
ไทยโพสต • โพลเผยคนกรุงยี้ผูวาฯ  กทม. 

“ไมมีสัจจะ” มากที่สุด ขณะที่ 98.6% อยาก

เห็นการเปล่ียนแปลง ขณะท่ีกลุมอาชีพ ขรก.-

รัฐวิสาหกิจ-เอกชน ยังให “ชัชชาติ” นํา 

สวนกลุมนักศึกษา “วิโรจน” เบียดแซง ดาน

คนตางจังหวัด 66% อยากเลือกตั้งผูวาฯ 

ของตัวเอง เพราะแตงตั้งจากสวนกลางมีผล

ตอการพัฒนา

วันที่ 24 เมษายน ผศ.ดร.นพดล 

กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล                                                               

(SUPER POLL) เสนอผลสํารวจเร� อง คุณ 

ธรรม จริยธรรม ของผูวาฯ กทม. และของ                                                                  

ผูสมัคร และความเจ็บปวด (Pain Points) 

ของคน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา                                                                          

อาชีพผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 

99%อยากเปลี่ยนแปลง

ตจว.หวังเลือก‘พอเมือง’

ลุยคุยสนง.ปริญญ

กองเชียรปชป.ระอุ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ประจําป

การศึกษา 2563 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม และหัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย แสดง

วิสัยทัศนในการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ที่พรรคจัดขึ้นเม� อวันอาทิตย

พท.ลั่นแลนดสไลดไมมียายปท./พรรคกํานันปรับช� อ-โลโก

             
|

ยอดติดเช้ือลดตายยังสูง

วิทยุ • ตํารวจเก็บหลักฐานสํานักงานปริญญ 

“พล.ต.ต.ไตรรงค” ล่ันสัปดาหน้ีจะมีความคืบ

หนามากกวา 3 คดี ยํ้ายังไมมีการถอนแจง

ความ “พนิต” รวมขยมผูบริหารพรรค ยก 

“มารค-อภิรักษ” เปนตัวอยาง กองเชียร ปชป.

ซัดกันเดือด

เม� อวันอาทิตยท่ี 24 เม.ย. ยังคงมีความ

ตอเน� องในคดีท่ีนายปริญญ พานิชภักด์ิ อดีต

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) ถูกแจง

ความกระทําอนาจารและลวงละเมิดทางเพศ

หญิงสาวหลายคนในหลายพ้ืนท่ี โดยท่ีอาคาร

แหงหน่ึงบนถนนวิทยุ ซ่ึงเปนอาคารสํานักงาน

และท่ีพักอาศัยสูง 27 ช้ัน พล.ต.ต.ไตรรงค ผิว

พรรณ รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล (รอง 

ผบช.น.) พรอมดวยเจาหนาท่ีกองพิสูจนหลัก

ฐาน (พฐ.) เขาตรวจสอบเก็บพยานหลักฐาน

ภายในหองสํานักงานของนายปริญญ หลัง

จากท่ีมีผูเสียหาย 3 ราย ไดเขาแจงความไว

วาตัวเองถูกละเมิดทางเพศท่ีสํานักงานบน

อาคารดังกลาว

พล.ต.ต.ไตรรงคกลาวภายหลังเก็บหลัก

ฐานวา มาตรวจสภาพแวดลอมหลักฐาน

ในสถานท่ีเกิดเหตุ เพ� อตรวจทางกายภาพ 

และไปพิสูจนขอกลาวหา ซ่ึงสถานท่ีเกิดเหตุ

มีสวนสําคัญในการต้ังขอกลาวหาเก่ียวกับ

การกระทําผิด ซ่ึงจนถึงตอนน้ีคดีท่ีรับคํารอง

ทุกขไป การสอบสวนพยานบุคคลคอนขาง

ครบถวน เหลือเพียงผลการตรวจพิสูจนเร� อง

กลองวงจรปดท่ีตองรอจาก พฐ.มาประกอบ

สํานวน และภายในสัปดาหน้ีจะมีความคืบ

หนามากกวา 3 คดีแรก ขณะเดียวกันผูกํากับ 

สน.ลุมพินีกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพ� อ

เสนอศาลออกหมายจับเพ่ิม และยืนยันวาใน

คดีเคสแรกยังไมมีการถอนการแจงความแต

อยางใด ซ่ึงผูเสียหายและมารดาใหการยืนยัน

ท่ีจะดําเนินคดีกับนายปริญญ

“ตํารวจเดินหนาจัดทําคดีผูเสียหาย

ทั้ง 15 ราย ซึ่งตอนนี้รับเปนคดี 12 คดี ทั้ง

สวนของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธร โดย

มี 1 รายคดีขาดอายุความ และอีก 1 ราย

เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร สวนอีก 1 ราย

ยังคงก้ํากึ่งวาคดีขาดอายุความหรือไม” รอง 

ผบช.น.กลาว  

สําหรับคดีกรณีของนายธนัตถ ธนา

กิจอํานวย หรือลูกนัท ยังไมไดมีการประสาน

ใหมารับทราบขอกลาวหา ยังคงมีกรอบเวลา

ดําเนินการ แตยืนยันดําเนินคดี 

ไทยโพสต • “อภิรักษ” ชวย “ดร.เอ” หา

เสียงสวนหลวง ร.9 พรอมเปนกุนซือให                                                          

ปชป.จอเปดตัวกลุม “Power 4” เรียกคะแนน

คนกรุง “ชัชชาติ” ชูเปดแพลตฟอรมออน                  

ไลนใหคนกรุงประเมินผลงานผูวาฯ “อัศวิน” 

ลุยตลาดบอนไกขอโอกาสสานงานตอ “ศิธา” 

ควง “แซม-นองจินนี่” เดินหางยานลาด 

พราว “สกลธี” ตีปบจุดเดนทีมงานรองผูวาฯ 

ไมยึดโยงพรรคการเมือง 

ที่สวนหลวง ร.9 เม� อวันที่ 24 เมษา 

ยน นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลข 4 พรรคประ 

ชาธิปตย และนายอภิรักษ โกษะโยธิน กรรม 

การสภาท่ีปรึกษาพรรค และอดีตผูวาฯ กทม. 

ไดเดินออกกําลังกายหาเสียง พรอมกับผู

สมัคร ส.ก. 3 เขต รวมทั้งมีนายธนวัฒน 

ปญญาสกุลวงศ 

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อเริ่มลดลงอยูที่ 17,784 ราย แตยอดดับ

ยังแรงอยูที่ 126 ราย “ธนกร” เผยนายกฯ กําชับยังตองเขมมาตรการ

ปองกัน สั่ง สธ.ลดผูเสียชีวิต กําชับเจาหนาที่ปราบผูลักลอบเขาเมือง

ผิดกฎหมาย

เม� อวันอาทิตยที่ 24  เม.ย. ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ในไทย วาพบผูติดเชื้อรายใหม 

17,784 ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 17,666 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 17,631 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 35 ราย, 

มาจากเรือนจํา 40  ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 78 ราย 

ไทยโพสต • พรรคการเมืองประชุมใหญ

กันคึกคัก 4 แกนนําเพ� อไทยถลมรัฐบาลลม

เหลวทุกดาน ปลุก ปชช.เลือกแลนดสไลด 

“ชัยเกษม” จองแก รธน.ปดทางรัฐประหาร 

แบะทาปลอยนักโทษทางความคิด “ชลน�าน” 

ออนเลือกใหขาดจัดตั้ง รบ.พรรคเดียว กาง

เปา 253 เสียง ปดดีลลอนดอน “อุงอิ๊ง” ซัด 

รบ.กอบโกยผลประโยชนเพ� อพวกพอง ชู    

5 นโยบาย เยยหากไดบริหารไมมีใครคิด

ยายประเทศแน� “โฆษกรัฐบาล” สวนกลับ

แลนดสไลดทําเพ� อใครกันแน� “กัญจนา” ล่ัน                                                                

ไมยุบ ชทพ.พรอมสูเลือกต้ังทุกกติกา “รปช.” 

เปลี่ยนช� อใหมเปน “รวมพลัง” เลือก “ดร.

มิ้งค” นั่งเลขาฯ พรรคคนใหม 

เม� อวันอาทิตยที่ 24 เมษายน พรรค 

การเมืองจัดประชุมใหญกันอยางคึกคัก ท่ีช้ัน                 

7 ที่ทําการพรรคเพ� อไทย (พท.) มีการประ 

ชุมใหญสามัญประจําป 2565 กอนเริ่มการ

ประชุม นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค, 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัว

เพ� อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขา 

ธิการพรรค พรอมดวยคณะผูบริหาร แกน

นําพรรค

วังวนแหงประชาธิปตย

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  25  เมษายน พ.ศ. 2565  แรม  9  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9294

อิสรภาพแหงความคิด

14

3

5หนา...

หนา...

หนา...

หาเสียง‘ผูวาฯกทม.’คึก

พาเหรดควงคนดังรวม!

หนุมนารอนาง!!!

สงครามเขาเดือนที่ 3: 

รัสเซียเผยแผน

ยึดตะวันออกและใตยูเครน

  หากพรรคเพ� อไทย

ไดมีโอกาสบริหารประเทศ

ถึง 8 ปเชนนี้ เราจะไมเห็น

ปรากฏการณคนอยาก

ยายประเทศ รวมถึงพี่นอง

ชาวไทยที่อยูตางประเทศ          

ก็จะอยากกลับมารวมสราง

ความสุข สรางความมั่งคั่ง 

และสรางความเจริญ

ในประเทศไทย

พาคนอยูตปท.กลับ!
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หาเสียง

รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รเลือกตั้ง 

กทม. และ ส.ก.พรรคประช�ธิปัตย์, น�ย

น�ยกิตพล เชิดชูกิจกุล ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส. 

กทม.,  น.ส.อรอนงค์ ก�ญจนชูศักดิ์ อดีต 

ส.ส.กทม. ร่วมด้วย ทั้งนี้ น�ยสุชัชวีร์และ 

น�ยอภิรักษ์เดินทักท�ยกลุ่มผู้ออกกำ�ลังก�ย

ต�มจุดต่�งๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและ

คำ�แนะนำ�จ�กผู้ ใช้บริก�รสวนส�ธ�รณะ

เป็นประจำ� ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบ�ยพ้ืนที่สี

เขียวของน�ยสุชัชวีร์

ต่อม� ที่ที่ทำ�ก�รพรรคประช�ธิปัตย์ 

ทีมรอง ผอ.ศูนย์อำ�นวยก�รเลือกตั้ง กทม. 

และ ส.ก.พรรคประช�ธิปัตย์ ประกอบด้วย 

น�ยณัฏฐ์ บรรทัดฐ�น, น�งดรุณวรรณ ช�ญ                                                               

พิพัฒนชัย และน�ยธนวัฒน์ ปัญญ�สกุล

วงศ์ ร่วมกันแถลงถึงคว�มคืบหน้�เกี่ยวกับ

ก�รขับเคลื่อนของศูนย์อำ�นวยก�รเลือกตั้ง 

น�งดรุณวรรณกล่�วว่� ปัจจุบันท�ง

ศูนย์มีรอง ผอ.ทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีศักยภ�พ

ในก�รขับเคลื่อนง�นได้ เนื่องจ�กได้มีก�ร

ว�งกรอบก�รทำ�ง�น และแบ่งคว�มรับผิด

ชอบเกี่ยวกับก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ และ ส.ก.ทั้ง 

50 เขตไว้หมดแล้ว ไม่ว่�จะเป็นแผนก�ร

ลงพื้นที่ รวมไปถึงก�รสื่อส�รนโยบ�ย ดัง

นั้นจ�กข่�วที่ปร�กฏในช่วงสัปด�ห์ที่ผ่�นม� 

ไม่ได้สร้�งผลกระทบต่อก�รทำ�ง�นของศูนย์

แต่อย่�งใด นอกจ�กนี้ในส่วนของพรรคได้

มีก�รผนึกกำ�ลังอย่�งเต็มที่ โดยในช่วงเช้�ที่

ผ่�นม� นอกจ�กน�ยอภิรักษ์ได้ม�ร่วมเดิน

ห�เสียงให้กับน�ยสุชัชวีร์แล้ว น�ยอภิรักษ์

ยังทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�ของศูนย์เลือกตั้ง

ม�ตั้งแต่ต้น 

น�ยณัฏฐ์เปิดเผยว่� ในสัปด�ห์หน้�                                                                       

จะมีทีมห�เสียงอีกทีม ซ่ึงจะทำ�หน้�ท่ีช่วยสนับ                                                                        

สนุนก�รเดินห�เสียงของผู้สมัครท้ังผู้ว่�ฯ                                       

กทม.และ ส.ก. โดยทีมดังกล่�วจะทำ�หน้�                                                                      

สื่อส�รในรูปแบบ 2 Way Communications 

ซ่ึงจะมีก�รหยิบยกนโยบ�ยหลัก 4 ประเด็น                                                           

หลัก ท้ังในส่วนของก�รแก้ปัญห�พ้ืนฐ�น และ                                                             

ส่วนของก�รสร้�งโอก�ส ประกอบด้วย                                                              

1.ก�รแก้ปัญห�น้ำ�ท่วม 2.ปรับรูปแบบจร�จร 

และขนส่ง 3.สร้�งระบบรักษ�คว�มปลอดภัย 

และ 4.ก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน

“ทีมห�เสียงนี้ เร�จะใช้ชื่อว่� Power 

4 ซ่ึงจะเป็นทีมนำ�เสนอแนวนโยบ�ย พร้อม

กับมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประช�ชนที่ต้อง 

ก�รเข้�ม�พูดคุย และต้องก�รแสดงคว�ม

คิดเห็นต่อนโยบ�ย ถือเป็นคว�มแตกต่�ง

จ�กแนวท�งก�รห�เสียงในปัจจุบันที่จะเดิน

แจกแผ่นพับใบปลิวเท่�นั้น ซึ่งกลุ่ม Power 

4 จะได้เริ่มลงพื้นที่ในวันอังค�รที่ 26 เม.ย. 

นี้เป็นต้นไป” น�ยณัฏฐ์ระบุ

น�ยธนวัฒน์กล่�วว่� พรรคได้มีก�ร                                                              

เปิดพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่

พี่น้องประช�ชนพบเห็นป้�ยห�เสียงที่มี

ลักษณะกีดขว�งวิสัยทัศน์ หรือขว�งเส้น                                                            

ท�งสัญจร ซึ่งส�ม�รถแจ้งม�ที่เพจ Modern 

BKK ท่ีผ่�นม�ก็ได้เร่งดำ�เนินก�รแก้ไขอย่�ง

ทันที จนถึงวันนี้ทีมง�นได้ดำ�เนินก�รแก้ไข

ไปแล้วหล�ยจุด

ท�งด้�นน�ยชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ ผู้

สมัครผู้ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 8 กล่�วภ�ย

หลังลงพื้นที่เขตบ�งกะปิและเขตสะพ�นสูง 

พบปะผู้ค้�และประช�ชนที่ตล�ดเช้�แฟลต

คลองจั่น ตล�ดหมู่บ้�นสหกรณ์เคหะสถ�น 

ตล�ดสัมม�กร และตล�ดตะวันน� พร้อม

รับฟังปัญห�จ�กผู้นำ�ชุมชนต่�งๆ ว่� มีนโย  

บ�ยเปิดพื้นที่ ให้ประช�ชนประเมินคว�ม

พึงพอใจก�รทำ�ง�นของผู้ว่�ฯ กทม. และ

ผู้อำ�นวยก�รเขตผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพื่อให้ประช�ชนมีส่วนกำ�หนดทิศท�งก�ร

ทำ�ง�นของ กทม. และมีผลทำ�ให้ก�รเมือง

เป็นเรื่องใกล้ตัวม�กยิ่งขึ้น ถือเป็นก�รส่ง                                                           

เสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�ร

พัฒน�กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่�อยู่อีกด้วย                                                            

ท้ังน้ี ร่วมกันกับก�รประส�นง�นกับอ�ส�

สมัครเทคโนโลยี (อสท.) ในก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวกให้ประช�ชนเข้�ถึงก�รประเมินผล

น�ยชัชช�ติยังเน้นย้ำ�เรื่องแนวคิด

ผู้ว่�ฯ สัญจร หรือก�รลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ

รับฟังปัญห�จ�กประช�ชน และรับฟังข้อ

วิจ�รณ์จ�กประช�ชนโดยตรง ตั้งเป้�หม�ย

ร่วมประชุมกับ 400 ชุมชนใน 50 เขต ให้

ครบในระยะเวล� 1 ปี เพื่อให้ประช�ชน

ร่วมสร้�งกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและเป็นเมืองที่

อยู่สำ�หรับทุกคนต่อไป

สำ�หรับก�รดูแลผู้สูงอ�ยุนั้น น�ย

ชัชช�ติกล่�วว่� กทม.ต้องไม่มองผู้สูงอ�ยุ

เป็นภ�ระ แต่ต้องมองเป็นคลังปัญญ� ต้อง

สร้�งกิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุได้ม�พบปะกัน ห�

ช่องท�งสร้�งร�ยได้ให้ผู้สูงอ�ยุ ก�รจัดก�ร

ฝึกอบรมให้ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุใช้ประสบก�รณ์

คว�มรู้ต่อยอดได้ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 6 พร้อมผู้สมัคร ส.ก.                                                                 

เขตปทุมวัน หม�ยเลข 6 ดร.เมธ�วี ธ�ร

ดำ�รงค์ ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจ�กประช� 

ชนในพื้นที่ตล�ดบ่อนไก่และตล�ดพัฒน�

บ่อนไก่ เขตปทุมวัน โดยช่วงเย็นวันเดียวกัน

ขึ้นเวทีปร�ศรัยที่สวนเบญจสิริด้วย

พล.ต.อ.อัศวินกล่�วว่� หลังเป็นผู้

ว่�ฯ ม�แล้ว 1 สมัย สิ่งที่ทำ�ไปแล้วยังไม่

ครบถ้วน ทั้งก�รพัฒน�คูคลอง ก�รพัฒน�

ระบบขนส่งยังไม่จบ จึงม�สมัครใหม่อีกครั้ง

เพื่อขอโอก�สทำ�ง�นต่อ โดยสิ่งที่อย�กจะ

ทำ�ต่อไปคือ ก�รพัฒน�สวนส�ธ�รณะที่ยัง

ทำ�ไม่เสร็จทั้งหมด เช่น Dog park เป็นสวน

ส�ธ�รณะสำ�หรับคนที่รักสุนัข ส่วน Pocket 

park คือก�รเอ�สวนไปอยู่ใกล้ๆ ชุมชน โดย

มีผู้เอื้อเฟื้อที่ดินให้ทำ�สวนส�ธ�รณะ

ที่ห้�งเซ็นทรัลล�ดพร้�ว น.ต.ศิธ� 

ทิว�รี ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 11 

พรรคไทยสร้�งไทย พร้อมครอบครัว แซม-

น�ยยุรนันท์ ภมรมนตรี และน้องจินนี่-น.ส.                                                                  

ยศสุด� ลีล�ปัญญ�เลิศ บุตรส�วคุณหญิง

สุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�นพรรคไทย

สร้�งไทย ได้เดินส�ยขอคะแนนพ่ีน้องประช� 

ชนผู้ม�ใช้บริก�รภ�ยในศูนย์ก�รค้� ซึ่งมีผู้

ม�ใช้บริก�รในศูนย์ก�รค้�ต่�งรุมล้อมขอ

ถ่�ยภ�พ สอบถ�มนโยบ�ยด้วยคว�มสนใจ 

น.ต.ศิธ�ยืนยันว่� จะขอเป็นท�งเลือก

ใหม่ท�งรอดของประเทศ ร่วมกับพี่น้อง

ช�ว กทม.พ�กรุงเทพฯ ออกจ�กปัญห� ซึ่ง

ตนเพียงคนเดียวไม่ส�ม�รถทำ�ได้สำ�เร็จ จึง

ต้องให้พี่น้องทุกท่�นม�ร่วมสร้�ง รวมพลัง

สนับสนุนทีมไทยสร้�งไทย ให้เป็นเครื่องมือ

ที่ดีที่สุด ในก�รยุติปัญห�คว�มขัดแย้ง ดูแล

เศรษฐกิจป�กท้องให้ประช�ชน 

น�ยยุรนันท์กล่�วว่� น.ต.ศิธ� นอก 

จ�กจะมีคว�มส�ม�รถในด้�นก�รบริห�รแล้ว 

ยังเป็นคนท่ีมีบุคลิกด้�นก�รประส�นง�นได้ดี 

ซ่ึงจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย

มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน จึงขอโอก�สพ่ีน้อง

ประช�ชนให้โอก�สทีมสุด�รัตน์ พรรคไทย

สร้�งไทย ทำ�ง�นรับใช้ช�วกรุงเทพฯ

ขณะท่ีน�ยสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัคร

รับเลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 3 เผยก่อน

ลงพ้ืนท่ีห�เสียงท่ีตล�ดย่�นฝ่ังธนฯ เก่ียวกับ

ทีมง�นว่� ได้เปิดตัวไปแล้ว 4 คน และจะเปิด

ตัวเร็วๆ น้ีอีก โดยแต่ละคนมีคว�มเช่ียวช�ญ

ในแต่ละด้�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�ร กทม. 

เป็นทีมคนรุ่นใหม่ และส่วนใหญ่ไม่มีใครท่ีเก่ียว  

ข้องกับแนวคิดท�งก�รเมือง ถือเป็นก�รทล�ย                                                                     

เรื่องดังกล่�วไปหมด เพร�ะจุดอ่อนของอดีต                                                                 

ผู้ว่�ฯ ในแต่ละยุคท่ีผ่�นม� น่�จะเป็นเรื่อง                                                             

ท่ีม�จ�กก�รเมือง เพร�ะเมื่อม�จ�กพรรค 

ก�รเมืองแล้วอ�จจะมีข้อจำ�กัดในก�รบริห�ร 

จะต้องเป็นบุคล�กรของพรรค ก�รท่ีจะเอ�

คนนอกม�เป็นเรื่องลำ�บ�ก ซ่ึงตนลงอิสระ

ส�ม�รถดึงคนท่ีมีคว�มส�ม�รถ เข้�ม�ร่วม

ทำ�ง�น โดยไม่จำ�เป็นต้องยึดโยงกับพรรคได้.

99% อยากเปลี่ยน

และก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ (Qualitative 

Research) จำ�นวน 1,320 ตัวอย่�ง ระหว่�ง

วันที่ 20- 23 เมษ�ยน 2565 ที่ผ่�นม�

เมื่อถ�มถึงปัญห�คุณธรรม จริยธรรม  

ของผู้ว่�ฯ กทม. และของผู้สมัครที่ไม่พึง

ประสงค์ พบว่� ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 

ระบุก�รไม่มีสัจจะ รับป�กแล้วไม่ทำ�ต�ม

สัญญ�กับประช�ชน รองลงม�คือ ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 80.8 ระบุผลประโยชน์

ทับซ้อน เกี่ยวโยงเครือญ�ติ และพวกพ้อง, 

ร้อยละ 80.7 ระบุเชื่อมโยง ธุรกิจก�รเมือง

ของกลุ่มคนหนีคดี ทุจริต คอร์รัปชัน, ร้อย

ละ 80.0 ระบุไม่ซื่อตรง หมกเม็ด ปิดบัง

ประช�ชน, ร้อยละ 79.6 ระบุสมยอม ผล

ประโยชน์ พรรคพวก กลุ่มผู้มีอิทธิพล, ร้อย

ละ 79.6 ระบุเคยมีประวัติด่�งพร้อย หนี

ก�รตรวจสอบ และร้อยละ 79.3 ระบุเรียก

รับผลประโยชน์ ต�มลำ�ดับ

ที่น่�เป็นห่วงคือ จุดแห่งคว�มเจ็บ

ปวดของประช�ชนคน กทม. พบว่� ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 80.4 ระบุปล่อยให้มีก�ร

เรียกรับผลประโยชน์จ�กก�รควบคุมอ�ค�ร 

ผังเมือง ประช�ชนเดือดร้อน, ร้อยละ 

79.9 ระบุเวล�มีปัญห�ประช�ชนเดือดร้อน 

ปัดคว�มรับผิดชอบ อ้�งส�รพัด ปัญห�

ซ้ำ�ซ�กยังอยู่เหมือนเดิม แก้ตัวไปเรื่อย ไม่

เห็นแก้ไขอะไร, ร้อยละ 79.0 ระบุ กล้อง

วงจรปิด CCTV เสียดูไม่ได้เมื่อต้องใช้ใน

คดี, ร้อยละ 78.5 ระบุฝนตก น้ำ�ท่วมอุโมงค์ 

อ้�งไฟฟ้�ขัดข้อง, ร้อยละ 78.4 ระบุระบบ

ก�รศึกษ�ของเด็ก กทม.ไม่มีคุณภ�พม�ก

พอ, ร้อยละ 78.1 ระบุ ประช�ชนต้องก�ร

คว�มสะดวก ปลอดภัยท�งถนน ปลอดภัย

ในชุมชน แต่ใช้งบประม�ณไม่ตรงคว�ม

ต้องก�ร และร้อยละ 77.5 ระบุโจรเข้�

หมู่บ้�น ไม่ช่วยแก้ไข บอกว่�เป็นหน้�ที่ของ

หมู่บ้�นดูแลกันเอง

ที่น่�สนใจคือ เมื่อถ�มคว�มต้องก�ร

เห็นก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่� ในคว�มตั้งใจ

จะเลือกผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม.คนใหม่ พบว่� 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ต้องก�รเห็นก�ร

เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่� ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม.คนใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 1.4 ไม่

ต้องก�รเปลี่ยนแปลงอะไร

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่�วว่� ผลสำ�รวจ

ครั้งนี้ชี้ให้เห็นคน กทม.ยี้ผู้ว่�ฯ ผู้สมัครผล

ประโยชน์ทับซ้อน โยงเครือญ�ติและพวก

พ้อง เพร�ะคว�มเชื่อมโยงระหว่�งปัญห�

คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ว่�ฯ กทม. และ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำ�ให้ประช�ชนเดือด

ร้อนทุกข์ย�กและเจ็บปวดกับพฤติกรรมที่

ขัดหลักคุณธรรม จริยธรรมหล�ยประก�ร 

เชน่ ผลประโยชน์ทับซ้อนเชื่อมโยงกับ เครือ 

ญ�ติและพวกพ้อง คว�มเชื่อมโยงกับธุรกิจ                                     

ก�รเมืองของกลุ่มคนที่หนีคดี ทุจริตคอร์ 

รัปชัน คว�มไม่ซื่อตรง หมกเม็ด ปิดบัง

ประช�ชน ก�รสมยอมผลประโยชน์กับกลุ่ม

ผู้มีอิทธิพลต่�งๆ และประวัติด่�งพร้อย หนี

ก�รตรวจสอบ 

ที่ทำ�ให้ประช�ชนคน กทม.เจ็บปวด 

เพร�ะคนกรุงเทพมห�นครเห็นว่�ไม่เห็นจะ

ทำ�อะไรได้จริง ไม่มีผลง�นที่โดนใจ คว�ม

เดือดร้อนทุกข์ย�กของประช�ชนยังคงมี

เหมือนเดิม เช่น คว�มไม่สะดวกในก�รเดิน

ท�ง คว�มไม่ปลอดภัยท�งถนน คว�มไม่

ปลอดภัยในชุมชน ปัญห�ป�กท้อง และก�ร

ศึกษ�ไม่มีคุณภ�พ เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ ผอ.สำ�นักวิจัยซูเปอร์ โพล                                                   

ยังเสนอผลสำ�รวจเรื่อง อ�ชีพไหนใครเลือก 

ใครเป็นผู้ว่�ฯ กทม. กรณีศึกษ�ประช�ชน

ทุกส�ข�อ�ชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุง 

เทพมห�นคร โดยดำ�เนินโครงก�รทั้งก�ร

วิจัยเชิงปริม�ณ (Quantitative Research) 

และก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ (Qualitative 

Research) จำ�นวน 21-24 เมษ�ยน พ.ศ.

2565

ที่น่�พิจ�รณ�คือ เมื่อจำ�แนกออก

ต�มกลุ่มอ�ชีพ พบว่�กลุ่มอ�ชีพข้�ร�ชก�ร 

พนักง�นรัฐวิส�หกิจ พนักง�นเอกชน และ

ค้�ข�ยอิสระ เลือกน�ยชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ 

อันดับที่หนึ่งคือ ร้อยละ 17.0, ร้อยละ 

22.7 และร้อยละ 17.6 ในขณะที่กลุ่มนิสิต

นักศึกษ�ตั้งใจจะเลือกน�ยวิโรจน์ ลักขณ�

อดิศร ม�เป็นอันดับที่หนึ่ง ได้ร้อยละ 20.5 

แซงหน้�น�ยชัชช�ติที่ได้ร้อยละ 12.7 และ

ในกลุ่มอ�ชีพรับจ้�งทั่วไป พบอันดับแรก

ได้แก่ น�ยสกลธี ภัททิยกุล ม�เป็นอันดับ

ที่หนึ่ง ได้ร้อยละ 16.7, อันดับที่สอง น�ย

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 14.2 และ

น�ยชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับส�ม ได้

ร้อยละ 13.1

ที่น่�สังเกตคือ อันดับที่สองในกลุ่ม

อ�ชีพข้�ร�ชก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ 

ได้แก่ น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ

น�ยสกลธี ภัททิยกุล ได้ร้อยละ 11.4 เท่�

กัน อย่�งไรก็ต�ม กลุ่มคนยังไม่ตัดสิน

ใจ (พลังเงียบ) คือตัวแปรสำ�คัญว่�จะเท

คะแนนเสียงไปให้ ใครเป็นผู้ว่�ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นครคนต่อไป

ขณะท่ีศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็น “นิด้�

โพล” สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด้�)                                                      

เปิดเผยผลสำ�รวจของประช�ชน เรื่อง “คน

ต่�งจังหวัด อย�กเลือกต้ังผู้ว่�ฯ ของตนเอง

หรือไม่” ทำ�ก�รสำ�รวจระหว่�งวันท่ี 18-20 

เมษ�ยน 2565 จ�กประช�ชนท่ีมีอ�ยุ 18 ปี

ข้ึนไป กระจ�ยทุกระดับก�รศึกษ� อ�ชีพ และ

ร�ยได้ท่ัวประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมห�นคร 

รวมท้ังส้ินจำ�นวน 1,320 หน่วยตัวอย่�ง 

จ�กก�รสำ�รวจเมื่อถ�มถึงคว�ม

ต้องก�รของประช�ชนในก�รเลือกตั้งผู้

ว่�ร�ชก�รจังหวัด พบว่� ตัวอย่�งร้อยละ 

66.14 ระบุว่�อย�กได้ม�ก รองลงม� ร้อย

ละ 18.64 ระบุว่�ค่อนข้�งอย�กได้, ร้อยละ 

10.07 ระบุว่�ไม่อย�กได้เลย, ร้อยละ 3.79 

ระบุว่�ไม่ค่อยอย�กได้ และร้อยละ 1.36 

ระบุว่�เฉยๆ อย่�งไรก็ได้  

ท้�ยที่สุดเมื่อถ�มถึงคว�มคิดเห็นของ

ประช�ชนต่อก�รมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดที่ม�

จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรงจ�กประช�ชนใน

จังหวัด กับก�รมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดที่ม�

จ�กก�รแต่งตั้งจ�กส่วนกล�ง จะทำ�ให้

ผลของก�รพัฒน�จังหวัดมีคว�มแตกต่�ง

กัน พบว่� ตัวอย่�งร้อยละ 57.80 ระบุว่� 

มีคว�มแตกต่�งอย่�งม�กในผลของก�ร

พัฒน�จังหวัด รองลงม� ร้อยละ 27.05 

ระบุว่�ค่อนข้�งมีคว�มแตกต่�งในผลของ

ก�รพัฒน�จังหวัด, ร้อยละ 8.71 ระบุว่� 

ไม่มีคว�มแตกต่�งเลยในผลของก�รพัฒน�

จังหวัด, ร้อยละ 5.91 ระบุว่�ไม่ค่อยมีคว�ม

แตกต่�งในผลของก�รพัฒน�จังหวัด และ

ร้อยละ 0.53 ระบุว่�ไม่แน่ใจ 

กลุ่มองค์กรประช�ชน 60 องค์กร 

อ�ทิ สม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

แห่งประเทศไทย, เครือข่�ยจังหวัดจัดก�ร

ตนเอง, สถ�บันนโยบ�ยศึกษ�, คณะ

กรรมก�รรณรงค์เพื่อประช�ธิปไตย (ครป.), 

คณะกรรมก�รประส�นง�นองค์กรพัฒน�

เอกชน (กป.อพช.), ขบวนประช�ชน 5 

ภ�ค ร่วมกันออกแถลงก�รณ์ สนับสนุนก�ร

เรียกร้องสิทธิเลือกตั้งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

เชียงใหม่และก�รกระจ�ยอำ�น�จต�มแนว 

คิดจังหวัดจัดก�รตนเอง

โดยระบุว่� ก�รรณรงค์เรียกร้องสิทธิ

ที่จะได้เลือกตั้งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่

ของพี่น้องช�วจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้น

อย่�งแข็งขันและกว้�งขว�งในขณะนี้ เป็น

สิ่งที่มีคุณค่�และคุณูปก�รอย่�งสูงต่อก�ร

จัดก�รประเทศไทยในอน�คตเกินกว่�ที่

จะปล่อยว�งให้เป็นภ�ระโดยลำ�พังของพี่

น้องช�วจังหวัดเชียงใหม่ได้ แต่ควรได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�กทุกฝ่�ย โดยเฉพ�ะภ�ค

ประช�ชนที่สนับสนุนให้เกิดก�รกระจ�ยอำ�

น�จที่ชอบด้วยหลักก�รและมีคุณภ�พ

ในโอก�สนี้ เร�จึงขอแสดงก�รสนับ 

สนุนอย่�งเต็มที่ต่อเสียงเรียกร้องของพี่น้อง

ประช�ชนช�วเชียงใหม่ ที่ขอมีสิทธิเลือก

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่เองเช่นเดียว

กับที่ช�วกรุงเทพมห�นครมีสิทธิเลือกผู้ว่�ฯ 

ของตนเอง และขอสนับสนุนเช่นเดียวกันนี้

ห�กจะมีประช�ชนช�วจังหวัดอื่นๆ ลุกขึ้น

ม�เรียกร้องสิทธิเดียวกันนี้.
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3บทความ-ในประเทศ

‘พรรคพญานาคราช’

น้านี้.....

นอกจากเป็น “หน้ามะม่วง” กับ “หน้าทุเรียน” 

ออกตลาดแล้ว

ยังเป็นหน้า “พรรคการเมือง” ออกดอกด้วย! 

ฉะนั้น จะเห็นหลายๆ พรรค ต่างทยอยเปิดประชุม

ใหญ่ประจำาปี ตามกฎหมายกำาหนด

ไม่แค่นั้น 

ยังมีพรรค “เปิดตัวใหม่” อีกเรื่อยๆ อย่างเช่นพรรค 

“สร้างอนาคตไทย” ของคุณอุตตม-สนธิรัตน์ ที่มี “คุณ

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์” เป็นว่าที่นายกฯ ของพรรค

ความจริงก็ไม่ ได้ตั้งใจจะคุยเรื่องพรรคการเมือง

หรอก  เผอิญเห็นมุมขำาๆ ก็เอามาคุยซะเลย ในวันที่ไม่รู้

จะคุยอะไร!

คือเมื่อวาน (๒๔ เม.ย.๖๕) “พรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย” เขาประชุมใหญ่ประจำาปีกันที่ ม.กรุงเทพ

ธนบุรี

“ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็น

หัวหน้าพรรค และประธานที่ประชุม

ดร.เอนกนี่ ไม่ต้องแนะนำาหรือต้องอธิบายสรรพคุณ

นะครับ

เพราะทั้งตอนเป็นอาจารย์มหา’ลัยและตอนมาเป็น

รัฐมนตรี อว.ด้วยวิสัยทัศน์และผลงานท่าน 

ตอบโจทย์อนาคตประเทศเห็นชัดขณะนี้ ผ่านการ 

“ยกระดับ” คุณภาพการศึกษามหา’ลัย ทำาให้ทั้งอาจารย์

และนักศึกษาที่สนสาระ มีชีวิต-ชีวา มุ่งมั่นในการพัฒนา

ชาติมาก

เมื่อวาน ดร.เอนกกล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า.....

“.....ถ้าไปถามอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

ทุกคนล้วนพอใจและชื่นชมกับผลงานของ รมว.อว.  

หรือหากไปถามอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา ต่าง

ก็พอใจกับผลงานของกระทรวงฯ

นอกจากนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง อาทิ นาย

เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ก็พอใจ ที่เราปฏิรูปได้เร็ว

ขนาดนี้ 

ซึ่งวงการอุดมศึกษา 5 ปีที่แล้ว เราพูดว่าอุดมศึกษา

ไทยจะไม่ทันโลก แต่เราเข้ามาเพียงแค่ 2 ปี เราสามารถ

เปลี่ยนสภาพดังกล่าวได้ทั้งหมด 

ตอนนี้ ‘อุดมศึกษาไทย’ วิ่งฉิวแล้ว!

...........เรายึดม่ันแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ซ่ึงภายใน ๑๕  

ปีข้างหน้า ๒๕๗๐ อว.ต้องเป็น ‘กระทรวงแห่งการพัฒนา’ 

ดร.เอนก คล้าย “ดูยาก-เข้าใจยาก” แถมขัดแย้งกันเอง

ในตัวอีกตะหาก

คุยจะสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ แล้ววันนี้ บอก

เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อพรรคและโลโกพรรคว่า

“จะเป็นพรรคพิทักษ์ธรรม” ใช้พญานาคเป็นโลโก

เพราะ “พญานาคมีพลังและปกป้องพระพุทธเจ้าได้”

ทำาเอาคนชื่อ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีต กกต. “หีบ

แตก” รีบหยิบที่คนอื่นโพสต์ถึงเรื่องนี้มาแชร์ต่อทันที ว่า

“ผู้ ใช้ชื่อ Tanakorn Wongpanya ที่ โพสต์ภาพโลโก้

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่เปลี่ยนโลโก้และชื่อพรรค

เป็นพรรครวมพลัง 

พร้อมระบุข้อความว่า นึกถึง 2-3 อย่าง 1. ยาสตรีเพ็ญ

ภาค 2.ไม้ขีดไฟ 3.งูตัวพ่อ”

ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย คุณสมชัย?

สงสัยมียาดี เห็นหน้าตาอ่อนกว่าวัยลงทุกวัน เอาแต่

เพียงหน้าตาเถอะนะ ส่วนสติปัญญา ความคิด ไม่ต้องก็ได้!

ที่ ดร.เอนกบอกเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อพรรคนั้น 

ผมชอบแฮะ 

ชอบในความเป็นคนซื่อตรงต่อ “การคิด-การทำา” 

ของตัวเอง บนความเป็นนักวิชาการหัวรุ่นใหม่ แต่ใจรุ่น 

“นวัตกรรมสังคมชาติ” ด้วยปฏิบัติการเป็นจริง

บนฐานกระทำา เอา “อนาคตชาติ-อนาคตประชาชน” 

เป็นตัวตั้ง ยึด “ชาติ-พระศาสนา-พระมหากษัตริย์” เป็นเสา

เข็มค้ำา

นักปฏิบัติการทางการเมืองมันต้องแบบนี้!

“เรียนสูง รู้สูง” ทางทฤษฎี มีเยอะแยะไป

แต่ที่เรียนสูง-รู้สูง เอาที่สูงนั้น มาคลุกคลีกับคนที่เรียน

น้อย-รู้น้อย พูดให้ชาวบ้านฟังง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ เห็นง่ายๆ 

อย่างที่ ดร.เป็นอยู่-ทำาอยู่

มันมีน้อยและหายาก ที่เห็นก็ ดร.เอนกนี่แหละคน

หนึ่ง!

นายสมชัย ก็เรียนสูง รู้สูงนะ 

แต่ทำาไมมองว่า ที่ ดร.เอนกบอก “พญานาค” มีพลัง

ปกป้องพระพุทธเจ้าได้ จึงนำามาเป็นโลโกพรรค ว่านั้นเป็น

เรื่องตลก 

ล้อเลียนไปถึงขั้นเปรียบเทียบกับยาสตรีเพ็ญภาคบ้าง 

ไม้ขีดไฟตราพญานาคบ้าง งูตัวพ่อบ้าง?

รู้มั้ย ทัศนคตินั้น ต่ำาต้อย-ต่ำาทราม มาก!

ก็จะบอกเป็นเกร็ดความรู้ให้ติดตัวนายสมชัยไว้นิด

พญานาคที่เกี่ยวพันทางพุทธศาสนานั้น แบ่งออกเป็น  

๔ ตระกูลใหญ่ คือ

-ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคสีทอง

-ตระกูลเอราปถ พญานาคสีเขียว

-ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคสีรุ้ง

-ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคสีดำา

๗ พญานาค ที่ “ป้องพระพุทธเจ้า” ที่เป็นที่รู้จักกัน

ดี นั้้น ก็มี

-กาฬนาคราช 

-มุจลินท์นาคราช 

-นันนโทปนันทนาคราช

-นาคะนาคราช

-เอรกปัตตนาคราช

-ศรีสุทโธนาคราช และ

-ศรีสัตตนาคราช

ในบทสวดมนต์ ในพุทธประวัติ และตามพระสูตร

ต่างๆ  มีอยู่มากมาย เรื่องพญานาคราชเกี่ยวกับพระพุทธ

ศาสนา  คนพอมีการศึกษาบ้าง น่าจะรู้นะ

ไม่ใช่ว่า เห็นใครพูด-ใครอ้าง ถึงพระพุทธเจ้า ถึง

คำาสอนทางพระพุทธศาสนาก็หัวเราะเยาะ ว่าเป็นคนเชย 

เป็นพวกโบราณ

แต่ถ้าอ้าง ซิเซโร, อริสโตเติล, เพลโต, แอคไกวนัส, 

โบแดง, โธมัส ฮอบส์ แม้กระทั่ง แซง ฌุสต์ ขวัญใจปิย

บุตรนั่นก็เถอะ 

โห...ทรงภูมิ เป็นคนรุ่นใหม่ เท่เป็นบ้า!

เอ้า....

ลองอ่านนี่ซิ ว่าคนพูดด้วยข้อความเหล่านี้ รุ่นใหม่

หรือรุ่นเก่า คุณสมชัยด้วย ลองทายดู

“ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนา

นั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคำาสอน

แบบสำาเร็จรูป ที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียว และแบบ

เทววิทยา คือแบบพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่ 

ศาสนานั้น เมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ 

จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำานึกทางศาสนาที่เกิดขึ้น

จากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวง คือทั้งธรรมชาติและจิตใจ 

อย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย

‘พระพุทธศาสนา ตอบข้อกำาหนดนี้ ได้’

ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทาง

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ศาสนานั้น ก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา”

รู้มั้ยครับ ใครคือผู้พูดข้อความนี้?

“อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” ศาสดาวิทยาศาสตร์ของ

มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๐ นั่นไงล่ะครับ!

สูงสุดทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ คืนสู่สามัญ

ด้วยศึกษาและยอมรับคำาสอนของพระพุทธองค์!

 

ท่ีทำาให้ประเทศไทยกลายเป็น ‘ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว’ 

ส่วนแนวคิดในการส่ง ‘ยานอวกาศ’ ไปสู่ดวงจันทร์นั้น  

ก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว”

เมื่อพรรคของ ดร.เอนก ประกาศ go to the  moon 

เสร็จ ก็ประกาศ “เปลี่ยนชื่อพรรค” และ “โลโกพรรค” ใหม่ 

จากรวมพลังประชาชาติไทย 

เป็น “พรรครวมพลัง” (Action Coalition  Party) 

โลโกพรรคใช้รูป “พญานาคสีเหลือง” มีลายเส้นสีม่วง  

ตัวอักษร “พ” สีเหลือง อยู่กึ่งกลางเหนือลำาตัวพญานาค พื้น

หลังพญานาคเป็นวงกลมสีม่วง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว 

มีตัวอักษรชื่อ “พรรครวมพลัง” ด้านบน ชื่อภาษา

อังกฤษ Action Coalition Party อยู่ด้านล่าง และมีขอบสีม่วง

ล้อมรอบวงสีขาวอีกชั้น 

ดร.เอนกบอกว่า....

“การเปลี่ยนชื่อพรรค เป็นพรรครวมพลัง เพราะชื่อ

พรรครวมพลังประชาชาติไทยตอนต้นเป็นการทำาให้ครบ

เนื้อหาสาระที่สุด 

‘แต่คนจำายาก’ 

เราก็เลยตัดเหลือพรรครวมพลัง ส่วนสัญลักษณ์หรือ

ตราพรรคของเดิม ก็สวยงาม แต่ตอนนี้ เราต้องเลือกตั้งครั้ง

หน้า  น่าจะมีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นอีก 

ก็จำาเป็นที่จะต้องมีวิธีบอกประชาชนว่า ‘ไปเลือกพรรค

ที่มีสัญลักษณ์ที่ประชาชนเห็นได้ชัด’ 

จึงจะทำาสัญลักษณ์เป็น ‘พญานาค’ เพราะมีพลังและ

ปกป้องพระพุทธเจ้าได้ 

จึงเป็นสัญลักษณ์ว่า ‘พรรคเราจะพิทักษ์ธรรม พิทักษ์

สิ่งที่ถูกต้อง’ ส่วนตัวย่อ จะใช้คำาว่า ‘ร.พ.’ ซึ่งจะทำาให้

ประชาชนจำาง่ายขึ้น”

ผมฟังแล้วก็อมยิ้ม หัวเราะชอบใจอยู่คนเดียว!

ปดาห์ที่ผ่านมาทำาเนียบรัฐบาลคึกคักอีกครั้ง เมื่อ  

ลุงตู-่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดตึกไทยคู่ฟ้า 

ต้อนรับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย ที่ชนะเลิศคว้า

แชมป์การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 (AFF Futsal  

Championship 2022) สมัยที่ 16 ได้สำาเร็จ  พร้อมคณะผู้บริหาร 

ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกซ้อม  ทีมงานสตาฟโค้ช และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งนายกฯ ลุงตู่ภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับนักกีฬา

ทุกคน เพราะรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ  AFF Futsal 

Championship 2022 ครั้งนี้  นับเป็นแชมป์สมัยที่ 16 ของทีม

ชาติไทย และสถิติการจัดอันดับโลกล่าสุด ทีมฟุตซอลทีมชาติ

ไทยอยู่ในอันดับ 21  ของโลก ส่วนในทวีปเอเชีย ประเทศไทย

อยู่ในอันดับ 3  รองจากทีมชาติอิหร่าน และทีมชาติญี่ปุ่น 

โดยนายกฯ ลุงตู่ได้ให้ โอวาทและบอกด้วยว่า ตนเองได้

ติดตามและรับชมการแข่งขันโดยตลอด ขอเป็นกำาลังใจให้ รวม

ไปถึงในสนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เวียดนาม ที่จะมาถึงในเร็วๆ 

นี้ด้วย 

และนอกจากบรรดานักกีฬาฟุตซอลทีมชาติจะมารับ

โอวาทจากนายกฯ ลุงตู่แล้ว ทาง

ทีมนักกีฬายังเตรียมของที่ระลึก

ซึ่งถูกอกถูกใจนายกฯ ลุงตู่มา

ฝากอีกด้วย โดยเป็นเสื้อทีมชาติ

ไทยสีน้ำาเงิน ด้านหลังเสื้อสกรีน

ว่า CHANOCHA เบอร์ 12 ซึ่ง

ความหมายของเบอร์ 12 มา                                                        

จากหมายเลขประจำาตัวของ 

อเลสซานโดร โรซา วิเอรา หรือ 

ฟัลเกา ตำานานนักฟุตซอลอันดับ 

1 ของโลก  และเป็นหมายเลข

รุ่นนักเรียนเตรียมทหารของ

นายกรัฐมนตรี (ตท.12) 

เมื่อนายกฯ ลุงตู่ได้ฟังความหมายของเบอร์ 12 ถึงกับ

บอกว่า ชอบๆ พร้อมบอกอย่างอารมณ์ดีอีกด้วยว่า  “แต่ก่อน

นายกฯ ก็ชอบเล่นบอล แต่ตอนนี้แก่แล้ว”  ทำาเอาทุกคน

อมยิ้ม ก่อนที่นายกฯ ลุงตู่จะเดินไปทักทายบรรดานักกีฬาทีม

ชาติ สอบถามถึงการเล่นในสนาม จากนั้นถ่ายภาพหมู่ พร้อม

นำาทีมนักกีฬาชูกำาปั้นพร้อมตะโกน  นัมเบอร์วัน เพื่อปลุกพลัง

และกำาลังใจอีกด้วย

แหม...ถึงตอนนี้ลุงตู่จะเล่นบอลไม่ไหว เพราะเจ้าตัวบอก

อายุมากแล้ว แต่ก็พร้อมติดตามหน้าจอรอให้กำาลังใจทีมชาติ

ไทย ที่ในช่วงนี้กำาลังอยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความ

พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่ 31 ที่

ประเทศเวียดนาม 

งานนี้คงต้องมาเอาใจช่วยลุ้นไปกับ ลุงตู่ ว่าทีมไทย

แลนด์จะคว้าแชมป์เหรียญทองได้หรือไม่ หลังที่ผ่านมาเคยคว้า

แชมป์ซีเกมส์มาแล้ว 4 สมัย.

บรรจง

พร้อมเป็นกองเชียร์

สั

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ห

หนุ่มนารอนาง!!!
วบๆ...ใกล้ๆ จะหมดเดือนเมษาฯ เข้าไป

อีกแล้ว!!!   ขณะที่สีสัน บรรยากาศ ของ

การบ้าน-การเมือง ก็น่าจะเป็นไปใน

แนว หนุ่มนารอนาง อีกต่อไป คือยังคง

ปราศจาก  ยังคงไร้ร่องรอย สำาหรับคนที่หวัง คน

ที่คาด หรือคนที่ปรารถนาและต้องการของใครต่อ

ใคร หรือหนักไปทาง ยังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้ อะไร

ทำานองนั้น...

เพราะบรรดาเท่าที่เห็นและเป็นอยู่...ถ้าหากไม่

หนักไปทางน่าเบื่อ-น่ารำาคาญ ก็อาจถึงขั้นน่าเกลียด-

น่ากลัว น่าสยดสยองพองขน เอาเลยก็ไม่แน่!!! ด้วย 

อารมณ์-ความรู้สึก ประมาณนี้ มันเลยทำาให้สิ่งที่

เรียกว่า การเมือง เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกตา ต้องใจ 

สำาหรับผู้คนในบ้าน-ในเมืองมากมายซักเท่าไหร่ ชนิด

ไม่ว่าฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหน ดูจะหนักไปทางหงุดหงิด 

งุ่นง่าน ไปด้วยกันทั้งนั้น อันเนื่องมาจากสิ่งที่มันไหล

เข้าสู่ ประสาทสัมผัสทั้งหก ไม่ว่าหู-ตา-จมูก-ลิ้น-กาย-

ใจ มักต้องถูก อัตตา ดำาเนินกระบวนการ ปรุงแต่ง 

ให้ออกไปทางยี้แล้ว-ยี้อีก ไม่ได้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้น 

แรงจูงใจ อันนำาไปสู่ความรัก ความซาบซึ้งประทับใจ 

หรือความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแต่อย่างใด...

ด้วยเหตุนี้นี่เอง... ฝ่ายด่า เลยออกจะมีฤทธิ์ มี

เดช มากกว่า ฝ่ายเชียร์ อย่างชนิดเทียบบารมีกันไม่

ติด คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ก่อนที่จะดับไป ถ้า

ลองหันไป ด่า เอาไว้ก่อน ก็อาจพอช่วยให้เกิดความ

สบายกาย สบายใจ ไม่ก็ความสะใจ ต่างไปจากการ

แสดงออกถึงความชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ หรือการ 

เชียร ์ในรูปใดต่อรูปใดก็แล้วแต่ ที่มักเป็นไปด้วยความ

ไม่ค่อย บริสุทธิ์ใจ ซักเท่าไหร่ หรือออกจะหนักไปทาง

ไออง ไอโอ ออกอาการ ขนติดปาก กันไปในแต่ละราย 

สำาหรับบรรดา ติ่ง ของใครต่อใคร หรือของฝ่ายหนึ่ง-

ฝ่ายใด ทั้งหลาย...

ภายใต้บรรยากาศทำานองนี้นี่เอง...มันเลยทำาให้

น่า  เฮ้ออ์อ์อ ์น่าอ่อนเพลีย ละเหี่ยใจ เป็นอย่างยิ่ง ยิ่ง

เมื่อสภาวะแวดล้อมความเป็นไปของโลก นับวันมีแต่

จะ ทรหวนปั่นป่วนคลั่ง หนักยิ่งเข้าไปทุกที บรรดา 

หนุ่มนารอนาง ทั้งหลายเลยคงต้องชักสะพานแหงน

แ

เถ่อรอคอยกันต่อ โดยจะอีกนานตราบนานเท่าไหร่ก็ยัง

มิอาจคาดคำานวณได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือ... ยังไงๆ ก็ เดือน

เจ็ดเจ้าไม่มา-จะเข้าพรรษา-ยิ่งพาใจเศร้า อยู่แล้วแน่ๆ 

คือคงต้องผ่านเลยปีนี้ ไปจนกว่าจะถึงปีหน้า โดยจะกลาง

ปีหรือปลายปีก็แล้วแต่ อาจพอได้เห็นอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา

มั่ง อันเนื่องมาจากยังไงๆ...คงต้องมีคนใหม่ อาสาขึ้น

มาแทนที่คนเก่า ตามช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุด ยุติ ของ

รัฐบาล อย่างมิอาจผันแปรไปเป็นอื่น...

คือคงไม่ใช่มีแค่ บิ๊กตู่ ยืนหยัด ยืนโยง ยืนยาวไป

ตลอดชั่วกัลปาวสาน แบบชนิดอมตะนิรันดร์กาลไปโดย

ตลอดก็หาไม่ อย่างน้อย...ก็อาจพอได้เห็นป้ายอวยพร 

แสดงความยินดีและความปรารถนาดีของ บิ๊กป้อม พรืด

สะพัดไปทั่วบ้าน-ทั่วเมืองโดยจะเพื่ออะไร? หวังอะไร?  

หรือต้องการอะไร? นั้น คงต้องลองไปถามคนที่ช่วยให้

เกาะ คนที่พยุงให้รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค 

พปชร. รายนี้ พอได้เดินเหินเตาะๆ แตะๆ ไปไหนต่อไหน

เอาเองก็แล้วกัน ที่อาจรู้อะไรมากกว่าคนปกติธรรมดา

โดยทั่วไป ไม่มาก-ก็น้อย เพราะถ้าลองไปถามแบบตรง

ไป-ตรงมา ดื้อๆ ทื่อๆ โดยคำาตอบก็อาจไม่ต่างอะไรไป

จากที่เคยพูดๆ กันไปแล้ว คือ มีแต่ความตายเท่านั้น...ที่

จะพรากฉันไปจากเธอ อะไรประมาณนั้น...

อย่างไรก็ตาม...นอกเหนือไปจากนั้น ยังอาจมี เสี่ย

หนู ผู้เตรียมจะกวาดเก้าอี้ให้เกิน 100 ที่นั่ง ภายใน

การเลือกตั้งครั้งใหม่ให้จงได้ โดยถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นไปตามนั้น เผลอๆ...เสี่ยเนวิน อาจยอมสละตำาแห่ง

ประธานสโมสรปราสาทสายฟ้าลุกขึ้นมาชำาระแค้น ขอ

มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหม เอาเลยก็ไม่แน่!!! ส่วนคุณ

พี่ จุรินทร์ อู๊ดด้า ณ นวลผ่องเสนาณรงค์ ว่าที่นายก

รัฐมนตรีสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างนี้อาจไม่ต้องเสีย

เวลาพูดถึงมากมายซักเท่าไหร่ คือคงต้องรอให้เรื่อง                                           

ปริญญ์ จางหายจากหู จากตา ของใครต่อใครไปซะ

ก่อน ถึงค่อยเก็บเศษ เก็บซาก มาวินิจฉัย ว่าจะมีสิทธิ์

อาสาขึ้นมาแทนที่คนเก่าได้มาก-น้อยเพียงใด โดยช่วง

นี้คงต้อง ปิดฝาโลง โดยไม่ถึงกับตอกตะปู หรือคงต้อง

รอจนกว่าจะถึงจังหวะ เวลา งัดฝาโลง แง้มฝาโลง อีก

เมื่อไหร่ ตอนไหน ก็ยากจะสรุปได้...

แต่ถ้าดันเกิดแลนด์ สไลด์ แอฝวะล้านช์ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างดันไหลไปเข้าทางเท้า-เข้าทางตีน คุณพี่ โท

นี่-โทนาฟ ขึ้นมาจริงๆ!!! ไม่ว่าจะภายในสนามเลือกตั้ง 

หรือภายใต้สัมพันธภาพอัน เรียบง่าย-แต่แฝงเร้น กับ 

บิ๊กป้อม หรือบิ๊กใดๆ ก็แล้วแต่ ที่พวกปากหอย-ปากปู

เอาไปโจษจันกันในระหว่างนี้ หรือจากธรรมชาติแห่ง

การไหลมารวมกันของอุจจาระสุกร ไม่ว่าจะ เผาไทย 

ไทยสร้างไทย หรือ ก้าวไกล ไปจนถึง ภูมิใจใคร ฯลฯ 

อันนี้...น่าจะ ยุ่งตายหะ มิใช่น้อย!!! หรืออาจกลาย

เป็นตัวก่อให้เกิด ฉากสถานการณ์ใหม่ๆ ที่คงมิอาจ

นั่ง เฮ้ออ์อ์อ ์หรือนั่ง หนุ่มนารอนาง ต่อไปได้อีก และ

จะโดยจังหวะนั้นหรือไม่ ประการใด ก็ยังมิอาจคาด

คำานวณได้ ที่อาจพอได้เห็นร่องรอย เค้าลาง ของ ผู้ที่

เหมาะสม ปรากฏขึ้นมามั่งรางๆ...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Sister Helen  

Prejean... “There are two situations  that make 

interesting stories: when  an extraordinary 

person is plunged  into the commonplace, 

and when  an ordinary person gets involved in  

extraordinary events. - มีสถานการณ์ 2  แบบ...

ที่ทำาให้เรื่องราวน่าสนใจ นั่นคือเมื่อคนพิเศษถลำาลง

ไปในสถานการณ์ธรรมดาๆ และเมื่อคนธรรมดาๆ 

เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์พิเศษ...”
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันอากาศ

รอนอบอาว ฝนตกเปนหยอมๆ ไมทั่วฟา สะทอน

บรรยากาศการเมืองไทยที่หันซายแลขวา เห็น “หนาเกา” พา

กันแตงตัวเปลี่ยนหมวกใบใหม..ก็เทานั้น!! ...• ไมวาจะเปน 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ  ที่ตกลงใจเปดหนาเลนพรอมลงชิง

เกาอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อยางแมนๆ ไมมีกั๊กหรือเกกหลอ

อีกตอไป ภายใตการปนของกวนแกงกุมารนําโดย สนธิรัตน  

สนธิจิรวงศ  และ อุตตม สาวนายน กับพรรคสรางอนาคตไทย 

...• แมกระทั่ง อนุทิน ชาญวีรกูล ปากบอกไมเอาๆ อยาหา

เหามาใสหัว เม� อออรา “นายกฯ” สองประกาย แตการหมาย

มั่นปนมือจะได 100 เกาอี้ในการ

เลือกตั้งครั้งหนา ก็เปนนัยสําคัญ

บงชี้อยูแลววา ไมเอาไมไดแลว!!! 

ขามฝงไปที่  “นองอุงอิ๊ง” แพทอง

ธาร ชินวัตร  ก็เห็น “นายกฯ เม

ตาเวิรส” โลกเสมือนจริงหนาเห

ลี่ยมๆ มาแตดูไบ  ..อดไมไดที่จะ

สงสัยวา แลวการเมืองบานเราจะ

ดีไปกวาเกาไดไง?!? หนอ ...• แต

จะวาไปแลว ณ จุดนี้ .. แลนดสไลด 

250 เกาอี้ในสภา ที่พรรคเพ� อไทย

ประกาศตอกย้ําอีกครั้งเม� อวาน 24 

เม.ย.ในการประชุมใหญนั้น ยังไมใชสาระสําคัญเทากับ พื้นที่

วัดวาคะแนนความนิยมของ 3 พรรคใหญ “ศึกเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.” แน�นอน!!! ...• “ประชาธิปตย” อาจจะสะบักสะบอม

มากถึงมากที่สุดในยามนี้ แตก็มีฐานคะแนนเสียงดั้งเดิมที่

หนาแน�น “เพ� อไทย” เลนบท (อี) แอบอยูหลัง ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ ถือเปนกลยุทธแนบเนียนตรวจสอบหัวใจคนกรุงเทพฯ 

วาเบ� อหน�ายสีเขียวหรือยัง สวน “กาวหนา” คาดหวังตีเหล็ก

ตอนรอนปลุกคนคิดตางจากพอแมเปนเคร� องพิสูจน ..ถึง

เวลาของการรื้อกติกามารยาทของ

บรรพบุรุษแตเกากอน ...• ซีรีส

วาดวยการเมืองไทยจึงตองดูกัน

ยาวๆ เพราะกลางเดือนหนายังมี

บททดสอบ “ลิงกินกลวย” กับศึก

อภิปรายไมไววางใจนายกฯ “ลุงตู” 

ทามกลางการลุนสุดลิ่มทิ่มประตูวา 

“บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ ในฐานะหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐนั้น ยังเลิฟนองตูอยู

เหมือนเกาไหม?!? ...• บันทึกเร� อง

การบานบางดีกวา..ธุรกิจทองเที่ยว

ไทยคงจะลืมตาอาปากไดมากกวาเดิม กับมาตรการผอนคลาย

ของ ศบค. “ยกเลิก” ตรวจ RT-PCR ทั้งหมด กรณีกลุมนัก

ทองเที่ยวที่ไดรับวัคซีนครบโดส ตรวจแค ATK ดวยตัวเอง

หลังเขาพัก สวนกลุมที่ ไมไดรับวัคซีนตามเกณฑ ใหตรวจ 

RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางถึงไทย และลดวงเงินประกัน

จาก 20,000 เหลือ 10,000 เหรียญสหรัฐ ...• พิพัฒน รัชกิจ

ประการ รมว.ทองเที่ยวฯ เล็งแลว

วา 7-8 เดือนตอจากนี้ จะมีจํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทาง

เขาประเทศไทยไดที่ 7-13 ลานคน 

สรางรายไดราว 7 แสนลานบาท 

..ขอใหจริงๆ ...• เปนเร� องเปนราว

รายวัน ใครไมเจอกับตัวเอง ก็ไมรู

วา “มั่ว” และ “ชุย” เกิดขึ้นใน

ระบบ M-Flow หรือมอเตอรเวย

ไรไมกั้น บริหารจัดการโดยกรม

ทางหลวงอยางเนืองๆ สราวุธ ทรง

ศิวิไล อธิบดีเคยลงไปสอบทานอีก

หรือเปลา หลังจากเกิดดรามาครั้ง

แรก และประกาศคืนเงินกันไประลอกหนึ่งแลว ...• ปญหาที่

ตองแกคือ หนังสือทวง และขู “คาปรับ” สารพัด!! เพียงแค

เงิน 30 บาทไมใชประเด็นหลัก แตสองทะเบียนรถบกพรองผิด

พลาดนี่สิ!! เสียทั้งเวลาและความรูสึก โดยเฉพาะอยางยิ่งสาย

ดวน M-Flow Call center 1586 ..ทราบกันหรือเปลาวา ดวน

แตช� อ!! ผูใชบริการตองอดทนตามลาหาความจริงกับหนังสือ

ขูและทวงถามดวยการรอสายถึงชั่วโมงนะจะ..จะบอกให ...• 

บันทึกบรรทัดสงทาย..ใครเชียรให โลกใบใหญปรับ คงตอง

แอบลุนขามทวีปให มารีน เลอ แปน ชิงเกาอี้ประธานาธิบดี

ฝรั่งเศสคนใหม จาก เอมมานูเอล มาครง ใหได ซึ่งวากันวา 

การเลือกตั้ง 24 เม.ย.นั้นจะชี้ชะตาความสัมพันธอันมั่นคง

ของนาโต พัวพันไปถึงสงครามยืดเยื้อระหวางรัสเซีย-ยูเครน

นั่นแล ...• 

ปยสาร

สราวุธ 

ทรงศิวิไล

ดร.สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ

W

พิพัฒน 

รัชกิจประการ

นชีวิตของการเปนนักศึกษาปริญญาเอกที่วิทยาลัย

นวัตกรรมสังคมแหงนี้ การทําดุษฎีนิพนธถือเปนกระบวน

การของความงดงามและเติบโตทางวิชาการที่ดีที่สุด เปน

เหตุปจจัยใหไดรูจักกับองคกรทางสังคมที่ทําประโยชนให

กับสังคมและประเทศชาติอยางสถาบันพระปกเกลา ไดรูจักองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ผูนํา และคนในชุมชนตางรวมมือรวมพลัง 

แสดงศักยภาพพัฒนาทองถิ่นของตนเองอยางเขมแข็ง ผานการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีในทองถิ่น ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 

ปา เขา ลําธาร สายน้ํา และทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปราชญที่มี

ความรูเร� องของทองถิ่นเปนอยางดี องคประกอบอันงดงามเหลานี้

ไดรวมตัวกันบังเกิดเปนเร� องราวจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

น�าจดจําและอยากแบงปนบันทึกไวในพื้นที่คอลัมนนี้

ในป 2559 สถาบันพระปกเกลาไดมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกระบวนการคัดสรรโครงการ

นวัตกรรมเปนไปอยางมีระบบ แบบแผนและขั้นตอน จนทําให

สามารถคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเดนในการจัดการบริหาร

จัดการที่สะทอนรูปแบบใหมๆ ในการบริหารจัดการทองถิ่นที่สงผล

ทําใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และองคกรบริหาร

สวนตําบลที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือ องคการบริหารสวนตําบลทา

งาม อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  

ที่องคการบริหารสวนตําบลทางาม อําเภออินทรบุรี  จังหวัด

สิงหบุรี มีเร� องราวที่น�าศึกษาอยางยิ่ง โดยชุมชนทางามนั้นเปน

ตําบลเล็กๆ ที่ชาวบานสวนมากทําเกษตร คือ ปลูกกลวยน้ําวาเปน

พืชเศรษฐกิจในชุมชนมานาน และมีกลวยสงตลาดสี่มุมเมืองทุก

วัน แตไมใชเฉพาะชุมชนทางามเพียงพื้นที่เดียวที่ปลูกและสงกลวย

ออกขาย ในชุมชนอ� นตางก็ปลูกกลวยและสงขายที่ตลาดเหมือนกัน 

สงผลทําใหเกิดผลผลิตที่ลนเกิน  วงจรของปญหาทางการตลาดที่

ตามมาคือ เม� อผลผลิตลนตลาด จึงเปนชองทางที่ทําใหชุมชนถูกกด

ราคาสินคา จนทําใหกลวยในชุมชนที่มีอยูมากราคาตก 

นายก อบต.ทางาม ฐิติพงศ ศักดิ์ชัยสมบูรณ จึงเกิดแนวคิด

รวมกับชาวบานทําการจัดตั้ง “ลง” เพ� อเปนการตอรองราคากับ

พอคาคนกลาง เปนการเปดโอกาสใหชุมชนจัดการตนเองได เปน

พลังของชาวบานอยางแทจริง ทําใหชุมชนกาวเดินไปได โดยไมตอง

รอการพึ่งพาจากภายนอก กระบวนการของการทําโครงการ การ

ประชุมหารือ การระดมเสนอแนะความคิดเห็นของการปรับปรุง 

แกไข ไดกอใหเกิดชุมชนเขามามีสวนรวมอยางสําคัญ และเห็น

พองตองกันจนเกิดความมั่นใจและกาวเดินไปพรอมๆ กันเพ� อแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ชุมชนทางามไดนํากลวยนํ้าวาท่ีมีอยูในชุมชนมารวมกัน  แลว

ทําการคัดแยกเกรด เลือกกลวยท่ีมีเกรดดี รูปรางสวย ลูกใหญ โดย

ต้ังราคาลดหล่ันกันลงไป สําหรับกลวยท่ีตกเกรดก็จะนําไปแปรรูปเปน

กลวยตากท่ีตากดวยโรงเรือนท่ีสะอาดโดยการใชพลังงานแสงอาทิตย

และนําไปทอดเปนกลวยแขก กลวยนํ้าวาอบเนย สงขายเปนรายได

เสริมอีกทางหน่ึง แตการฟนตัวของเกษตรกรไมไดเกิดข้ึนเพียงช่ัวขาม

วันหรือขามคืน เน� องจากระบบการผลิตท่ีเกษตรกรในชุมชนทางามทํา

กันมาชานานคือระบบการผลิตท่ีพ่ึงพาภายนอก ท้ังแหลงตลาด แหลง

เงินทุน ท้ังปุยเคมีและยาฆาแมลงท่ีตองใชระบบซ้ือเช� อ คือรับของมา

กอนจากรานคา เม� อขายผลผลิตไดจึงคอยนําเงินไปใชคืน  วงจรเหลา

น้ีไดผูกมัดเกษตรกรเปนพันธนาการอยางรัดรึง แกะไมออก เกษตรกร

แทบทุกคนในตําบลทางามเขาสูวงจรหน้ีนอกระบบ ท่ีมีสวนตางของ

ดอกเบ้ียท่ีมหาโหด ภาระของการทํางานอยางหนัก ขายผลผลิตไมได

เต็มเม็ดเต็มหน�วย และภาวะของการเปนหน้ีและการถูกทวงหน้ี สง

ผลใหเกษตรกรเกิดความทุกข และผลท่ีตามมาคือความเจ็บปวย

กลไกท่ีเปนทางรอดอันสําคัญ และกอใหเกิดการบริหารจัดการ

สูความพนทุกขของเกษตรกร คือความชวยเหลือจากทุนภายนอก 

น่ันก็คือ “กองทุนใบหยก” โดย คุณก่ิงทอง ใบหยก ซ่ึงเปนเจาของ

โรงแรมใบหยก สกาย ไดลงทุนต้ังตนเปนเงินกอนจํานวน 1 ลานบาท 

ใหเกษตรกรไดใชเงินจํานวนน้ีในการกูยืม เพ� อซ้ือยาฆาแมลง, ปุย 

เมล็ดพันธุพืช เปนตน และเปนทุนหมุนเวียนในชุมชนแกไขปญหาหน้ี

นอกระบบ โดยชุมชนไดจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนดําเนินการบริหาร

จัดการกองทุนน้ีดวยตัวของชุมชนเอง อันเปนผลทําใหเกิดธรรมาภิ

บาลคือความโปรงใส ความรับผิดชอบในการคืนหน้ี สงผลใหกองทุน

เติบโตและเปนท่ีพ่ึงอันสําคัญของชุมชนตําบลทางาม

ผูบริหารทองถิ่นไดวิเคราะหสถานการณและพบวาการจัด

เก็บภาษีของ อบต.ทางาม สามารถเก็บภาษีไดคอนขางนอย สงผล

ตอรายไดและงบประมาณในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นเปนอยางมาก 

จึงไดนํานวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดทําระบบฐานขอมูล

แผนที่ภาษีและ GIS เพ� อใหบริการตอประชาชนใหมีความสะดวก

ในการชําระภาษี และจัดการระบบภาษีของทองถิ่น ผลจากการใช

เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้ทําใหสามารถเก็บภาษีจากกลุมที่ตกคาง กลุม

ที่ตกหลน แผนที่ภาษีมีความชัดเจนแน�นอนแกไขปญหาการจัดเก็บ

ภาษีไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหจัดเก็บภาษีไดเพิ่มมากขึ้น และนํา

เงินภาษีมาพัฒนาชุมชนใหมีความอยูดีมีสุขสรางความสุขใหกับ

ชุมชนอยางยั่งยืน

ความสุขของชุมชนในตําบลทางามจึงเปนภาพสะทอนของ

การบริหารจัดการที่ดี และความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนใน

การแกปญหาและสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหกับชุมชนและสังคม ภาพ

สําเร็จอันเกิดจากชุมชนนี้ตองบันทึกถึงกลไกจากภายนอกที่สําคัญ

ของกองทุนใบหยก กับทั้งบันทึกถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดของ

ชุมชนในการรวมมือกันบริหารจัดการกองทุนจนไดรับความสําเร็จ 

บทพิสูจนในความเขมแข็งของชุมชนไดเกิดขึ้นแลวในชุมชนตําบล

ทางาม อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรีแหงนี้.

*บทความนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเร� อง “นวัตกรรมการ

บริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น” 

นําเสนอตอวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ะยะน้ีมีการกระทําผิดอาญาสําคัญท่ีอยูในความสนใจของ

ประชาชนหลายเร� อง  

นอกจาก คดีนองแตงโม ท่ีเร้ือรังมากวาสองเดือน และ

ตํารวจ บอกผานทนายความ วา กําลังจะสรุปผลการสอบสวน นัด

ส� อวันอังคาร จะช้ีแจงใหประชาชนทราบถึง พฤติการณท่ีตาย วา 

นองได พลัดตกจากเรือ และจมนํ้าตายขาดอากาศหายใจ

โดยท่ีไมมีใครสามารถชวยชีวิตได แมกระท่ังการ “หยุดเรือหรือวก

กลับมา” โยนเส้ือชูชีพหรือหวงยางใหเกาะพยุงกายไวช่ัวขณะไป

ไดอยางไร?

ขอเท็จจริงท่ีเกิด เปนไปตามคําใหการของแซนในฐานะ

พยานผูเห็นเหตุการณ แตเพียงผูเดียว ในจํานวนคนบนเรือขนาด

เล็กอีกหาคน? ซ่ึงบอกวา

นองแตงโมไดไปน่ังเกาะขาปสสาวะบริเวณทายเรือและเสีย

หลักขณะลุกยืนข้ึน ทําใหพลัดตกนํ้าไปจริงหรือไม?

ซ่ึงถาเปนเชนน้ัน ท้ัง ปอ โรเบิรต และแซน ถูกแจงขอหา

กระทําประมาทดวย “พฤติการณอยางไร” ท่ีเปนเหตุใหนอง

แตงโมตกนํ้าถึงแกความตาย?

ผูรับผิดชอบการสอบสวนรวมท้ังพนักงานอัยการ “ผูมีหนา

ท่ีส่ังฟองคดี” ตองอธิบาย?

อีกท้ังเปนกรณีท่ีคนสวนใหญไมเช� อวา นองแตงโม ซ่ึง

เปนดาราสาวสวยและเปนแขกคนสําคัญ จะทําเชนน้ัน ไมวา

สถานการณจะบีบบังคับแคไหน ก็น�าจะสามารถบอกผูคุมเรือให

แกปญหาดวยวิธีอ� น แมกระท่ังการเคลียรหองนํ้าขนาดเล็กบนเรือ

ใหใชได

และเปนท่ีรูกันดีในหมูชาวเรือวา ไมมีใครแมกระท่ังผูชาย

เขาไปน่ังหรือยืนปสสาวะตรงจุดท่ีสุดอันตรายน้ันกันแตอยางใด  

เน� องจากการทรงตัว ณ ตําแหน�งน้ันขณะเรือแลน จะ

กระทําไดยากอยางย่ิงท่ี นายทายผูขับเรือรวมท้ังผูพบเห็นตองไม

ยอมใหใครทําเชนน้ันเปนอันขาด!

รวมท้ัง บาดแผลฉกรรจท่ีลึกและยาวประมาณหน่ึงคืบ

บริเวณขาออนดานขวา เกิดจากการโดนวัตถุชนิดใด?

ตํารวจ ผูรับผิดชอบการสอบสวนตามกฎหมาย ก็ตอง

อธิบายใหประชาชนเขาใจและเช� อถือยอมรับได ไมใชพูดม่ัวๆ วา 

น�าจะเกิดจาก “ใบพัด” หรือ “ฟนเรือ” บาดเอาหลังจากท่ีพลัด

ตกลงไป

ซ่ึงในขอเท็จจริงเปนท่ีรูกันดีในหมูชาวเรือเชนกันวา  “เปน

ไปไมได”

เน� องจากพลังนํ้าดานทายเรือจะดันวัตถุทุกชนิดท่ีตกลงไป

ออกท้ังสองขางตลอดเวลาขณะท่ีเรือแลนไปขางหนา

รวมท้ังเสนผมของนอง พฐ.ตรวจพบบริเวณทายเรือ “เม� อ

ใด” ในการตรวจคร้ังท่ีเทาใด และเหตุใดการตรวจคร้ังแรกจึงไม

พบ  ท้ังท่ีอยูในตําแหน�งท่ีตองตรวจเปนลําดับแรก?

อีกคดีหน่ึงซ่ึงอยูในความสนใจของส� อมวลชนและประชาชน

ไมแพกันก็คือ กรณีรองหัวหนาพรรคการเมืองใหญถูกกลาวหาวาได

กระทําอนาจารหญิงสาวอายุ 18 ในหองอาหารแหงหน่ึง

ซ่ึงหลังจากน้ันก็มีหญิงแสดงตัวเปนผูเสียหายอีกมากมายวา

ไดถูกกระทําลวนลามเชนเดียวกัน แมกระท่ังบางคนถึงข้ันขมขืน บน

คอนโดมิเนียมท่ีชายพักอาศัย เหตุเกิดมานานหลายป

รวมท้ังหมดจนถึงขณะน้ี น�าจะมีการแจงความกลาวหารวมท้ัง

ส้ิน 14 คดี

การพิสูจนความจริงในคดีแรก ท่ีกลาวหาวาเปนการ “กระทํา

อนาจารตอหนาธารกํานัล”

คือ “กระทําลามกในสถานท่ีท่ีมีคนอยูเปนจํานวนมาก” โดยใช

กําลังประทุษรายหรือในสภาวะท่ีหญิงไมสามารถขัดขืนได

ซ่ึงเปนการกระทําผิดอาญาท่ีไมสามารถถอนคํารองทุกขยอม

ความกันไดเชนในอดีต

คดีตองเดินไปตามกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน

วา รองหัวหนาพรรคคนน้ัน ไดกระทําการอันถือวา “ลามกตอหนา

ธารกํานัลโดยใชกําลังประทุษรายหรือหญิงอยูในสภาวะท่ีไมสามารถ

ขัดขืนไดอยางไร?”

ในอดีต ประมวลกฎหมายอาญาท่ีบังคับใชในสังคมไทยต้ังแต 

ป 2478 บัญญัติใหคดีความผิดทางเพศ ไมวาจะเปนกรณี ขมขืนหรือ

กระทําอนาจารท่ัวไป ท่ีไมมีการใชอาวุธหรือใชกําลังประทุษราย หรือ

ไดรับอันตรายสาหัส เปนความผิดอันยอมความไดตามความสมัครใจ

และสภาพสังคม

แตในป พ.ศ.2562  ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสําคัญท้ัง การ

เพ่ิมโทษใหสูงข้ึน และบัญญัติ ใหเปนความผิดท่ียอมความกันไมได!

ปรากฏตาม พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติม ป.วิ อาญา (ฉบับท่ี  27) พ.ศ.

2562 เม� อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562  มาตรา 4 ในเร� องของการ

ขมขืนดังน้ี

มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ� นโดยขูเข็ญดวยประ

การใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอ� นน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถ

ขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ� นน้ันเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ� น ตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแต ส่ีปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตแปดหม� นถึงส่ีแสน

บาท

ถาไดกระทําโดยทําใหผูถูกกระทําเขาใจวาผูกระทํามีอาวุธ

ปนหรือวัตถุระเบิด ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต เจ็ดปถึงย่ีสิบป และ

ปรับต้ังแตหน่ึงแสนส่ีหม� นบาทถึงส่ีแสนบาท

ถาไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ

หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรม

หญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน ตองระวางโทษจําคุก

ต้ังแต สิบหาปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตสามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

หรือ จําคุกตลอดชีวิต

แตแมจะมีการบัญญัติเพ่ิมโทษใหสูงข้ึนมาก รวมท้ังเปน

ความผิดท่ีไมสามารถยอมความกันไดเชนแตกอน

แต ชายทรชน สวนใหญก็ไมเคยกลัวเกรงโทษอาญาท่ีสูงข้ึน

น้ันกันแตอยางใด!

เพราะลวนรูดีวา คดีความผิดทางเพศและทุกคดีใน

ประเทศไทย ผูเสียหายจะไมสามารถไปแจงความรองทุกขให

ตํารวจสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําผิดไมวาจะเปนสถานีตํารวจ

แหงใดไดงายๆ 

ไมวาจะเกิดจากปญหาสารพัดของพนักงานสอบสวน การ

ไมอยากทําสํานวน “ไมบันทึกเขาสารบบเลขคดี” เพราะจะมี

ปญหาถูกผูบังคับบัญชาดาวา ทําใหคดีเกิดมาก ทํางานไมเปน!

รวมท้ังหญิงแทบทุกคนลวน “หวาดหว่ันตอความอับอาย” 

ในการท่ีจะเดินข้ึนไปพบพนักงานสอบสวนซ่ึงสวนใหญเปนชาย

หรือแมกระท่ังหญิงท่ีสถานีตํารวจ

เลาเร� องราวของการถูกลวนลามกระทําอนาจารหรือขมขืน

ใหฟง โดยมี “ตํารวจชายหัวเกรียน” คอยเดินสอดสอง หรือน่ัง

มองอยูมากมาย!

ซํ้าการกระทําผิดทางเพศท่ีหญิง “บากหนา” ไปแจงความ

รองทุกขกับตํารวจสวนใหญ ก็ไมมีความคืบหนาอะไร 

เชนในคดีกรณีเดียวกันท่ีเกิดข้ึนเขต สน.ลุมพินี เม� อป 2563 

ท่ีมีหญิงคนหน่ึงไปรองทุกขวาถูกขมขืน

จนกระท่ังบัดน้ี เธอก็มีแต  “ความขมข� น” 

นอกจากไดรับความเสียหาย “เกิดความอับอาย” แลว คดี

ก็ไมมีความคืบหนาในการแจงขอหากับผูกระทําผิดแตอยางใด!.

กิตติยา  ระวะนาวิก*

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

‘ลวนลาม-ขมขืนหญิง’ในสังคมไทย         

เหตุใด‘ทรชน’จึงไมกลัวเกรงโทษอาญา
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าออกจากพรรคประชาธิปัตย์ ไปแล้วเป็นคน                                                   

ล่าสุดสำาหรับ วิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย 

ที่อยู่กับพรรคมาร่วมสามสิบปี 

หลังก่อนหน้านี้แจ้งเกิดการเมืองกับพรรคก้าวหน้า                                                                           

ของ อุทัย พิมพ์ใจชน ในยุคสามเสือยังเติร์ก นครศรี 

ธรรมราช ที่ประกอบด้วย ชำานิ ศักดิเศรษฐ์, สุธรรม 

แสงประทุม และวิทยา ซึ่งทั้งหมดล้วนเคยเป็นอดีตผู้นำา

นักศึกษา-แนวร่วมนักศึกษาในยุค 14 ตุลาคม 2516 และ 

6 ตุลาคม 2519 โดยยุคนั้นทั้งสามคนสามารถเอาชนะ

ประชาธิปัตย์มาได้แบบหลายคนคาดไม่ถึง และแสดงบท 

บาทโดดเด่นในสภา ใน

ช่วงสมัยรัฐบาลพลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ แต่

ต่อมา ทั้งสามคนได้ตาม 

อุทัย พิมพ์ใจชน เข้าไป

อยู่กับพรรคเอกภาพช่วง

หนึ่ง หลังมีการยุบพรรค

ก้าวหน้าไปอยู่กับพรรค

อื่นๆ ในตอนนั้น จากนั้น

ก็เข้าประชาธิปัตย์พร้อม

กับชำานิ แต่สุธรรมเลือก

ไปอยู่กับพลังธรรมของพล

ตรีจำาลอง ศรีเมือง และทักษิณ ชินวัตร จนหมดยุคอดีต

สามเสือยังเติร์กนครศรีธรรมราช 

“วิทยา” บอกถึงสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกครั้งนี้ว่า                                                                      

แม้เคยอยู่พรรคการเมืองมาหลายพรรค แต่อยู่กับประชา                                                                               

ธิปัตย์นานท่ีสุดในชีวิตการเมือง กรณีนายปริญญ์ พานิช                                                                              

ภักดิ์ สร้างความเสียหายให้พรรค อยากให้กรรมการบริ 

หารพรรคแสดงความรับผิดชอบ เพราะเรื่องมาตรฐานจริย 

ธรรมต้องสูงกว่ากฎหมาย พรรคไม่ผิด แต่มีคนผิด ดังน้ัน                      

ต้องมีคนรับผิดชอบ เนื่องจากกรรมการบริหารพรรคชุดนี้                     

เป็นคนชักจูงนายปริญญ์เข้ามาอยู่ในพรรค ถือเป็นความ 

รับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชน จะปฏิเสธความรับผิด                                                                       

ชอบไม่ได้ ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงก็จะไม่เหลือพรรค การ

ตัดสินใจลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องภาพลักษณ์และความรู้สึก

ของประชาชนล้วนๆ ไม่เก่ียวกับว่าพรรคจะไม่ส่งตนลงเป็นผู้

สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เพราะมีชื่อลงสมัครอยู่แล้ว

“ประชาธิปัตย์ ไม่ได้เป็นแบบนี้ เพราะเราถูกสอน

มาว่าต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้สึกของ

ประชาชน ไม่ใช่เกาะเกี่ยวเหนียวติดอยู่กับตำาแหน่ง ผม

ถูกฝึกมาอย่างนั้น พรรคเป็นของทุกคน พรรคก็เป็นของ

ผม แต่ผมต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ เมื่อไม่มีใครรับผิด

ชอบ ผมต้องเลือกปกป้องพรรค” วิทยาระบุ

อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมกรรมการบริหารพรรค 

ปชป.เมื่อวันเสาร์ท่ี 23 เม.ย.ท่ีผ่านมา กรรมการบริหาร

พรรคท้ังหมดยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ไม่ได้มีการเปล่ียน

แปลงใดๆ.

๘ พยางค์นี้แล้วละก็ ต้องรอฟังกันยาวเป็นชั่วโมงๆ กันเลยทีเดียว 

เพราะนั่นคือชื่อเพลงคำาเดียวที่เอามาพูดรวมกัน เพลง คน คือเพลง

ที่ สุเทพ วงศ์กำาแหง นำามาร้องหาเสียงจนได้เป็น ส.ส.กทม. ที่มี

วรรคทองว่า “เป็นคนทั้งทีควรต้องมีประโยชน์...” เพลง คอย คือ

เพลงที่ขึ้นต้นว่า “ป่านนี้...” ของ นริศ อารีย์ เพลง รอ คือเพลง

ที่มีวรรคทองว่า “น้ำาหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อน...” เพลง รัก 

เป็นเพลงที่ร้องคู่โดย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับ พิทยา บุณย

รัตพันธ์ ที่ขึ้นต้นว่า “แสงจันทร์นวลผ่อง...”  นับเป็นเพลงที่นิยมนำา

ร้องคาราโอเกะสูงสุด เพลง ครวญ  ของ สุเทพ วงศ์กำาแหง ที่ขึ้น

ต้นว่า “เมื่ออยู่ริมฝั่งชล...” เพลง จูบ ของ พิทยา บุณยรัตพันธ์ ใน

ยุคไนต์คลับคาเฟ่เฟื่องดังระเบิดเถิดเทิงจนต้องแต่งให้นักร้องชาย

ร้องแก้  เพลง ดาว คือโชว์เสียง “ดาว...” ที่ สุเทพ วงศ์กำาแหง  

ลากได้ยาวจนสุดคอหอยจนได้รางวัลแผ่นเสียงทองคำา แต่ถ้าขอฟัง

เพลง อยากได้หัวใจใครที่เหมือนฝ้าย ยาว ๘  พยางค์เหมือนกันแค่ 

๓-๔ นาทีก็จบแล้ว เป็นเพลงที่ผมแต่งให้ ยอดรัก สลักใจ ร้องจนดัง

เป็นอมตะมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ มีเนื้อร้องดังนี้

* อยากสอยหัวใจของใครสักคนที่สุกหอมคาต้น ผลพวง

ดวงตาน่ากิน มีผิวขาวผ่อง

มีแผลเป็นต้องมลทิน อยู่ใต้ถันยุพินสมจินตนาอารมณ์  ด้วย

ผิวเธองามได้ตามที่หมาย

ชื่อเธอนั้นคือฝ้าย ผิวกายเสริมใบหน้าคม ยามยิ้มทั้งโลกยอม

หยุดความโศกระทม สู่สวรรค์ภิรมย์ สมชาวสวรรค์นคร  

อยากได้หัวใจใครท่ีเหมือนฝ้าย คงไม่ทำาหล่นหายหรือเอาแบ่ง

ขายตัดตอน เป็นธรรมดาของคนหัวใจร้าวรอน จึงกอดฝ้ายในหมอน 

แล้วนอนไขว่คว้า 

อย่าถือโทษภัยเลยฝ้ายคนสวย ก็เพราะรักเจ้าด้วย หัวใจไม่มี

มารยา จึงกล้าเพ้อบ่นเหมือนคนไม่เกรงดินฟ้า  จะสงสารเมตตา

หรือว่าถุยถมจมดิน

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ท่านเป็นคนโรแมนติค รสนิยม

เพลงชื่นชอบของท่าน คนเดียวในดวงใจ และ เพ้อ บอกถึงตัวตน

ของท่านได้ดี “แม้นรักเธอแล้ว ฉันต้องเศร้าโศก เป็นคนโชคร้ายใน

โลกก็ยอม...” กับ “หากใครแกล้งเธอ ฉันนี้จะยอมตายแทน...” เป็น

ยอดของท่านสุภาพบุรุษไทยโดยแท้ เสียดายที่ท่านเกิดอุบัติเหตุทาง

เพศเสียก่อนเลยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนางในดวงใจของท่านตัวเป็นๆ 

นอกจากนางในฝัน แค่นั้นก็สุขเหลือประมาณแล้ว.

หนุ่ม หนองรี

 

ตอนเรียนชั้นประถมได้เพลง เห็นลม นี่แหละครับเป็นเพลง

หากินในวิชาขับร้อง ฮ่าๆๆๆ 

5บทความ

กคัก!

เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา เป็นวันหยุดสุดสัป 

ดาห์ท่ีมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากเป็นพิเศษ

ช่วงหนึ่งเลยทีเดียว

วันเสาร์พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่สามัญประ 

จำาปี ๒๕๖๕  

วาระการประชุม เป็นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามัญ พรรคประชาธิปัตย์ ประจำาปี ๒๕๖๔

รับรองงบการเงินประจำาปี ๒๕๖๔ 

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของพรรค แผนหรือโครงการ

ที่จะดำาเนินการกิจกรรมสำาหรับปีต่อไป 

แต่กลายเป็นว่าประเด็นหลักคือ ความเสียหายที่เกิดกับ

พรรคจากกรณี “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 

ก็ยังเห็นรอยร้าวในพรรคประชาธิปัตย์ 

กว่าจะเลือกตั้งใหม่ เลือดอาจไหลอีก!

ประเด็นที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ยกตัวอย่างขึ้นมา

เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบ อาจเป็น 

การจุดไฟให้ลุกเพิ่มขึ้นมาอีก 

“...ที่คุณวิทยา แก้วภราดัย ได้ออกมายกตัวอย่างว่าใน

ยุคท่ีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคยถูกกล่าว

หาทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง ท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบ

หรือแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข แต่กรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้ลาออก 

และไม่ได้หนีปัญหา แต่ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 

จนกระท่ังมีมติให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี ให้ผมซ่ึงขณะ

น้ันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายไปเป็นรัฐมน                                                                             

ตรีว่าการสาธารณสุขแทน เพื่อแก้ปัญหาในกระทรวงสาธารณ 

สุข ซึ่งถือเป็นมาตรฐานหรือเป็นสิ่งที่เราได้เคยปฏิบัติมา 

ยุคนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนมาตรฐาน และยุคนี้ก็ได้ปฏิบัติ ไป

ตามนั้น เมื่อ คุณปริญญ์ ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา คุณปริญญ์

ก็ได้ลาออกไปจากทุกตำาแหน่งในพรรค ส่วนกรรมการบริหาร

พรรคก็ไม่มีหน้าที่ที่จะแสดงความรับผิดชอบจนเกินเลยขอบ 

วังวนแห่งประชาธิปัตย์

เขตของความรับผิดชอบ จนกลายเป็นการหนีความรับผิดชอบ...” 

ครับ...วันก่อน “วิทยา แก้วภราดัย” ลาออกจากประชา 

ธิปัตย์ พร้อมคำาเตือน  

“..อย่าให้พรรคช้ำาจนไม่เหลือชื่อประชาธิปัตย์ ถ้าไม่เปลี่ยน

ก็จะไม่เหลือพรรค...”

 ในสายตาคนนอกมองเข้าไป มันชัดเจนว่า ความขัดแย้ง

ในพรรคประชาธิปัตย์ ยังต้องระเบิดอีกหลายระลอก

“วิทยา” อยู่สาย กปปส.

สายเดียวกับ “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” ที่ยำาใหญ่ “จุรินทร์” 

ในที่ประชุมพรรคเมื่อวันเสาร์ 

“...พรรคใช้สโลแกน ‘พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค’ 

ถ้าคนของพรรคมีปัญหา พรรคก็ต้องรับผิดชอบ หัวหน้าพรรคใน

ฐานะที่ผลักดันบุคคลนี้เข้ามา และมีปัญหาในเรื่องจริยธรรม แม้

จะแถลงขอโทษ แต่หัวหน้าพรรคก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเท่า

ที่ควร เช่นนี้สังคมจะเชื่อถือพรรคได้อย่างไร...”

“...ผมรู้ว่าตำาแหน่งนี้ ได้มายาก แต่ตำาแหน่งไม่ได้มีความ

สำาคัญเท่ากับเกียรติภูมิและอุดมคติ กับจุดยืนทางจริยธรรมของ

พรรค...”

ขยี้กันแบบนี้ มันไม่ธรรมดาจริงๆ 

ประชาธิปัตย์มีแผลเก่าที่ยังแห้งไม่สนิท 

แต่ไม่มีอะไรต้องแปลกใจ เพราะมันเหมือนย้อนเวลาไป

ช่วงก่อน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ลงจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค 

เป็นยุค สามก๊กประชาธิปัตย์  

กลุ่ม กปปส.พยายามโค่น “อภิสิทธิ์” ออกจากตำาแหน่ง 

หลัง “อภิสิทธิ์” ไม่สนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา” เป็น

นายกฯ 

ก่อนการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ “อภิสิทธิ์” ประกาศชัดเจน 

“...ชัดๆ เลยนะครับ ผมไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็น

นายกฯ ต่อ แน่นอน เพราะการสืบทอดอำานาจสร้างความขัดแย้ง 

และขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่  

๕ ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำาแย่ ประเทศเสียหายมามากพอ 

แล้ว...”

นั่นเพียงพอทำาให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคประชาธิ 

ปัตย์ เพราะการไม่จับขั้วกับพลังประชารัฐ ก็เท่ากับไปร่วมรัฐบาล

กับพรรคเพื่อไทย และอนาคตใหม่ (ก้าวไกล) 

ข่าวสารช่วงเวลาน้ัน เล่นแรงถึงขนาดปล่อยภาพ  “อภิสิทธ์ิ” 

หารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ท่ีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมน                                                                                     

ตรีของหลายพรรค ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐ เพื่อร่วมรัฐบาล

หลังเลือกตั้ง 

การมาของ “จุรินทร์” คือความพ่ายแพ้ของเครือข่าย กปปส. 

ในประชาธิปัตย์ 

เป็นเหตุให้ “พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค” คู่ชิงของ “จุรินทร์”                                                                                            

ซึ่งสนับสนุนโดย กปปส. ต้องโบกมือลาไปทำางานกับ  พล.อ.ประ 

ยุทธ์

ส่วนก๊กที่เหลือแตกกระจาย กรณ์ จาติกวณิช และ หมอ

วรงค์ เดชกิจวิกรม ล้วนไปมีเส้นทางเดินใหม่ของตัวเอง 

แต่เลือดยังข้น เครือข่ายแกนนำา กปปส.ยังคงอยู่ประชา 

ธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็น ถาวร เสนเนียม, ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, วิทยา 

แก้วภราดัย, ชุมพล จุลใส, สาทิตย์ วงศ์หนองเตย, อิสสระ สมชัย

กระน้ันก็ตามการเป็นหัวหน้าพรรคของ “จุรินทร์” น้ัน  กลุ่ม 

กปปส.ถูกลดบทบาททางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด 

เมื่อมีกรณี “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” เกิดขึ้น มันก็เหมือนกับ

เอาคืน!

แต่อย่าลืมนะครับ อีกก๊ก ต้องการให้ “อภิสิทธิ์” กลับมา 

ฉะนั้นการเมืองภายในประชาธิปัตย์ยังไม่จบง่ายๆ 

จะมีใครลาออกอีกหรือไม่ ต้องจับตาอย่ากะพริบ จะไหล

ไปรวมกันที่ไหน ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน 

แต่พรรค กปปส. ของ กำานันสุเทพ มีความเคลื่อนไหวที่

สำาคัญ พอบอกนัยบางอย่างได้เช่นกัน 

เปลี่ยนชื่อพรรค จาก “พรรครวมพลังประชาชาติไทย”  

เป็น “พรรครวมพลัง” ใช้ พญานาคสีเหลือง เป็นโลโก้พรรค

ความเชื่อเก่ียวกับ พญานาค สื่อถึงความย่ิงใหญ่ มีความ

อุดมสมบูรณ์ มีวาสนา 

เป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล 

หาก “รวมพลัง” ได้ ความยิ่งใหญ่เกิดแน่นอน 

ถ้าไม่ได้ก็หนังม้วนเก่า

ครับ...แวะไปที่เพื่อไทย ตีเกราะ เคาะกะลา มาหลายวัน 

ให้หัวหน้าครอบครัว “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร” มาชี้อนาคต

พรรค 

ก็ไม่ผิดหวังสำาหรับสมาชิกพรรคเพื่อไทย  

“อุ๊งอิ๊ง” โชว์วิสัยทัศน์ ประเทศไทย

๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำานาจสู่ระดับ

ประชาชน

๒.ดึงศักยภาพคนไทยด้วยการใช้ Soft Power ๑ คน   

ต่อ ๑ ครอบครัว

๓.ใช้ Ai เพื่อการเกษตร

๔.Digital Transformation ภาครัฐและเอกชน สร้าง 

Digital Government 

๕.เตรียมคนไทยเข้าสู่ยุค Metaverse

ก็จำาเอาไว้ให้แม่นนะครับ ตอนหาเสียงเป็นแบบนี้่  

เพื่อไทยยังฝันถึงผลเลือกตั้งแลนด์สไลด์ เป้าหมายหลัก

ที่จะทำาหลังจากนั้น ถ้าเป็น ๕ ข้อข้างบนอย่างไม่บิดพลิ้ว ก็

ถือว่าประเทศได้ประโยชน์

แต่หากเอาผลเลือกตั้งแลนด์สไลด์ไปเคลมว่า คนส่วน                                                                            

ใหญ่ต้องการให้ “ทักษิณ” กลับมา ก็เตรียมวนกลับไปปี  ๒๕๕๖-

๒๕๕๗ อีกรอบ.

ผู้ว่าฯ โซลาร์เซลล์

แดดร้อน ช่วยให้ ไฟฟ้า

โซลาร์ สร้างไฟ ใช้สอย

เปิดแอร์สบายใจเอนจอย

สร้างไว้ ไม่น้อย พิจารณา

ลงทุน โซลาร์เซลล์ สองแสน

ตามแผน พึ่งแดด แผดจ้า

แสงสุรีย์ รุ่งเรือง มิโรยรา

เราเลือกผู้ว่าฯ โซลาร์เซลล์

เห็นลม

เรียน คุณอัตถ์

ในช่วงที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ยังดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีนั้น นอกจากเพลง คนเดียวในดวงใจ ที่ท่านชื่นชอบและ

ร้องโชว์แล้ว ยังมีอีกเพลงท่ีท่านหยิบเอามาร้องด้วยความชื่นชมเหมือน

กัน นั่นคือเพลง เห็นลม อันเป็นจินตนาการอันละเมียดละไมของนัก

แต่งเพลงที่พิการตาคือ ประเทือง บุญญประพันธ์ ที่ใช้องคาพยพหู

ไปดูลำาธาร “แว่วยินแต่เสียงน้ำาหลากมา...” ในเพลง ธาราระทม 

เอาหูไปดูทะเล “เสียงคลื่นระทม...” ในเพลง ทะเลระทม ตอนนี้เอา

หูไปดูลมเลย เห็นลม ยากที่คนธรรมดาจะเห็นได้ลึกซึ้งเท่า เพลงนี้

ชื่อทางการว่า เพ้อ ดังมีเนื้อหาดังนี้

* เห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวา เห็นฟ้าพะวงหลงโทษโกรธดิน 

เห็นสายน้ำาหลากฝากเซาะแก่งหิน เห็นพ้ืนดินแยกแตกเพราะ

ถูกรอยไถ 

เห็นใบไม้ครวญหวนอยู่ริมธาร เห็นศาลเพียงตาแล้วข้าปวด

ใจ 

เห็นแสงเดือนส่องยิ่งมองใจหาย เห็นเธอร้องไห้ช้ำาใจเพราะ

ใครเขาทำา 

เธอช้ำาใจเพราะถูกใครลวง บอกกับฉันอย่ามัวหวง ใครลวงให้

เธอชอกช้ำา  

บอกฉันสักหน่อยอย่าปล่อยให้ใจระกำา เธอร้องไห้เพราะใคร

เขาทำา 

เธอช้ำาเพราะใครหรือเธอ เห็นเธอระทมขมขื่นตื้นตัน แล้วฉัน

ยิ่งตรมขมขื่นกว่าเธอ 

ฟ้าสิ้นดินล่มขาดลมแรงเพ้อ หากใครแกล้งเธอ ฉันนี้จะยอม

ตายแทน

ประเทือง บุญญประพันธ์ ผู้แต่งเพลงนี้มิได้พิการตามาแต่

กำาเนิด มองเห็นโลกกว้างมาตั้งแต่วัยเด็ก พออายุ ๑๑-๑๒ ขวบ

เกิดป่วย การรักษาในอดีตไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนปัจจุบัน จึงทำาให้ท่าน

พิการตา เมื่อท่านตาบอดแล้วท่านก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส แต่ง

เพลง ลิขิตที่มืดมน แล้วเอาไปร้องประกวดที่โรงหนังพัฒนาการ 

ท่านจึงได้แจ้งเกิดร่วมกับ ลัดดา ศรีวรนันท์ พร้อมกับ วงจันทร์ 

ไพโรจน์ โดยท่านได้ที่ ๒ วงจันทร์ที่ ๓ ซึ่งนับเป็นการประกวดเพลง

อย่างเป็นกิจจะลักษณะเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ แล้วผลงานของท่านก็

หลั่งล้นวงการ นักร้องดังๆ ในอดีตล้วนมีผลงานของท่านติดปลาย

นวมมาแล้วทั้งนั้น

เพ้อ เพลงนี้ ได้เสียงกำามะหยี่ของ สุเทพ วงศ์กำาแหง ดัง

ระเบิดระเบ้อจนท่าน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  หลงใหลในมนตร์

เพลงหยิบเอามาร้องออกแขกอยู่บ่อยคร้ัง  เป็นท่ีน่าสังเกตเพลงท่ีชื่อ

พยางค์เดียวมักดังๆ กันทั้งนั้น ไม่ว่า เพ้อ, จูบ, รัก, รอ, คอย, คน, 

ครวญ ล้วนดังๆ ทั้งนั้น  โดยเฉพาะเพลง จูบ และเพลง รอ ในยุค

ฟังเพลงกันตามไนต์คลับ ยุคตลาดบันเทิงเฟื่องฟูในยุคแรกๆ ของ   

ประเทศ เวลาที่นักนิยมเพลงย่างกรายเข้าคลับบาร์ โดยเฉพาะอา

เสี่ยชาวจีนที่มักตะโกนขอฟังเพลงด้วยสำาเนียงจีนว่า ขอฟัง ๒ เพลง 

จูบกะลอ ทำาให้ฟังดูจั๊กจี้พิลึก

แต่ถ้าขอฟังเพลง คนคอยรอรักเพ้อครวญจูบดาว  เพลงยาว 

อดีตสามเสือยังเติร์ก

นครศรีธรรมราช 

ไม่ทราบว่าท่านไหนเรียนวิชาขับร้องบ้างครับ ผมก็อยากรู้ว่า

แต่ละท่านเวลาออกไปหน้าห้องถนัดร้องเพลงอะไรกัน  

วิชาขับร้องน่าจะเป็นกุศโลบายให้เด็กไทยกล้าแสดงออก

เหมือนกันนะครับ เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ขี้อาย แต่ถ้าไม่ออกไป

ร้องเพลงหน้าห้องก็ไม่ได้คะแนน ฉะน้ันทุกคนต้องร้องเพลงครับ สมัย

นี้ ไม่ทราบว่ายังมีอยู่หรือเปล่า.

ความเร็วมหันตภัยบนท้องถนน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กรณีพ่อกล้ามใหญ่ดูคาติชนหมอต่ายและครูต่ายเสียชีวิต 

ทำาให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่า แต่เรื่องน้ีก็คงจะเงียบ

หายไปในไม่ช้า พ่อกล้ามใหญ่ก็คงยังออกมาอาละวาดบนถนน ทำา 

ให้นึกถึงเพลงลูกทุ่งสมัยโบราณ “ขี่ควายขี่เก๋งก็พระจันทร์ดวงเดียว 

ข่ีเก๋งปรู๊ดปร๊าดโครมเดียวก็ตาย” ข่าวตอนเย็นทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ จะ

พบเห็นอุบัติเหตุจำานวนมากที่เกิดขึ้นเพราะใช้ความเร็วสูงมากจน

ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะบรรดามอเตอร์ไซค์กล้ามใหญ่ ที่ผู้

ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้ เพราะถนนในประเทศไทยไม่ใช่สนาม

แข่งรถ โดยเฉพาะทางโค้งที่มีความลาดเอียงไม่เพียงพอ ทำาให้รถ

กระบะแหกโค้งข้ามเลนจำานวนมาก

มหันตภัย ๑๒๐ กม./ชม. ก่อให้เกิดความเสียหายจำานวนมาก 

มีคอลัมนิสต์หลายคนเสนอให้ลดความเร็ว  เพราะถนนและรถยนต์ 

มอเตอร์ไซค์ที่ใช้กันอยู่ไม่มีคุณสมบัติพอเพียง

เมื่อแปดปีที่แล้ว ผมเสนอให้รัฐบาลเร่งนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า 

แต่ลุงตู่ตอบว่าให้เป็นเรื่องของภาคธุรกิจ วันน้ีน้ำามันแพงลุงตู่ลดภาษี                                                                                       

รถไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น แต่ตลาดรถไฟฟ้าใน                                                                         

ขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับการขยายตัว เพราะประเทศ 

ไทยต้องการ ซิตีอีวี มากกว่า ลักชัวรีอีซี ที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน

ในสภาพถนนในเมือง เพราะเน้นความเร็ว ความอึดของแบตเตอรี่ 

ไม่ได้เน้นสภาพการใช้งานในชีวิตประจำาวัน ชาร์จทีวิ่งได้ ๔๐๐-๕๐๐ 

กม. ความเร็วสูงสุดเท่ากับเฟอร์รารี อัตราเร่งเท่ากับรถสูตรหน่ึง ราคา

คันละหลายล้าน สกูตเตอร์ไฟฟ้าก็สมควรส่งเสริม เพราะทุกวันนี้ ไร

เดอร์เต็มถนน คนที่คิดว่าจะให้บริการรวดเร็วก็นำาเอาพ่อกล้ามใหญ่

มาใช้ สร้างปัญหาการจราจร เพราะมีอัตราเร่งสูงมาก แซงซ้ายป่าย

ขวา ไม่สนใจใครๆ นอกจากนั้นยังแบ่งเวลาดูถนนไปเล่นไลน์

วันนี้เวียดนามเป็นเจ้าพ่อตลาดสกูตเตอร์อีวีไปแล้ว  แต่ไทย

ยังห่วงตลาดมอเตอร์ไซค์ โบราณ กระบะเครื่องโต  ไม่คิดถึงอนาคต 

เพราะการเมืองมีแต่นักการเมืองอีคิวต่ำา  ไร้อีคิว

โกโบราณ 

 

วันนี้ ไต้หวันใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ที่

ไต้หวันเขาขี่ จยย.ไม่น้อยกว่าบ้านเรานะครับ ฉะนั้นหากรัฐบาลรักษ์

สิ่งแวดล้อมจริง ต้องเร่งครับก่อนเราจะรั้งท้าย 

ส่วนเรื่องความเร็ว ใน กทม.มีป้ายกำาหนดความเร็วเต็มไป

หมด แต่จะมีคนขับรถสักกี่คนที่ให้ความสนใจขับรถตามความเร็วที่

ป้ายกำาหนด ระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนนของคนไทยโดยค่าเฉลี่ย

ยังถือว่าสอบตก จึงเกิดอุบัติเหตุทางถนนเยอะแยะไปหมด.

วิทยา แก้วภราดัย
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6 เศรษฐกิจ

ไไทยทนไ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ                           

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ� นๆตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช� อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม

เพ� อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ� อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล          

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน� อง การเปดเผยเร� องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน� องในกรณีที่มีเร� องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเน� องเวนแต          

ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน� องอีกตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ� อใหไดความเช� อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี                       

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช� อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช� อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป                                             

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม� อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ� อตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ� อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน� องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด          

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ� อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ� อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน� องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแน�นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ

ตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน� องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแน�นอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวา  การ

เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุด

การดําเนินงานตอเน� องได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดส� อสารกับผูบริหารในเร� องตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ

ของขาพเจา

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ี

กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2565 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)                                                       

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)                                                       

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000088

เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

โทรศัพท 038-317333-8

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)                                                       

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  166,214,069  14,411,325 

ลูกหนี้การคาและลูกหนื้อ� น 6, 8  381,022,921  311,060,428 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญ 6  3,966,769,674  3,306,077,394 

สินคาคงเหลือ 9  32,812,772  36,859,429 

สินทรัพยหมุนเวียนอ� น  28,751,559  10,358,633 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  4,575,570,995  3,678,767,209 

สินทรัพย ไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 10  1,353,436,859  1,402,077,147 

สินทรัพยสิทธิการใช 13  68,885,489  78,711,418 

สินทรัพยไมมีตัวตน 11  8,338,000  11,481,428 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ� น  16,542,797  25,920,737 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  1,447,203,145  1,518,190,730 

รวมสินทรัพย  6,022,774,140  5,196,957,939 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ� น 6, 12  137,174,492  121,145,031 

คาใชจายคางจาย  187,377,328  141,818,251 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13  4,932,557  6,201,464 

ภาษีเงินไดคางจาย  118,521,841  99,771,294 

หนี้สินหมุนเวียนอ� น  143,270,463  77,513,625 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  591,276,681  446,449,665 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13  45,440,481  50,908,780 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 14  85,939,358  105,195,409 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18  57,870,427  54,305,533 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  189,250,266  210,409,722 

รวมหนี้สิน  780,526,947  656,859,387 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 35,954,180 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  359,541,800  359,541,800 

   ทุนออกจําหน�ายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 35,954,180 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  359,541,800  359,541,800 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  102,408,200  102,408,200 

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ  (18,850,960)  (18,850,960)

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 15  36,000,000  36,000,000 

   ยังไมไดจัดสรร  4,460,209,665  3,758,061,024 

องคประกอบอ� นของสวนของผูถือหุน  302,938,488  302,938,488 

รวมสวนของผูถือหุน  5,242,247,193  4,540,098,552 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  6,022,774,140  5,196,957,939 

 -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล  2,777,227,628  2,876,865,488 

รายไดจากการจําหน�ายสินคา อาหารและเคร� องด� ม  1,765,331  2,128,056 

รายไดดอกเบี้ย  9,804,659  13,738,508 

รายไดอ� น 16  226,417,378  20,071,312 

รวมรายได  3,015,214,996  2,912,803,364 

คาใชจาย 17

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย  1,633,909,630  1,770,649,390 

คาใชจายในการขายและจัดจําหน�าย  62,368,138  80,838,424 

คาใชจายในการบริหาร  336,454,182  315,615,015 

รวมคาใชจาย  2,032,731,950  2,167,102,829 

กําไรจากการดําเนินงาน  982,483,046  745,700,535 

ตนทุนทางการเงิน  (2,217,610)  (2,648,494)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  980,265,436  743,052,041 

คาใชจายภาษีเงินได 18  (194,422,762)  (144,658,852)

กําไรสําหรับป  785,842,674  598,393,189 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 19

กําไร 21.86 16.64 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)  35,954,180  35,954,180 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรสําหรับป  785,842,674  598,393,189 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ� น

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 10  -  235,130,000 

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 14  30,210,634  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 18  (6,042,127)  (47,026,000)

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    - สุทธิจากภาษีเงินได  24,168,507  188,104,000 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ� นสําหรับป  24,168,507  188,104,000 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  810,011,181  786,497,189 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประกาศ

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำ�กัด 

ข อ แ จ้ ง ป ร ะ ก � ศ เ อ ก ส � ร                                   

B/L.NO. BKKCB22000897 

ลงวันที่ 29/03/2022 ที่ออกโดย 

Regional  Container  Lines 

สูญห�ย ไปเมื่อวันท่ี 12 เมษ�ยน 2565 

ผู้ใดพบเห็นเอกส�ร ติดต่อกลับที่ 

คุณศิริพร โทร 02-683-1900

ห็นข่าวน้องอุ๊งอิ๊งเตรียมเป็น

นอมินีนายกฯ ให้ทักษิณ แล้ว

สงสารน้องอุ๊งอิ๊ง ต้องขายชีวิต

ให้พ่อ เสียชีวิตวัยสาวไปกับนัก

ธุรกิจการเมือง และจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับ

การให้การเท็จ เพื่อหวังปกปิดความผิด

ของพ่อไปอีกเท่าไร?

แต่ไทยทนคิดว่า ถ้าคิดว่าจะเอา  

อุ๊งอิ๊งเป็นนายกฯ นอมินีจริง กลับจะยิ่งมี

หลักฐานเพิ่มเติมว่า “โกหกทั้งครอบครัว”

จริงๆ แล้ว ดูเหมือนน้องแพทอง

ธารจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี “ซุกหุ้น” 

ชินฯ ของทักษิณ ต่างกับคนอื่นๆ

1.ลูกโอ๊ค พานทองแท้ ซื้อหุ้นกลุ่ม

ธนาคารทหารไทยจากแม่ 4,500 ล้าน

บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2543 ทั้งๆ ที่

แม่ซื้อมาเพียง 1,500 ล้านบาท กลาง

เดือนพฤษภาคม 2543 บวกราคาสูงขึ้น 

เป็นการ “ปลอมหนี้” 3,000 ล้านบาท 

เพื่ออนาคตใช้เป็นทางผ่านให้จ่ายปันผล

หุ้นชินฯ คืนพ่อแม่ เป็นหลักฐาน “ซุก

หุ้น” ชินฯ ผิดรัฐธรรมนูญ 2540 และ

เมื่อประกอบหลักฐานรัฐบาลทักษิณ

ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เอื้อประโยชน์กลุ่มชินฯ ก็เป็นหลักฐาน

ชัดเจนในคดีร่ำารวยผิดปรกติ เพราะมีการ

ทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งเรื่องการให้ภาค

รัฐรับภาระภาษีสรรพสามิต การลดส่วน

แบ่งรายได้มือถือแบบพรีเพด การทุจริต

ดาวเทียมสำารอง ฯลฯ

2.น้องยิ่งลักษณ์ เป็นนอมินีถือหุ้น

ชินฯ ซึ่งได้หุ้นมาโดยค้างหนี้เพียง 20 

ล้านบาท ตั้งแต่ 1 กันยายน 2543 โดย

ไม่ได้คืนเงินเลย เป็นเวลา 3-4 ปี ทั้งที่

ก็มีเงินไม่น้อย แล้วจึงทยอยชำาระด้วย

ปันผลที่ได้รับจากหุ้นที่ได้รับโอนนั้น โดย

ไม่ใช้เงินของตนเองเลย โดยมีหลักฐาน

คือ เมื่อรับเงินปันผลงวดที่ 1/46 จำานวน 

9 ล้านบาท ก็จ่ายเงินคืนพี่ทักษิณ เหลือ

หนี้ 11 ล้านบาท พอได้ปันผลงวดที่ 

2/46 จำานวน 13.5 ล้านบาท ก็ตีเช็ค

จ่ายคืนปันผลทั้ง 13.5 ล้านบาท แต่ต่อ

มาขีดฆ่าจำานวนนั้นทิ้งไป แก้ไขเป็น 11 

ล้านบาท แต่อีก 2.5 ล้านบาท จ่ายเช็ค

เงินสดเข้าบัญชีพินทองทา ในวันเดียวกัน 

จำานวนที่เหลือเดียวกัน และอ้างว่าเป็น

ค่านาฬิกา 3 เรือน

3.พ่อแม่ให้เงินลูกพินทองทา 

370 ล้านบาท ให้แก่นางสาวพินทอง

ทา ในวันที่ 17 เมษายน 2545 อ้าง

ว่าเป็นของขวัญวันเกิด แล้วนางสาว

พินทองทาใช้เงินของขวัญวันเกิดนั้น

จ่ายให้นายพานทองแท้ ชินวัตร และ

รับโอนหุ้นจำานวน 367 ล้านบาท เพื่อ

แบ่งรับหุ้นชินฯ ไปประมาณครึ่งหนึ่ง

ของนายพานทองแท้ ก็เป็นหลักฐานอีก

ชิ้น เพราะตอนที่พานทองแท้อายุ 20 ปี

ก็ไม่ได้รับของขวัญวันเกิดถึง 300-400 

ล้านบาทอย่างเดียวกัน นี่เป็นหลักฐาน

ว่าเป็นการจัดการ “ซุกหุ้น” ซึ่งตอนโอน

หุ้นให้พานทองแท้คนเดียวก็เพราะบรรลุ

นิติภาวะคนเดียว และตามกฎหมายจึงไม่

นับเป็นหุ้นของทักษิณ เพื่อหวังว่าจะหนี

รัฐธรรมนูญ ซึ่งห้ามรัฐมนตรีเป็นเจ้าของ

กิจการสัมปทาน และเมื่อพินทองทาบรรลุ

นิติภาวะอีกคนจึงให้ โอนหุ้นแบ่งให้น้องได้

ดูแล้วยิ่งลักษณ์ พานทองแท้ และ

พินทองทา ก็ถูกทักษิณใช้จนมีมลทินแล้ว 

และดูไม่น่าจะเกี่ยวกับแพทองธาร แต่

จริงๆ ก็เพียงถามน้องแพทองธารว่า 

1. พ่ีพานทองแท้ได้รับโอนหุ้นชินฯ 

จำานวนมากจากพ่อแม่ มูลค่าหลายหมื่น

ล้านบาท ลูกแพทองธารได้บ้างไหม? เมื่อ

ไม่ได้ ก็แปลว่าทักษิณโอนหุ้นให้พานทอง

แท้คนเดียว ไม่ใช่เรื่องจัดหุ้นในครอบครัว

ให้ลูกๆ แต่เป็นการ “ซุกหุ้น” โดยผิด

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ประสงค์จะ

ป้องกันไม่ให้เจ้าของสัมปทานผูกขาดภาครัฐ

มาเป็นรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีนั่นเอง

2. อายิ่งลักษณ์อ้างว่า พี่เอม พิน 

ทองทา เคยซื้อนาฬิกาให้อายิ่งลักษณ์ 3 

เรือน และใช้อ้างในการคืนเงิน 2.5 ล้าน

บาทในวันที่ 8 กันยายน 2546 ซึ่งตอน

นั้นพินทองทาก็อายุแค่ 21 ปี ซึ่งอยาก

ถามน้องอุ๊งอิ๊งว่า พี่พินทองทามีใจให้ของ

ขวัญอามูลค่าถึง 2.5 ล้านบาท พี่พินทอง

ทาเคยให้ของขวัญอย่างนั้นให้น้องอุ๊งอิ๊ง 

บ้างไหม? ก็ไม่น่าจะมี เป็นหลักฐานอีกชิ้น

ที่ผูกมัดว่า ที่อายิ่งลักษณ์อ้างก็โกหกไปกับ

พ่อทักษิณเช่นกัน

3. ตอนแพทองธารอายุ 20 ปี ใน

วันที่ 21 สิงหาคม 2549 ได้รับของขวัญ

วันเกิดถึง 300-400 ล้านบาท เหมือนพี่                                            

พินทองทาตอนวันเกิด 20 ปี ในวันที่ 17 

เมษายน 2545 หรือไม่? เมื่อไม่มีหลัก

ฐาน ก็น่าจะต้องตอบความจริงว่า “ไม่มี” 

และเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่า ที่ทักษิณเคย

บอกว่าให้เงิน 370 ล้านบาท เป็นของ

ขวัญวันเกิดครบรอบ 20 ปี เป็นเรื่อง

ปรกติธรรมดา ก็เป็นเรื่องเท็จของทักษิณ

อีกเช่นเคย

ทักษิณควรคิดเรื่องนี้ให้ดี ผลักดัน

ให้น้องยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ อย่างฝืน

ใจ นำาขบวนการโกงจำานำาข้าวทั้งต้นน้ำา

กลางน้ำาปลายน้ำา และมีส่วนร่วมสร้าง

เรื่องขายข้าวรัฐต่อรัฐปลอมจนเป็นคดี

ติดตัว ให้รัฐบาลใช้เงินภาษีประชาชนรับ

จำานวนข้าวตันละหมื่นห้าพันบาท สูงกว่า

ราคาตลาดโลก ทำาให้มีคนมาแข่งปลูก

ข้าวอีกมาก ใช้พันธุ์ ไร้คุณภาพ เร่งโต 

ชาวนาสุจริตปรกติจำานวนมากปลูกไม่ทัน 

จำานำาไม่ทัน จนรัฐต้องเป็นหนี้ประทวน

ชาวนานับเดือน และในที่สุดเมื่อรัฐบาล

ใกล้จะถังแตกก็กลับเร่งกระบวนการออก 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หวังคืนเงินโกงชาติพี่

ชาย ในที่สุดน้องยิ่งลักษณ์ก็ต้องเสียชีวิต

อิสระ และในที่สุดต้องหนีคดีไปใช้ชีวิต

บั้นปลายในต่างประเทศ

แล้วนี่ จะเอาชีวิตของลูกสาว

สุดที่รักอีกคนไปอยู่ท่ามกลางสายตา

ประชาชน มาตอบคำาถามต่างๆ ที่ผูกมัด

การเป็น “จอมโกหก” ทั้งครอบครัว และ

เตรียมเป็นนอมินีนายกฯ อีกคน ไม่สงสาร

ลูกหรืออย่างไร?.

ไทยทน

เอาอุ๊งอิ๊งเป็นนายกฯนอมิน ี

ระวังจะมีหลักฐานมัดคดี ‘ซุกหุ้น’ แน่นขึ้น

ร่วมเอ็มโอยู • นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

และ น.ส.จิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับการสื่อสารร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล                   

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ส.อ.ท. พร้อมด้วย น.ส.สิริ

วรรณ พงษ์ไพโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าว

เศรษฐกิจ ร่วมในพิธี.
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7เศรษฐกิจ

22/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,571.35 5,625.85 945.50
 6,715.03 5,453.93 1,261.10
 32,654.33 31,676.62 977.71
 25,185.84 28,370.15 -3,184.32

35,070.68
-8.20

1,681.48
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.43 34.16
ยูโร 35.98 37.01
ปอนดสเตอรลิง 42.90 44.28
เยน (100 เยน) 25.94 26.90
หยวนจีน 4.91 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,150 31,250
ทองรูปพรรณ 30,592 31,750
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง           

สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ประสิทธ์ิพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดย

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ� นๆตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช� อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม

เพ� อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ� อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล          

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน� อง การเปดเผยเร� องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน� องในกรณีที่มีเร� องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเน� องเวนแต          

ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน� องอีกตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ� อใหไดความเช� อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี                       

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช� อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช� อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป                                             

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม� อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ� อตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ� อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน� องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด          

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ� อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ� อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน� องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแน�นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ

ตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน� องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแน�นอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวา  

การเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัท

ตองหยุดการดําเนินงานตอเน� องได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ� อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ

สอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดส� อสารกับผูบริหารในเร� องตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ

ของขาพเจา

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ี

กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2565 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0-2617-2444 ตอ 4546

PRASIT  PATANA  PCL. 

943 PHAHOLYOTHIN RD.,PHYATHAI, PHYATHAI, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL. 0-2617-2444 EXT 4546 www.phyathai.com

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน�วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  240,465,501  100,713,778  2,222,084  78,696 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ� น 6, 8  1,157,561,319  922,869,362  30,656,830  11,054,069 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6  5,789,352,481  4,538,555,353  5,789,352,481  4,585,027,751 

สินคาคงเหลือ 9  139,926,735  142,958,274  775,172  756,775 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ� น 10  1,089,852  1,086,231  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ� น  105,157,448  37,512,073  2,644,420  1,386,870 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  7,433,553,336  5,743,695,071  5,825,650,987  4,598,304,161 

สินทรัพย ไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 11  247,419  247,419  -  - 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ� น 12  100,306,667  160,343,037  4  4 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13  -  -  1,791,746,125  1,785,986,125 

อสังหาริมทรัพยเพ� อการลงทุน 14  37,800,000  37,800,000  -  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15  9,654,208,796  9,963,592,198  8,827,484  4,481,251 

สินทรัพยสิทธิการใช 18  470,981,995  540,800,265  38,652,918  44,380,848 

สินทรัพยไมมีตัวตน 16  90,735,303  83,870,462  9,392,539  2,308,151 

คาความนิยม 13  163,112,796  163,112,796  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 24  58,251,735  61,419,428  1,287,649  3,877,164 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ� น 6  54,992,073  54,333,709  7,995,891  6,201,220 

รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน  10,630,636,784  11,065,519,314  1,857,902,610  1,847,234,763 

รวมสินทรัพย  18,064,190,120  16,809,214,385  7,683,553,597  6,445,538,924 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 6  -  -  4,980,789,113  4,240,115,110 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ� น 6, 17  725,028,308  603,917,275  24,534,587  18,169,124 

คาใชจายคางจาย 6  727,189,997  617,103,944  14,903,014  13,558,302 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18  29,390,862  39,374,477  9,639,473  8,833,244 

ภาษีเงินไดคางจาย  227,464,763  193,733,857  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอ� น  309,823,580  174,516,104  3,864,912  1,090,705 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,018,897,510  1,628,645,657  5,033,731,099  4,281,766,485 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18  185,997,080  230,097,947  30,320,931  36,457,840 

ประมาณการหนี้สินโครงการใหการรักษาพยาบาลตลอดชีพ 19  177,156,100  170,181,835  -  - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20  592,926,684  618,473,064  6,438,247  3,865,948 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 24  830,484,162  840,707,186  -  - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ� น 6  13,075,261  12,442,538  -  - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  1,799,639,287  1,871,902,570  36,759,178  40,323,788 

รวมหนี้สิน  3,818,536,797  3,500,548,227  5,070,490,277  4,322,090,273 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 1,108,208,020 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  1,108,208,020  1,108,208,020  1,108,208,020  1,108,208,020 

   ทุนออกจําหน�ายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 1,108,208,020 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  1,108,208,020  1,108,208,020  1,108,208,020  1,108,208,020 

สวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย  (155,585,716)  (157,400,138)  -  - 

กําไรสะสม

     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21  110,820,802  110,820,802  110,820,802  110,820,802 

     ยังไมไดจัดสรร  8,084,138,387  7,264,320,133  1,394,034,498  904,419,829 

องคประกอบอ� นของสวนของผูถือหุน  3,723,630,025  3,771,542,009  -  - 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  12,871,211,518  12,097,490,826  2,613,063,320  2,123,448,651 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย  1,374,441,805  1,211,175,332  -  - 

รวมสวนของผูถือหุน  14,245,653,323  13,308,666,158  2,613,063,320  2,123,448,651 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  18,064,190,120  16,809,214,385  7,683,553,597  6,445,538,924 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน�วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได 

รายไดคารักษาพยาบาล  11,301,750,630  11,147,205,881  -  - 

รายไดคาธรรมเนียมการบริหาร  76,767,013  45,020,673  192,298,431  135,962,425 

รายไดจากการจําหน�ายสินคา อาหารและเคร� องด� ม  6,361,444  2,128,056  3,161,130  - 

รายไดดอกเบี้ย  13,551,553  21,855,542  13,667,079  24,975,523 

รายไดเงินปนผล 12, 13  2,500,000  -  1,369,692,012  846,960,582 

รายไดอ� น 22  335,205,438  179,889,576  670,426  1,163,337 

รวมรายได  11,736,136,078  11,396,099,728  1,579,489,078  1,009,061,867 

คาใชจาย 23

ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย  7,488,070,363  7,458,127,006  2,754,224  - 

คาใชจายในการขายและจัดจําหน�าย  371,863,276  380,013,993  -  - 

คาใชจายในการบริหาร  1,561,794,778  1,465,819,805  178,204,964  122,303,926 

รวมคาใชจาย  9,421,728,417  9,303,960,804  180,959,188  122,303,926 

กําไรจากการดําเนินงาน  2,314,407,661  2,092,138,924  1,398,529,890  886,757,941 

ตนทุนทางการเงิน  (9,947,601)  (11,602,503)  (13,971,971)  (19,227,564)

กําไรกอนภาษีเงินได  2,304,460,060  2,080,536,421  1,384,557,919  867,530,377 

ภาษีเงินได 24  (445,507,322)  (385,823,007)  (6,659,524)  1,785,843 

กําไรสําหรับป  1,858,952,738  1,694,713,414  1,377,898,395  869,316,220 

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  1,655,528,325  1,535,689,369  1,377,898,395  869,316,220 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย  203,424,413  159,024,045  -  - 

 1,858,952,738  1,694,713,414  1,377,898,395  869,316,220 

กําไรตอหุน 25 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1.49 1.39 1.24 0.78 

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)  1,108,208,020  1,108,208,020  1,108,208,020  1,108,208,020 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน�วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับป  1,858,952,738  1,694,713,414  1,377,898,395  869,316,220 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 15  -  1,393,653,299  -  - 

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ� น 31.3  (60,036,370)  1,950,282  -  - 

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 20  71,280,821  -  (2,146,637)  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 24  (2,248,890)  (279,120,715)  429,327  - 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได  8,995,561  1,116,482,866  (1,717,310)  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ� นสําหรับป  8,995,561  1,116,482,866  (1,717,310)  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  1,867,948,299  2,811,196,280  1,376,181,085  869,316,220 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  1,658,472,686  2,602,135,785  1,376,181,085  869,316,220 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย  209,475,613  209,060,495  -  - 

 1,867,948,299  2,811,196,280  1,376,181,085  869,316,220 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ครที่ยังคิดว่าสหรัฐเป็นประเทศที่มี

พัฒนาการดีที่สุดของโลก แล้วสรุป

ง่ายๆ ว่า หากสหรัฐเป็นอย่างไร  

ประเทศอื่นๆ ในโลกก็จะต้องเป็น

ไปด้วยเสมอ คงจะเป็นการคิดที่ผิดจาก

ความเป็นจริงในยุคปัจจุบัน เพราะอดีต

กับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากแล้ว 

อดีตสหรัฐเป็นประเทศที่มีการพัฒนาได้ดี

ที่สุด แต่มาปัจจุบันหลายประเทศได้พัฒนา

มากจนบางอย่างไปไกลกว่าสหรัฐ และ

ที่ตามทันก็มีหลายประเทศ ดังนั้นความ

คิดเดิมๆ ที่เชื่อว่าสหรัฐเป็นผู้นำาของโลก

ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปด้วย เพราะปัจจุบัน

จีนกำาลังเติบโตทางเศรษฐกิจจนมองว่าไม่

กี่ปีข้างหน้าจะแซงหน้าสหรัฐ หรือจะมอง

ในด้านอาวุธที่ทันสมัยและร้ายแรง ก็ไม่

ได้น้อยกว่าสหรัฐแล้ว รวมถึงทางรัสเซียก็

มีทั้งเศรษฐกิจและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่

ด้อยกว่าสหรัฐ ดังนั้น ฐานะการเป็นผู้นำา

ของของสหรัฐดูจะด้อยลงมาก ในด้าน

เศรษฐกิจกลับต้องมาดูที่จีนมากกว่า ดังนั้น

การแข่งขันด้านการตลาดและเศรษฐกิจ

ของโลก จึงไม่ได้อยู่ที่สหรัฐเหมือนก่อน 

กลับต้องมาดูที่จีนและรัสเซียมากกว่า 

เป็นการบอกให้รู้ว่าต่อไปจะยึดเอาสหรัฐ

เป็นตัวชี้นำาไม่น่าจะถูกต้อง โดยเฉพาะ

กรณีเกิดปัญหากับสหรัฐจะนำามาเหมารวม

ว่าประเทศอื่นๆ ต้องเกิดปัญหาเดียวกันคง

ไม่ได้ อย่างกรณีปัจจุบันเกิดภาวะเงินเฟ้อ

อย่างมากกับสหรัฐ ทำาให้ทางเฟดออกมาส่ง

สัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ของสหรัฐ เพราะกลัวเงินเฟ้อจะทำาให้

เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย จริงๆ แล้วก็เป็น

เรื่องทางสหรัฐ จึงมีผลให้ดัชนีดาวโจนส์ดิ่ง

ลงแรงด้วยความกลัว โดยเฉพาะเมื่อไปดู

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าระยะยาว ก็

ยิ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจกำาลังจะถดถอย นั่นเป็น

ผลที่เกิดกับทางสหรัฐโดยตรง ตลาดหุ้น

สหรัฐจะดิ่งลงก็พอเข้าใจได้ แต่ประเทศ 

อื่นๆ อาจมีเงินเฟ้อไม่เหมือนกับสหรัฐ จึง

ไม่ควรเหมารวมว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอย

ไปด้วย อาจมีเพียงทำาให้เศรษฐกิจเติบโต

น้อยกว่าเดิมเล็กน้อย ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้อง

ตื่นตระหนกมากตามตลาดหุ้นต่างประเทศ 

แต่ด้วยเหตุที่ตลาดหุ้นส่วนมากมีการเก็ง

กำาไรสูง ดังนั้นจึงมีผลกระทบทางจิตวิทยา

สูง ตลาดหุ้นอื่นๆ จึงอ่อนตัวลงไปด้วย 

ทำาให้เชื่อกันว่าเป็นการเดินตามประเทศ

ชี้นำาของโลก

สรุปโดยรวมคงจะมีการเปลี่ยน

ความคิดและความเชื่อทันทีไม่ได้ ดังนั้น

เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงแรงก็จะมีผลทาง

จิตวิทยากดตลาดหุ้นต่างๆ ลงตามไปด้วย 

แต่นั่นจะมองเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีใน

การลงทุนได้ หากพื้นฐานของตลาดอื่นๆ 

ยังดี อย่างไทยที่ยังมีพื้นฐานดี เศรษฐกิจ

แกร่ง ทำาให้ยังสามารถเลือกลงทุนได้.

 หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

KTB นักลงทุนอาจแปลกใจที่อยู่ๆ 

ก็มีการเข้ามาลงทุนอย่างมากในหุ้น KTB 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีการออกมาวิจารณ์

กันอยู่ตลอดเวลา กลัวธุรกิจธนาคารจะยัง

มีปัญหาเรื่อง NPL สูง เพราะยังกังวลกัน

มากกับการระบาดของโรคโควิด-19 และ

ยังมีปัญหาเรื่องสงครามยูเครนที่ยังไม่ยุติ 

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนยังกดดันเศรษฐกิจโลก

อยู่มาก ยิ่งมีการออกมาปรับลดการเติบโต

ของเศรษฐกิจโลก ก็ทำาให้คิดกันว่าธุรกิจ

ธนาคารจะมีการเติบโตต่ำาลง แต่เมื่อมาดูที่ 

KTB จะพบว่าผลประกอบการไตรมาส 1 

ปี 2565 นี้มีกำาไรสูงขึ้นอย่างมากจากปีก่อน

ในช่วงเดียวกัน ยังมีกำาไรแค่ 5,578.44 

ล้านบาท มาปี 2565 นี้กลับมีกำาไรสูงขึ้น

เป็น 8,780.33 ล้านบาท กำาไรเพิ่มมากถึง 

57.40% แสดงว่าธุรกิจกลับมามีการเติบโต

สูงขึ้น ซึ่งดูแล้วยังมีกำาไรเพิ่มมากกว่า

ธนาคารอื่นๆ อีกด้วย ทำาให้น่าสนใจมาก 

เพราะเมื่อมาดูกำาไรต่อหุ้นที่ทำาได้ 0.63 

บาท หากตลอดปี 2565 รักษาระดับกำาไร

ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกกดตลาด

เท่านี้ ก็จะมีผลออกมาว่าปี 2565 KTB จะ

มีกำาไรต่อหุ้นสูงถึง 2.52 บาททันที นี่คือจุด

ที่ต้องกลับมาพิจารณาอย่างมาก เพราะแค่

มาประเมินราคาหุ้นด้วยพีอี 10 เท่า ยังได้

ราคาที่ระดับ 25.20 บาท แต่เมื่อกลับมาดู               

ราคาหุ้นซื้อขายในตลาดปัจจุบัน พบว่า

อยู่แค่ 14.30 บาทเท่านั้น ก็จะมี up side 

ของราคาหุ้นได้อีกมากถึง 76.22% แค่เพียง

จ่ายเงินปันผลในระดับเดียวกันของปี 2564 

คิดแล้วจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงที่ 

4.78% จึงเป็นคำาตอบที่ชัดเจนว่าทำาไมราคา

หุ้น KTB จึงมีการขยับปรับสูงขึ้น เพราะแม้

จะมีการขยับราคามาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็น

ราคาที่ยังต่ำามาก ยังไม่สมดุลกับกำาไรที่ดี

ขึ้นอย่างมากของ KTB และหากยังไม่มั่นใจ

มากพอว่าราคาหุ้นในตลาดยังอยู่ต่ำามาก ก็

ให้ไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ KTB ใน

ปัจจุบันที่อยู่ระดับ 25.75 บาท ก็จะเห็นได้

ชัดเจนว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริงมาก 

จึงเลือกลงทุนได้ดี

BCP การที่ราคาน้ำามันในตลาดโลก

ผันผวน อาจทำาให้มีความวิตกกังวลกันว่า

ธุรกิจน้ำามันจะมีผลประกอบการผันผวน

และน่าวิตก แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องดู

ว่าความผันผวนของราคาน้ำามันมีลักษณะ

อย่างไร เพราะหากราคามีการขยับสูงขึ้น

ธุรกิจน้ำามันก็จะมีกำาไรสูงทันทีเช่นกัน แต่

หากราคาน้ำามันลดต่ำาลง ธุรกิจน้ำามันก็จะ

มีกำาไรลดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณา

ให้ดีๆ ว่า ราคาน้ำามันปัจจุบันและอนาคต

จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ดูจากราคาน้ำามัน

ในปัจจุบันแม้ว่าราคาจะผันผวนขึ้นๆ ลงๆ 

อยู่ก็ตาม แต่ข้อดีคือราคาปัจจุบันยังอยู่สูง

กว่า 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าปี

ก่อนค่อนข้างมาก พูดได้ว่าการที่ราคายืน

สูงอย่างนี้ธุรกิจน้ำามันจะมีกำาไรดีแน่นอน 

และจะยิ่งดีมากขึ้น หากตลาดน้ำามันมีแนว

โน้มที่จะสูงขึ้นได้อีก เพราะจะทำาให้ธุรกิจ

น้ำามันมีกำาไรในส่วนสต๊อกน้ำามันเพิ่มตาม

มาด้วย ดูอย่าง BCP 2 ปีก่อน ธุรกิจยัง

มีผลประกอบการขาดทุนสูงถึง 6,967.07 

ล้านบาท มาปีกลาย (2564) กลับพลิกมา

มีกำาไรสูงถึง 7,623.79 ล้านบาท เพราะ

ราคาน้ำามันได้ขยับสูงขึ้นมามาก แต่ก็ยังมี

ราคาต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ และ BCP ใน

ปี 2564  มีกำาไรต่อหุ้นที่ 5.25 บาท เมื่อมา

ประเมินราคาด้วยค่าพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้

ราคาที่ 52.50 บาท แต่ปัจจุบันราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 32 บาท เท่ากับยังมี up side 

ได้มากถึง 64.06% และได้รับเงินปันผลไป

แล้วที่ระดับ 6.25% แค่นี้ก็นับว่าน่าลงทุน

แล้ว แต่เมื่อมาดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ 

BCP ปัจจุบันอยู่ที่ 39.38 บาท สูงกว่าราคา

หุ้นในตลาดอีกด้วย ยิ่งน่าลงทุนมากขึ้น

SPALI นักลงทุนอาจสงสัยว่าทำาไม

ราคาหุ้น SPALI จึงยืนระดับสูงกว่าที่ผ่าน

มาได้ คำาตอบง่ายๆ แต่เป็นจริงก็คือ เพราะ

ราคาปัจจุบันยังต่ำากว่าความเป็นจริง หรือ

ราคาที่เหมาะสมนั่นเอง หลายคนคงคิด

ว่า 2 ปีที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดอย่างหนัก 

ทำาให้ธุรกิจส่วนมากตกต่ำาลงเพราะได้รับ

ผลกระทบอย่างมากจากมาตรการล็อก

ดาวน์ รวมทั้งเศรษฐกิจก็ถดถอย จึงไม่คิด

ว่าจะมีธุรกิจใดที่จะสามารถยืนหยัดต้าน

กระแสได้ แต่เมื่อมาดูที่  SPALI ซึ่งเป็น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนี้ก็ได้รับผล 

กระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ค่อนข้างมาก 

จึงพบว่าในปี 2563 ธุรกิจมีกำาไรลดต่ำาลง

จากปี 2562 ก่อนเกิดโรคระบาดมีกำาไร

ที่ 5,402.76 ล้านบาท มาปี 2563 เกิดโรค

ระบาดและมีการล็อกดาวน์  ธุรกิจก็มีผล

กำาไรลดลงเหลือแค่ 4,251.23 ล้านบาท มา

ปี 2564 ซึ่งมีการปลดล็อกและเริ่มมีการ

เปิดประเทศช่วงปลายปี กลับพบว่า SPALI 

กลับมาเติบโตได้มากทันที ทำากำาไรได้เพิ่ม

มาอยู่ระดับ 7,070.32 ล้านบาท ทำาให้มี

กำาไรต่อหุ้นสูงถึง 3.63 บาท มาปี 2565 นี้

ทุกอย่างยิ่งดีขึ้นมาก จึงสามารถคาดหวัง 

SPALI จะยิ่งมีกำาไรมากขึ้นได้ อย่างไร

ก็ตาม เพียงใช้กำาไรปีก่อนมาประเมินราคา

หุ้นโดยใช้พีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาหุ้น

ที่ 36.30 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่

แค่ 22.60 บาท จึงยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก มี 

up side ได้อีกมากถึง 60.62% และยังจะ

ได้เงินปันผลอีก 3.32% แต่ต้องซื้อหุ้นก่อน 

27 เม.ย.65 นี้ จึงน่าลงทุนมาก.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ลักษิกา’ ทำาสถิติแชมป์ 2 สนามติดที่เชียงราย

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 รายการ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” ชิง

เงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 485,100 บาท) 

ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2565 เป็นรอบ

ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว  ลักษิกา ในวัย 28 ปี มือ 662 

ของโลก ชนะทาเลีย กิบสัน ดาวรุ่งวัย 17 ปี ของออสเตรเลีย มือ 

835 ของโลก ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-1 ส่งให้ลักษิกาได้แชมป์ รับ

เงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 76,063 บาท) และ

คะแนนสะสมอันดับโลก 10 แต้ม ส่วนทาเลีย กิบสัน ได้รับ 1,470 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 47,540 บาท) และ 6 แต้ม สำาหรับลักษิ

กา เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสอาชีพที่ จ.เชียงราย 3 รายการ รายการ

แรกได้รองแชมป์หญิงเดี่ยว (W25 Chiang Rai วันที่ 3-10 เม.ย.) 

จากนั้นได้แชมป์หญิงเดี่ยว 2 รายการติด (W25 Chiang Rai วันที่ 

10-17 เม.ย. และ W15 Chiang Rai วันที่ 17-24 เม.ย.) นอกจาก

นี้ ลักษิกายังได้รองแชมป์หญิงคู่ ในรายการที่ 2 ด้วย ด้านประเภท

ชายเดี่ยว รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” ชิง

เงินรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 485,100 บาท) รอบ

ชิงชนะเลิศ โอมาร์ เจสิกา มือวาง 8 จากออสเตรเลีย ชนะเดย์เน 

เคลลีย์ มือวาง 5 จากออสเตรเลีย 2-0 เซต 6-1 และ 7-6 (1) โอ

มาร์ เจสิกา ได้แชมป์ชายเดี่ยว รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 69,854 บาท) พร้อมคะแนน 15 แต้ม ส่วนเดย์เน เคล

ลีย์ รับเงิน 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 41,136 บาท) และ

คะแนน 8 แต้ม

‘ชุติกาญจน์’ แก้ตัวคว้าแชมป์ BMX สนาม 4

ชัยนาท • การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565 ในรูปแบบ

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สนามที่ 4 ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.

ชัยนาท (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน เป็นวัน

สุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่น ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

Thaicycling Association ปรากฏว่ามีแฟนกีฬาให้ความสนใจรับ

ชมมากกว่า 18,000 วิว มียอดชมพร้อมกันสูงสุด 329 วิว และมี

การแชร์ออกไป 111 ครั้ง ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และ

แชมป์แต่ละรุ่นมีดังนี้ รุ่นทั่วไปหญิง เป็นไปตามคาด โดยแชมป์ตก

เป็นของ “ฟ้า” สิบตรีหญิง ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักปั่นทีม

ชาติไทย สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งแก้ตัวสำาเร็จ 

หลังจากการแข่งขันในระดับ C1 ประสบอุบัติเหตุล้มโมโตที่ 2 

ทำาให้ได้เพียงรองแชมป์, รุ่นทั่วไปชาย พลฯ สมคิด ฮาระตะวัน นัก

ปั่นทีมชาติไทย (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3), รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปีหญิง น.ส.ธนาภรณ์ โตทอง (IDEMITSU อบจ.สุพรรณบุรี อี

ซูซุ อึ้งง่วนไต๋), รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย พลฯ สมคิด ฮาระตะวัน 

นักปั่นทีมชาติไทย (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3) คว้าแชมป์ไป

อีก 1 รายการ,  รุ่นเยาวชนหญิง น.ส.หทัยเพชร ใจสว่าง (ฟิชเชอร์

แมนเฟรนด์ พระราม 3),  รุ่นเยาวชนชาย  นายวิชิตพงษ์ มงคลศิริ 

(โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ IDEMITSU อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋) 

‘สมิลลา’ คว้าแชมป์โลกอายุน้อยที่สุด 17 ปี 

สิงคโปร์ • ศึก ONE156: รีเกียน vs อาเรียน เมื่อค่ำาวันศุกร์ที่ 

22 เม.ย.65 ที่สิงคโปร์ อินดอร์สเตเดียม สำาหรับไฮไลต์ในรายการ

นี้ อยู่ที่การชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิงคนแรก

ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง “สมิลลา ซันเดลล์” กำาปั้นสาวดาวรุ่ง

วัย 17 ปี ชาวสวีเดน พบกับ “แจ็กกี บุนตัน” นักสู้สาวฟอร์มแรง

ที่ยังไร้พ่ายจาก 3 ไฟต์ก่อนหน้านี้ ผลปรากฏว่าไฟต์นี้ “สมิลลา” ที่

ได้เปรียบเรื่องช่วงชก เป็นฝ่ายเดินหน้าออกอาวุธได้อย่างแม่นยำา

ตลอดทั้ง 5 ยก เอาชนะ “แจ็กกี” ขาดลอย คว้าเข็มขัดมาครอง

สำาเร็จ พร้อมทำาสถิติเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดของวัน แชม

เปียนชิพ ด้วยวัยเพียง 17 ปีเท่านั้น และยังได้รับเงินอัดฉีดอีก

เกือบ 1.7 ล้านบาท ส่วนคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อก

ซิ่ง รุ่นไลต์เวต “รีเกียน เออร์เซล” เจ้าของเข็มขัดชาวดัตช์-ซูรินาม 

ที่ยังไม่แพ้ใครวัน แชมเปียนชิพ โคจรมาพบกับ “อาเรียน ซาดิโค

วิจ” ผู้ท้าชิงฟอร์มแรงจากเยอรมนี ไฟต์นี้ถึงแม้ “รีเกียน” จะพลาด

โดนนับในยกที่ 2 แต่ยังเดินหน้าออกอาวุธได้เฉียบคมกว่า และ

แซงเอาชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้

เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน แถมคว้าเงินอัดฉีดไปราว 1.7 ล้านบาทด้วย 

ขณะที่ “เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เจ้าของฉายา “ขุน

ศอกผีดิบ” หวนคืนสังเวียนในรอบ 2 ปี แพ้น็อก “เลียม แฮร์ริสัน” 

กำาปั้นจอมเก๋าชาวอังกฤษวัย 36 ปี เพียงแค่ยกแรก ส่งให้เลียมคว้า

โบนัสไป 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 3.4 ล้านบาท.

ชัยนาท • มิติใหม่แห่งวงการฟุตบอลขาสั้น โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ จ.ชัยนาท ได้รับความสนใจจากนักเตะรุ่นจิ๋วกันอย่างล้นหลาม 

เปิดคัดวันแรก ปีแรก มีนักเตะจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมคัด

หลายร้อยคนเพื่อร่วมเป็นนักเตะในสังกัด นักเตะใหม่รับสวัสดิการสุขใจ 

หนุนจบปริญญาเอก

หลังจากที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ซึ่ง

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศ

เปิดคัดเลือกนักเรียนรุ่นอายุ 13-18 ปี ที่มีความสามารถทางด้านการ

เล่นฟุตบอลเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปีที่ 6 ในโครงการช้าง

เผือกที่มีความสามารถทางด้านฟุตบอล ประจำาปีการศึกษา 2565 โดย

เป็นการเปิดคัดปีแรก ซึ่งมี อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตผู้ช่วยผู้อำานวย

การโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่มากด้วยผล

งาน ด้วยการนำาทีมฟุตบอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีคว้าแชมป์ฟุตบอล

นักเรียนปีละหลายสิบแชมป์ มานั่งบริหารในตำาแหน่งประธานฝ่าย

เทคนิคทีมฟุตบอลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ส่ง

ผลให้บรรดาผู้ปกครองได้นำาบุตรหลานที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลจากทั่ว

ทุกสารทิศ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชัยภูมิ, 

จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดชลบุรี 

และอีกหลายจังหวัด มาร่วมทดสอบฝีเท้าในการคัดตัวเป็นนักฟุตบอล

ทีมโรงเรียน และศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัด

ชัยนาท มากกว่า 300 คน

โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า การคัดเลือกครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็น

ปีแรก แต่กลับได้รับความสนใจจากนักเรียนกันเป็นจำานวนมาก ซึ่งก่อน

การคัดเลือกได้มีการตรวจ ATK กันทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลปรากฏว่าทุกคน

มีร่างกายที่แข็งแรง จากนั้นได้มีการอบรมนักเรียนมาทดสอบฝีเท้าโดย 

อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ และสตาฟฟ์ผู้ฝึกสอน ก่อนจะจัดให้มีการลงทีม 

แข้งเด็กแห่คัดตัวที่ราชประชานุเคราะห์

นิวยอร์ก • โทรอนโต แรปเตอร์ส ยังเอาตัวรอดได้ขณะที่ยูทาห์ แจซซ์ ไล่

กลับมาเสมอซีรีส์ ส่วนบอสตัน เซลติกส์ ใกล้คว่ำา บรูคลิน เน็ตส์ ในซีรีส์

รอบแรก ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา

เจย์สัน เททัม ทำาคนเดียว 39 คะแนนพาบอสตัน เซลติกส์ บุก

ชนะบรูคลิน เน็ตส์ 109-103 พร้อมขยับนำาซีรีส์รอบแรกของฝั่งอีสเทิร์น 

คอนเฟอเรนซ์ 3-0

การแข่งขันในซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ดเกมนี้ยังไม่เคยมีทีมในลีกเอ็นบีเอ

ทีมไหนที่โดนนำาห่าง 3-0 แล้วพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้ โดย

เซลติกส์มีโอกาสฝังเน็ตส์ได้ในเกมที่ 4 ของซีรีส์ในวันจันทร์นี้ตามเวลา

ท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันอังคารตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งจะ

กลับไปเล่นที่บอสตัน

เป็นอีกเกมท่ีเกมรับของบอสตัน เซลติกส์ ท่ีจัดการตัวทำาสกอร์ของ 

บรูคลินอย่างเควิน ดูแรนต์ จนอยู่หมัด โดยตลอดทั้งเกม ดูแรนต์ทำา

สกอร์ได้เพียง 16 คะแนนเท่านั้น

ดูแรนต์ได้ไป 8 รีบาวด์และ 8 แอสซิสต์ แต่มีโอกาสชู้ตทำาแต้มเพียง 

11 ครั้งเท่านั้น โดยบรูช บาวน์ ที่ทำาไป 26 คะแนน มากที่สุดของเน็ตส์ 

ขณะที่ไครี เออร์วิง สตาร์อีกคนของบรูคลินจบเกมด้วยสถิติ 16 คะแนน

“พวกเรารู้ดีว่าเขามีศักยภาพมากขนาดไหน แต่ทุกคนก็ช่วยกัน

เล่นอย่างเต็มที่”  เททัมกล่าวถึงคู่แข่งอย่างเควิน ดูแรนต์ “คนที่มีความ

สามารถอย่างเขาเราต้องไม่ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นง่ายๆ”

“ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของทีมเรา”  เททัมกล่าว 

“ในช่วงต้นฤดูกาลพวกเรามีโอกาสนำาเยอะ และละทิ้งโอกาสสำาคัญมา

ตลอด แต่เราก็แก้ไขได้ คุณไม่มีทางสมบูรณ์แบบ อยู่ที่ว่าคุณจะตอบ

สนองอย่างไร”

เกมที่โทรอนโต พาสคาล เซียแคม ฟอร์เวิร์ดของแรปเตอร์สทำาไป 

34 คะแนนมากที่สุดในการเล่นเพลย์ออฟ และแกรี เทรนต์ จูเนียร์ส ได้

ไป 24 คะแนนพาแรปเตอร์สชนะฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 110-

102 คะแนนซีรีส์แรปเตอร์สไล่มา 1-3

อีกเกมที่ซอลต์เลกซิตี รูดี โกแบร์ต ขึ้นสแลมดังก์ในช่วง 11 

วินาทีสุดท้ายช่วยเจ้าบ้าน ยูทาห์ แจซซ์ เฉือนชนะดัลลัส มาเวอริกส์ 

100-99 ทำาให้คะแนนซีรีส์รอบแรกของเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ คู่นี้กลับ

มาเสมอกัน 2-2

เกมนี้ ลูกา ดอนซิซ การ์ดของมาเวอริกส์กลับมาลงสนามหลัง

ไม่ได้เล่นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากอาการบาดเจ็บ โดน

ดอนซิซลงมาทำา 30 คะแนน 10 รีบาวด์ ซึ่งสตาร์ชาวสโลวีเนียกล่าวว่า 

“ผมตื่นเต้นมาก ผมคิดถึงบาสเกตบอลมากๆ”

ทางด้านโกแบร์ต ที่จบเกม 17 คะแนนและ 15 รีบาวด์มาก

สุดของเกม กล่าวว่า  “พวกเราพยายามให้ลูกาครองบอลให้น้อยที่สุด 

พยายามกดดันให้เขาต้องส่งบอลให้เพื่อนให้ได้”.

เททัมพาเซลติกส์บุกอัดเน็ตส์จ่อเข้ารอบ

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ • เจย์สัน เททัม (ซ้าย) ผู้เล่นของบอสตัน เซลติกส์  

พยายามเลี้ยงบอลผ่านแพตตี มิลล์ส ของบรูคลิน เน็ตส์ ในเกมบาสเกตบอล

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ ซีรีส์รอบแรกของอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์  ที่บาร์เคลย์ส 

เซ็นเตอร์ ในนิวยอร์กซิตี ซึ่งเซลติกส์บุกมาชนะ 109-103 ออกนำาซีรีส์ 3-0

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ใกล้เข้า

มาแล้ว กำาหนดแข่งขัน 12-23 พฤษภาคมนี้ ในส่วนความพร้อมของ 

นักกีฬาไทยทั้ง 37 ชนิดกีฬา ที่ส่งเข้าแข่งขันนั้น  สมาคมนักข่าวช่าง

ภาพกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้จัดแถลงข่าวความพร้อม  “มีท เดอะ

เพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” ผ่านไป 3 ครั้งแล้ว ทุกสมาคมก็ตั้งความ

หวังกัน แต่จะได้ตามเป้าหมายหรือไม่นั้น ค่อยมาตามดูกัน สำาหรับ 

“มีท เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” รอบที่ 4 กำาหนดจัดแถลง

ข่าวใน วันจันทร์ที่ 25 เมษายนนี้  ที่ห้องประชุม 222 โซนอี สนาม

ราชมังคลากีฬาสถาน  เริ่มเวลา 13.00 น. โดยมี นายศิริ สาระผล 

อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทน 

7 สมาคมกีฬา เข้าร่วมแถลงความพร้อม ..••.. การแข่งขันจักรยาน 

บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำา

ปี 2565 สนาม 4 ผ่านไปแล้วที่ จ.ชัยนาท สำาหรับสนามที่ 5 ซึ่งเป็น

สนามสุดท้าย “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี  นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ แจ้งมาว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้

ร่วมกับ บริษัท เอฟบีที จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 

ที่ สนามบีเอ็มเอ็กซ์สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการ

แข่งขัน สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.

or.th ตั้งแต่วันพุธที่ 27 เมษายน ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม ก่อนเวลา 

12.00 น. หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2719-3340-2 ในวันและเวลา

ราชการ ..••.. “เสธ.หมึก” ฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้เลยว่า “สำาหรับ 

สนามที่สวนกีฬากมล เป็นสนามที่สร้างขึ้นใหม่โดยบริษัท เอฟซีบี ซึ่ง

เป็นสนามที่สวยงามและได้ มาตรฐานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ 

(ยูซี ไอ) ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่ม

ราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 28 เมษายน เวลา 09.09 น. ในอนาคต สมาคมกีฬาจักร

ยานฯ อาจจะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็ม

เอ็กซ์ระดับเวิลด์คัพ ก็อาจจะใช้สนามบีเอ็มเอ็กซ์สวนกีฬากมลแห่งนี้

เป็นสนามแข่งขัน” ..••.. ปิดท้ายที่กิจกรรมของ ทนายสาวคนสวยผู้มี

กีฬาในหัวใจ “ทนายฟาง” กนกอร สวัสดิ์รัมย์ ผจก.ทีมฯ ฟุตบอลจอม

ทุ่มเท ยืนยันพร้อมส่งแข้งทีม “ทนายความพัทยา” ลงสู้ศึกทนายความ

ลีก Thai Lowyers League ครั้งที่ 2 เริ่มแข่งขันทุกวันเสาร์  เวลา 

09.00-16.00 น. เริ่ม 30 เมษายนนี้ ที่สนามฟุตบอลวิชุปา รามอินทรา 

กรุงเทพฯ งานนี้ “ทนายฟาง” วางเป้าคว้าแชมป์มาครอง... อัดฉีดไม่

อั้นนักเตะวิ่งกันลืมอายุเลย.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ที่เปิดคัด รู้สึกภาคภูมิใจกับบรรยากาศที่มีนักฟุตบอลรุ่นเล็กจากทั่ว

ประเทศเดินทางมาคัดกันเป็นจำานวนมาก เราไม่ได้คัดเฉพาะผู้ที่เก่ง แต่

ทางโรงเรียนคัดผู้ที่มีพรสวรรค์ มีความตั้งใจ และมีระเบียบวินัย รวม

แล้วทั้ง 3 รุ่น (รุ่น 13-14 ปี, รุ่น 15-16 ปี และรุ่น 17-18 ปี) จำานวน 

50 คน  

สำาหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนทุก

คน จะได้รับสวัสดิการเรียนฟรี, มีชุดนักเรียน มีชุดนักฟุตบอล มีหอพัก 

มีอาหารฟรี 3 มื้อ และยังสนับสนุนให้เรียนจนจบปริญญาเอกอีกด้วย 

นับว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ให้สวัสดิการแก่นักเรียน-นักฟุตบอลได้อย่าง

สุขใจ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ

ทีม, นายชานนท์ พวงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม, อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ 

ประธานฝ่ายเทคนิค และนายอภิวัฒน์ ใจแสน, นายณัฐพงษ์ วงษ์เขียว, 

นายคงกฤช คงเจริญ, นายพิชญุม์ น้อยท่าทราย, นายภาณุเดช สังข์

เจริญ และนายเดชนรินทร์ สุชาการ เป็นผู้ฝึกสอน.

 

บรรยายภาพ

โรงเรียนเกาะสมุย และ 29.นายคงณัฐ ท้วมทองดี โรงเรียนกีฬาจังหวัด

กรุงเทพ

พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

กล่าวว่า “สำาหรับการเก็บตัวครั้งนี้ของทีมชาติไทยชุด U17 ก็ถือว่าเป็น

ครั้งที่สองแล้ว เรามีการทำางานหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแคมป์ รวมถึง

ยามที่ไม่มีการเก็บตัวกัน”

“สำาหรับรายชื่อครั้งนี้ แน่นอนว่ามีทั้งคนเก่ารวมถึงคนใหม่ที่เข้า

มา แนวทางในการเก็บตัวยังเป็นเหมือนเดิม คือ การใส่คอนเซ็ปต์ให้นัก

เตะเพื่อให้เข้าใจแนวทางของทีมชาติไทยชุดเยาวชนที่เราวางไว้ทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในและนอกสนาม”

“สำาหรับนักเตะที่เลือกมามันก็มาจากการเดินทางไปดูฟอร์มของ

นักเตะทั้งกับสโมสร รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ ที่เรา

พยายามมองหาคนที่เหมาะสมที่สุดตลอดเวลา ส่วนคนที่ไม่ติด หรือติด

แล้วหายไป เรายังติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะเราต้องการนักเตะที่ดี

11 คน แยกตามตำาแหน่ง และจำาแนกตามรุ่นอายุ โดยทีมงานสตาฟฟ์

ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. อีกทั้งยังได้มีการแจกอาหาร

กล่องมื้อเที่ยงให้นักเรียนที่เดินทางมาคัดทุกคนอีกด้วย

อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ประธานฝ่ายเทคนิคทีมโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เหมือนกับเป็นการเปิดมิติ

ใหม่แห่งวงการฟุตบอลนักเรียน เนื่องจากเป็นการเปิดคัดครั้งแรก และ

เป็นปีแรก แถมเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด แต่กลับมีบรรดาผู้ปกครองนำา

บุตรหลานเดินทางมาคัดตัวกันเป็นจำานวนมาก มากยิ่งกว่าหลายทีมที่เปิด

คัดในกรุงเทพฯ และที่น่าชื่นชม เด็กหลายคนที่เดินทางมาคัดฝีเท้า ความ

สามารถจัดอยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนได้คัดเลือก

นักฟุตบอลไว้จำานวนมาก โดยเฉพาะรุ่นอายุ 14 ปี มีจำานวน 20 คน ได้

เก็บไว้ทั้งหมด เนื่องจากมองว่านักเตะชุดนี้จะเป็นกำาลังสำาคัญของทีมต่อ

ไปในอนาคต

นายชานนท์ พวงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า ปีแรก

กอล์ฟ”ช้าง-กองทัพอากาศ”.....พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี รองประธาน

กรรมการศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ ประจำาปี 2565 ประธาน

ในพิธี พร้อมด้วยคุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อำานวยการโครงการกีฬาไทย

เบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม

ตราช้าง เปิดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพ

อากาศ” ประจำาปี 2565 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวของทีมนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่น

อายุไม่เกิน 17 ปี ที่เตรียมทำาศึกชิงแชมป์อาเซียนและเอเชีย ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมน้ี ล่าสุดเมื่อวันท่ี 22 เม.ย.2565 เวลา 13.00 น.                 

ทีมนักเตะ พร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ช เดินทางไปรายงานตัวที่กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะเข้าแคมป์

เก็บตัวที่ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวัน

ที่ 22-28 เม.ย.2565

การรายงานตัวครั้งนี้นำาโดย “โค้ชโม้” พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้

ฝึกสอน พร้อมด้วย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย, ชยกร ถนัดเดินข่าว 

เป็นผู้ช่วย พร้อมด้วยทีมสตาฟฟ์โค้ชและนักเตะ 29 ราย ประกอบไป

ด้วย

1.นายธนกฤต อุทรักษ์ สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี, 

2.นายธีรภัทร ปรือทอง สโมสรพีทีที ระยอง อคาเดมี, 3.นายณัฐชนนท์ 

จันทร์ดี สโมสรพีทีที ระยอง อคาเดมี, 4.นายศิวัจน์ พีรธรรมวัจน์ 

โรงเรียนปทุมคงคา, 5.นายจิระเดช ใต้จันทร์กอง โรงเรียนปทุมคงคา, 

6.นายชนสรณ์ โชคลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, 7.นายอาทิตย์ แสน

กล้า สโมสรชลบุรี เอฟซี, 8.นายธฤษณุ คุปตะนาวิน สโมสรชลบุรี เอฟ

ซี, 9.นายธนกฤต ล้อมนาค สโมสรชลบุรี เอฟซี, 10.นายพัชรพล เหล็ก

กุล สโมสรชลบุรี เอฟซี, 11.นายต้นตะวัน ปุนทมุณี สโมสรชลบุรี เอฟ

ซี, 12.นายรัฐธรรมนูญ ดียิ่ง สโมสรชลบุรี เอฟซี, 13.นายกิตติพัฒน์ 

บุญด้วง สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด, 14.นายโชติกะ เหมือนตา สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 15.นายพงษ์พันธ์ พงษ์วารินทร์ สโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด

16.นายณัฐวุฒิ อินทร์นอก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 17.นายดุษฎี 

บูรณะจุฑานนท์ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 18.นายจิรพล แซ่ลิ้ว สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 19.นายพีรวิชญ์ คิดรอบ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 

20.นายชโนทัย คงเหม็ง สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 21.นายธนกฤต โชติ

เมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 22.นายพรรธวัตร เขตชมภู สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, 23.เด็กชายสุรชัย บุญชารี สโมสรทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด, 24.นายธนฉัตร เบญจามิน ลินสเตท โรงเรียนนานาชาติ

บริติชภูเก็ต, 25.นายอนุมัติ สีวงษ์แก้ว โรงเรียนนานาชาติเอสคอต, 

26.นายนันทิพัฒน์ ใจมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, 27.นายถิรวิทย์ 

เกาทัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, 28.นายมงคลชัย เหล็กพิมาย 

ทีมกีฬายอดเยี่ยม • “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการ

ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นตัวแทน

คณะผู้ฝึกสอน นักกีฬาฟุตบอลทีม

ชาติไทย ชุดแชมป์ซูซูกิ คัพ 2021 

รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ชนิด

กีฬาทีมยอดเยี่ยม (Sport)” เนื่อง

ในวันนักกีฬายอดเยี่ยม ปี 2564 

จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เม.ย.

2565 ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ 

กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย

โชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล.

‘ช้างศึกU17’นอนแคมป์ซ้อมหนัก

เตรียมลุยศึกอาเซียนและเอเชีย

ที่สุดสำาหรับทีมชาติเสมอ”

“สุดท้ายฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำาลังใจให้ผม ทีมงานสตาฟฟ์

โค้ช รวมถึงนักเตะชุดนี้ด้วยนะครับ เราสัญญาว่าเราจะพยายามทำางาน

หนัก เพื่อให้ทีมมีผลงานที่ดีที่สุดออกมา”

การเก็บตัวครั้งนี้ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะมีโปรแกรม

อุ่นเครื่อง 1 นัด ในวันพุธที่ 27 เม.ย.2565 เวลา 16.00 น. พบกับ 

คลองโคน-โปลิศเทโร อะคาเดมี

สำาหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีทัวร์นา

เมนต์สำาคัญ 2 รายการ ประกอบไปด้วย

1. AFF U17 Boys Championship 2022 ฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 

กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565

2.AFC U17 Asian Cup 2023 Qulifiers ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565.

นักเตะกำาลังตรวจผล ATK ก่อนการคัดเลือก อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ประธานฝ่ายเทคนิคทีมโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 46 กำาลังชี้แจงกับนักเตะที่แห่มาคัดตัว
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

และถูกถอดยศ ทำ�ให้บ้�นหิมพ�นต์ ป๊�กส�มเสน รวมถึงที่ดินถูกโอน

กรรมสิทธิ์เป็นของแบงก์สย�มกัมม�จล

หลังพ้นร�ชก�รได้ย้�ยไปอยู่บ้�นส�มเสนซอย 11 และได้ไปเรียน

กฎหม�ย สอบจนเป็นอัยก�ร และได้รับพระร�ชทินน�มเป็นอำ�ม�ตย์ โท พระ

อรรถวสิษฐสุธี ต่อม�ขอพระร�ชท�นน�มสกุลจ�กรัชก�ลที่ 6 ได้น�มสกุล

พระร�ชท�น “อิศรภักดี” เป็นต้นสกุลอิศรภักดี รับร�ชก�รจนเกษียณอ�ยุ 

ถือเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถรอบด้�น ถึงแก่กรรมในวัย 73 ปี

สมัยรัชก�ลที่ 6 พระร�ชท�นทรัพย์ส่วนพระองค์ 240,000 บ�ท 

จี้‘สุภัทร’สรุปเกณฑ์สรรหาเลขาสกสค.-คุรุสภา

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) กล่�ว

ถึงคว�มคืบหน้�ก�รสรรห�เลข�ธิก�รคุรุสภ� 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�ร

และสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

(สกสค.) และผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รค้�ของ 

สกสค. ว่� ต�มที่ที่ประชุมคณะกรรมก�ร 

สกสค. มีมติอนุมัติให้น�ยธนพร สมศรี อดีต

เลข�ฯ สกสค. ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง และคณะ

กรรมก�รคุรุสภ�มีมติยกเลิกสัญญ�จ้�งน�ย 

ดิศกุล เกษมสวัสด์ิ อดีตเลข�ธิก�รคุรุสภ� หลัง

จ�กไม่ผ่�นก�รประเมินผลปฏิบัติง�นในรอบ 

6 เดือนนั้น ตนจึงได้มอบหม�ยให้น�ยสุภัทร 

จำ�ป�ทอง ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ปลัด 

ศธ.) ไปดำ�เนินก�รจัดทำ�หลักเกณฑ์ก�รสรร

ห�เลข�ฯ คุรุสภ� เลข�ฯ สกสค.และผู้อำ�นวย

ก�รองค์ก�รค้�ของ สกสค. ซึ่งขณะนี้ทร�บ

ว่�น�ยสุภัทรอยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�หลักเกณฑ์

ก�รสรรห�อยู่ ทั้งนี้ ตนไม่ได้นิ่งนอนใจใน

เรื่องนี้แต่อย่�งใด แต่กระบวนก�รจัดทำ�หลัก

เกณฑ์ก�รสรรห� ตนต้องก�รให้ก�รจัดทำ�

ดำ�เนินก�รอย่�งถูกต้องและเหม�ะสม รวม

ถึงต้องให้เป็นไปต�มข้อกฎหม�ยด้วย

น�งส�วตรีนุชกล่�วต่อว่� ทั้งนี้ ในก�ร

จัดทำ�เกณฑ์สรรห�ทั้ง 3 ตำ�แหน่ง จะต้อง

ตรวจสอบเกณฑ์ในด้�นคุณสมบัติต่�งๆ ด้วย 

ซึ่งตนจะเร่งให้น�ยสุภัทรสรุปก�รจัดทำ�หลัก

เกณฑ์ก�รสรรห�เลข�ฯ สกสค. และเลข�ฯ 

คุรุสภ�ม�ให้ตนพิจ�รณ�ในเร็วๆ นี้ เพร�ะ

ตนก็ต้องก�รที่จะประก�ศหลักเกณฑ์ก�ร

สรรห�ให้เร็ว เนื่องจ�กเข้�ใจถึงสภ�พปัญห�

และก�รขับเคลื่อนง�นของ สกสค.และคุรุ

สภ�เป็นอย่�งดี

“ดังนั้น ดิฉันขอทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องกังวล เชื่อว่�หลักเกณฑ์ก�รสรรห�

ตำ�แหน่งดังกล่�วจะเป็นธรรมต�มหลักธรรม�             

ภิบ�ลอย่�งแน่นอน ทั้งนี้ ส่วนตัวผู้ที่ม�ดำ�รง

ตำ�แหน่งทั้ง 2 ตำ�แหน่ง ตนไม่มีใครในใจอยู่

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” จี้ “สุภัทร” สรุปหลักเกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค.-คุรุสภา ลั่นไม่มี

ใครในใจ ชี้ต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำาแหน่งงาน การสรรหาต้องทำาตาม

กฎหมายเคร่งครัด

แล้ว ซึ่งทุกคนที่เข้�สมัครรับก�รสรรห�จะ

ต้องมีคุณสมบัติให้ตรงต�มหลักเกณฑ์ อีกทั้ง

จะต้องมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้เหม�ะสมกับ

ตำ�แหน่งง�นนั้นๆ” น�งส�วตรีนุชกล่�ว.

ซื้อที่ดินและบ้�นหิมพ�นต์จ�กแบงก์ เพื่อจัดตั้งเป็นสถ�นพย�บ�ลให้

ประช�ชน จัดห�เครื่องมือท�งก�รแพทย์และก�รพย�บ�ล เสด็จฯ เปิด 

“วชิรพย�บ�ล” เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2455 และใช้ตัวอ�ค�รเป็นที่ทำ�ก�รโรง

พย�บ�ล

คณะแพทยศ�สตร์วชิรพย�บ�ลได้บูรณะอ�ค�รวชิร�นุสรณ์ ซึ่ง

อ�ค�รหลังนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบร�ณสถ�น มีก�รบูรณะซ่อมแซม และ

เตรียมเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่�ถึงคว�มเป็นม�ปฐมภูมิของดินแดน

ส�มเสน บ้�นหิมพ�นต์ ห้องจำ�ลองเสมือนจริงของพระสรรพก�รหิรัญ

กิจ ภ�พถ่�ยลำ�ดับเหตุก�รณ์เล่�เรื่องตึกเหลือง กำ�เนิดวชิรพย�บ�ล จัด

แสดงวัตถุสำ�คัญ เอกส�รเก่� ภ�พถ่�ยบุคคล ประวัติคว�มเป็นม�ของ

โรงเรียนพย�บ�ลผดุงครรภ์และอน�มัยวชิรพย�บ�ล บุคคลสำ�คัญของ

วชิรพย�บ�ล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงให้ผู้ที่เข้�ม�ใช้บริก�รโรง

พย�บ�ลได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

ทั้งนี้ สำ�หรับผู้ที่สนใจจะเข้�ชมพิพิธภัณฑ์ต้องอดใจ แต่ถ้�สนใจ

ส�ม�รถม�ชม ‘ตึกเหลือง’ ดื่มด่ำ�สถ�ปัตยกรรม ม�ถ่�ยภ�พเช็กอิน 

พร้อมชมคว�มสวยง�มของตัวอ�ค�รประวัติศ�สตร์.

ดนตรีสดประกอบหนังเงียบเรื่อง ‘ช้าง’ 

ศูนย์ปฏิบัติก�รศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) คณะ

ศิลปกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จัดกิจกรรมฉ�ย

ภ�พยนตร์เงียบเรื่อง ช้�ง หรือ 

Chang : A Drama of the 

Wilderness พร้อมก�รแสดง 

ดนตรีสดโดยวงฟองน้ำ�                            

ระหว่�งวันที่ 7-8 พ.ค.65 

เวล� 18.00-20.30 น. ณ                        

โรงภ�พยนตร์ลิโด

ปัจจุบันภ�พยนตร์

เงียบถือครองลิขสิทธิ์เพื่อฉ�ย

ในประเทศไทยจ�กสถ�บัน 

Goethe Institute ประเทศไทย 

ภ�พยนตร์ข�ว-ดำ�เรื่องนี้มีคำ�

บรรย�ยปร�กฏเป็นระยะ เริ่ม

จ�กช�วต่�งประเทศที่เข้�ม�ถ่�ยทำ�ในประเทศไทย (สย�ม) โดย

บริษัท พ�ร�เม�ท์ เมื่อปี 2468 โดยมีพระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้�อนุสรมงคลก�ร พระบิด�ของหม่อมเจ้�ช�ตรีเฉลิม ยุคล 

ร่วมง�นสร้�ง และถูกเสนอชื่อเข้�ประกวดร�งวัลออสก�ร์ ครั้ง

ที่ 1 ประจำ�ปี 2470 ในส�ข�ภ�พยนตร์ยอดเยี่ยม

วงฟองน้ำ� นำ�โดย ครูบรูซ แกสตัน พร้อมด้วย ครูไกวัล 

กุลวัฒโนทัย ครูประส�ร วงศ์วิโรจน์รักษ์ และครูอ�นันท์ น�ค

คง ร่วมคิดค้นสร้�งสรรค์เทคนิคเสียงสมัยใหม่ นำ�เครื่องดนตรี

ไทย ก�รสร้�งเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรี

ไฟฟ้� ตลอดจน

ก�รประดิษฐ์

เครื่องดนตรีขึ้น

ใหม่ประกอบเข้�

ด้วยกัน สร้�งเสียง

ดนตรีประกอบสื่อ

จินตน�ก�รก�ร

ทำ�ง�นของศิลปิน ตีคว�มเป็นเสียงและบรรย�ก�ศในหนัง เป็น

คว�มก้�วหน้�ผสมผส�นเทคโนโลยีก�รสร้�งสรรค์ดนตรีประกอบ

หนังเงียบ ซึ่งห�ชมได้ย�กในปัจจุบัน ผู้ชมจะเห็นถึงคว�ม

พย�ย�มในอดีตของก�รผลิตง�นสร้�งสรรค์ภ�ยใต้เงื่อนไขเวล� 

สถ�นที่ และสะท้อนประวัติศ�สตร์พื้นที่ที่ศิลปินนำ�ม�ใช้สร้�งง�น

ร่วมสมัยชิ้นนี้ ไปพร้อมกัน.

เริ่ม1พ.ค.7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ‘วอล์กอิน’ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี

สาธารณสุข • 1 พ.ค.นี้ สปสช.ดูแลคนไทย 

7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ เริ่มบริก�ร “ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี” ส�ม�รถ “วอล์ก 

อิน” เข้�รับบริก�รได้ที่หน่วยบริก�รใกล้บ้�น 

เฉพ�ะ กทม.เปิดจองสิทธิล่วงหน้�ได้ผ่�น

แอป “เป๋�ตัง”

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอ�รี เลข�ธิก�ร

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  

(สปสช.) กล่�วว่� ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็น

ส�เหตุที่สำ�คัญของก�รติดเชื้อระบบท�งเดิน

ห�ยใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประช�กร

ทุกกลุ่มอ�ยุ อ�ก�รแสดงมีตั้งแต่อ�ก�รไข้ 

น้ำ�มูกไหล จนถึงภ�วะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น 

ปอดบวม สมองอักเสบ กล้�มเนื้อหัวใจอักเสบ 

ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตร�ป่วยประม�ณร้อย

ละ 10-20 ของประช�กร ในกลุ่มหญิงตั้ง

ครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอ�ยุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และ

ผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเจ็บป่วย

และเกิดภ�วะแทรกซ้อนที่รุนแรง และเสีย

ชีวิต ห�กไม่ป้องกันก�รแพร่ระบ�ดจะทำ�ให้

โรงพย�บ�ลต้องรับภ�ระในก�รดูแลผู้ป่วย 

และก่อให้เกิดคว�มสูญเสียด้�นเศรษฐกิจ 

ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลต�มม�  

จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น สปสช.จึง

ได้มีก�รบรรจุ “บริก�รวัคซีนป้องกันโรคไข้

หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล” เป็นสิทธิประโยชน์ส่ง

เสริมสุขภ�พและป้องกันโรคภ�ยใต้ “กองทุน

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ” ม�อย่�งต่อ

เนื่อง โดยคว�มร่วมมือระหว่�ง สปสช.และ

กรมควบคุมโรค โดยในปี 2565 ได้ดำ�เนิน

ก�รจัดห�วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

จำ�นวน 4,200,000 โดส สำ�หรับฉีดให้กับ

ประช�ชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ทุก

สิทธิก�รรักษ� ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ครอบคลุม

ก�รป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 ส�ยพันธุ์ 

(an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-

like virus, an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like 

virus; และ a B/Austria/1359417/2021 (B/

ictoria lineage)-like virus.) ต�มที่องค์ก�ร

อน�มัยโลกกำ�หนด โดยเริ่มให้บริก�รตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภ�คม–31 สิงห�คม 2565 หรือ

จนกว่�วัคซีนจะหมด

สำ�หรับประช�ชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม 

ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อ�ยุครรภ์ 4 เดือนขึ้น

ไป (ให้บริก�รตลอดทั้งปี) 2.เด็กอ�ยุ 6 เดือน 

ถึง 2 ปีทุกคน 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุด

กั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง 

ไตว�ย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่�งก�รได้รับ

เคมีบำ�บัด และเบ�หว�น 4.บุคคลที่มีอ�ยุ 

65 ปีขึ้นไป 5.โรคธ�ลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้ม 

กันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอ�ก�ร) 

6.โรคอ้วน (น้ำ�หนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI 

> 35 กิโลกรัมต่อต�ร�งเมตร) และ 7.ผู้พิก�ร

ท�งสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้    

นพ.จเด็จกล่�วว่� ก�รเข้�รับบริก�ร

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล

ในปีนี้ เบื้องต้นจะมีข้อคว�ม SMS ส่งให้

กับประช�ชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแจ้งให้เข้�รับ

บริก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่ง

ท่�นส�ม�รถ Walk in เข้�รับบริก�รที่หน่วย

บริก�รใกล้บ้�นได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้� 

หรืออ�จโทร.สอบถ�มกับหน่วยบริก�รก่อน 

ยกเว้นกรุงเทพมห�นครที่ยังคงระบบเปิดให้

จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้� 

ด้วยก�รลงทะเบียนผ่�นแอป “เป๋�ตัง” เช่น

เดียวกับปีที่ผ่�นม� โดยเป็นคว�มร่วมมือกับ

ธน�ค�รกรุงไทย  

อย่�งไรก็ต�ม เพื่อเป็นก�รเตรียม

คว�มพร้อมก�รบริก�ร ในวันที่ 25–26 

เมษ�ยน 2565 จะมีก�รจัดก�รประชุมชี้แจง

ก�รดำ�เนินง�นก�รให้บริก�รวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ลให้กับผู้แทน

หน่วยบริก�รทั่วประเทศ โดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ธน�ค�รกรุงไทย และ 

สปสช. เพื่อให้ก�รบริก�รและก�รดำ�เนินก�ร

เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน  

“ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คมนี้เป็นต้นไป 

สปสช.ขอเชิญชวนประช�ชนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง

ทุกสิทธิ เข้�รับบริก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้

หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ลฟรี ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ซึ่ง

ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วง

ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 นอกจ�กช่วย

ลดคว�มรุนแรงจ�กก�รเจ็บป่วยและเสียชีวิต

จ�กภ�วะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 

ยังลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจ�ก

ก�รติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตร�ก�ร

นอนโรงพย�บ�ลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม

ทั้งยังลดคว�มสับสนก�รตรวจคัดกรองภ�วะ

สาธารณสุข • กรมควบคุมโรคโชว์ผลง�น

ควบคุมม�ล�เรีย  เผยยุทธศ�สตร์ปี 60-

64 ได้ผลผู้ป่วยลดลงถึง 72% ปี 65 พบผู้

ป่วยเพียง 731 ร�ย ตั้งเป้�ปี 66 กำ�จัดเชื้อ

ม�ล�เรียชนิดรุนแรงให้หมดจ�กไทย

นพ.โอภ�ส ก�รย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่�วว่� ในวันที่ 25 เมษ�ยน

ของทุกปี กำ�หนดให้เป็นวันม�ล�เรียโลก 

โดยปีนี้มีคำ�ขวัญ คือ Harness innovation to 

reduce the malaria disease burden and 

save lives หรือ “นวัตกรรมก้�วไกล หยุดไข้

ม�ล�เรีย” ซึ่งประเทศไทยกำ�หนดเป้�หม�ย

ให้ปลอดจ�กโรคไข้ม�ล�เรียภ�ยในปี 2567 

สำ�หรับคว�มสำ�เร็จของก�รกำ�จัดโรคไข้

ม�ล�เรียของประเทศไทยนั้น กรมควบคุม

โรคได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รกำ�จัดโรคไข้

ม�ล�เรียในประเทศไทย ระหว่�งปี 2560-

2569 ผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่ปี 2560 มี

ก�รพัฒน�นวัตกรรมในด้�นต่�งๆ ได้แก่ 

ด้�นก�รตรวจวินิจฉัย ก�รรักษ�และก�ร

ป้องกันควบคุมยุงพ�หะม�ประยุกต์ใช้ พบ

ว่�ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งม�ก โดย

ตั้งแต่ปี 2560-2564 จำ�นวนผู้ป่วยลดลงถึง 

72% และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน 

พบผู้ป่วยไข้ม�ล�เรียจำ�นวน 731 ร�ย โดย

เป็นผู้ป่วยม�ล�เรียชนิดรุนแรง (ฟัลซิป�รัม) 

เพียง 17 ร�ย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

สุร�ษฎร์ธ�นี ก�ญจนบุรี ร�ชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ และได้ตั้งเป้�หม�ย

กำ�จัดเชื้อม�ล�เรียชนิดรุนแรงให้หมดจ�ก

ประเทศไทยภ�ยในปี 2566 ซึ่งสอดคล้อง

กับเป้�หม�ยที่กำ�หนดโดยองค์ก�รอน�มัย

โลก

ก�รดำ�เนินก�รกำ�จัดโรคไข้ม�ล�เรีย 

กระทรวงส�ธ�รณสุขได้ดำ�เนินก�รพัฒน�

ศักยภ�พของอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข

ประจำ�หมู่บ้�น และร่วมมือกับหน่วยง�น

ต่�งๆ ได้แก่ กระทรวงกล�โหม เน้นก�ร

ควบคุมโรคและตรวจห�เชื้อในกลุ่มทห�ร 

กระทรวงมห�ดไทย เน้นก�รมีส่วนร่วม

ในก�รสนับสนุนงบประม�ณโดยกองทุน

หลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่น และ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เน้นก�รให้คว�มรู้ใน

เด็กนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�ร

ป้องกันตนเอง โดยจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกัน

ตนเอง และค้นห�ผู้ป่วยเชิงรุกในโรงเรียนที่

อยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อ

ด้�น พญ.ฉันทน� ผดุงทศ ผู้อำ�นวย

ก�รกองโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กล่�วเสริม

ว่� ในวันที่ 25 เมษ�ยน 2565 นี้ กรม

ควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมวันม�ล�เรียโลก

ในรูปแบบออนไลน์ผ่�นท�ง Facebook 

LIVE Fanpage กองโรคติดต่อนำ�โดยแมลง 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ส�ม�รถรับชมวีดิ

ทัศน์ “เปิดกิจกรรมรณรงค์วันม�ล�เรีย

โลก” “ก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยในก�ร

กำ�จัดโรคไข้ม�ล�เรีย” เสวน� “นวัตกรรม

ก้�วไกล หยุดไข้ม�ล�เลีย” รวมทั้งก�รตอบ

คำ�ถ�มชิงร�งวัลต่�งๆ. 

ตั้งเป้าปี66กำาจัดสิ้นซาก

ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรง

‘ตรนีุช’ยันไม่มีชื่อใครในใจ/ย้ำ�ต้องมีคว�มรู้เหม�ะสมกับตำ�แหน่งจริงๆ

จจุบันคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรา 

ธิร�ช ได้บูรณะอ�ค�รวชิร�นุสรณ์หรือ “ตึกเหลือง” ให้กลับคืน

คว�มสวยง�มต�มสถ�ปัตยกรรมตะวันตกในอดีต เพื่ออนุรักษ์

อ�ค�รแห่งประวัติศ�สตร์นี้ ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่�ถึงคว�มเป็นม�

ของพื้นที่ทุ่งส�มเสนจ�กอดีตที่มีร่องรอยก�รอยู่อ�ศัยในสมัยอยุธย� สู่ยุค

รัตนโกสินทร์ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่�นก�รสืบค้นจ�กเอกส�รหลักฐ�น

ท�งประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดีที่รอบด้�น โดยมีก�รจัดง�น “110 ปี 

วชิรพย�บ�ล แห่งทุ่งส�มเสน” และกิจกรรม Soft opening อ�ค�รวชิร�                                              

นุสรณ์ และวชิรป�ร์ค เปิดให้ประช�ชนได้เข้�ชมอย่�งไม่เป็นท�งก�ร ซึ่ง

ได้รับคว�มสนใจอย่�งม�ก 

อ�ค�รวชิร�นุสรณ์ วชิรพย�บ�ล เดิมเป็นบ้�นพระสรรพก�รหิรัญ

กิจ หรือบ้�นหิมพ�นต์ ก�รสร้�งกินเวล�ระหว่�งปี 2448-2451 รอบ

บ้�นพระสรรพก�รหิรัญกิจเป็นพื้นที่ย่�นส�นเสน ศูนย์กล�งคว�มเจริญ

ในเวล�นั้น มีชุมชนช�วสย�ม ช�วเขมร ช�วญวณ และช�วจีนที่ตั้ง

รกร�กม�ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระย�สรรพก�ร (เชย อิศรภักดี) 

เป็นบุตรคนที่ส�มของพระพรหมภิบ�ล ขุนน�งเก่�แก่ที่มีอำ�น�จ เคยรับ

ร�ชก�รในกระทรวงพระคลังมห�สมบัติ ก่อนล�ออกม�เป็นผู้จัดก�รฝ่�ย

ไทยของแบงก์สย�มกัมม�จล

รูปแบบสถ�ปัตยกรรมของตึกพระสรรพก�รและตึกคุณทรัพย์ 

หรือภ�ยหลังเรียก ตึกเหลืองและตึกชมพู เป็นแบบนีโอคล�สสิก ที่ผสม

ผส�นองค์ประกอบตกแต่งจ�กสถ�ปัตยกรรมแบบกอธิค และศิลปะแบบ 

อ�ร์ตนูโว ง�นออกแบบลักษณะนี้เป็นคว�มถนัดของช่�งอิต�เลียนที่

ทำ�ง�นในสย�มเวล�นั้น ในก�รขึ้นตึกใหม่ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

รัชก�ลที่ 5 เสด็จฯ พระร�ชท�นน้ำ�สังข์และพระร�ชท�นพรแก่พระ

สรรพก�รหิรัญกิจ และทรัพย์ สตรีข้�งก�ย ทอดพระเนตรในบ้�น

นอกเหนือตัวบ้�นหรูหร�งดง�ม ใช้เป็นบ้�นพักแล้ว ด้�นหลังบ้�น

ได้สร้�งเข�ดินขน�ดใหญ่ เรียกว่� “ป๊�กส�มเสน” เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อน

ใจ พบปะสังสรรค์ของช�วพระนคร ก�รเปิดป๊�กส�มเสน กรมพระย�ดำ�รง

ร�ช�นุภ�พเสด็จม�เป็นประธ�น มีก�รเก็บค่�เข้�ชมร�ยครั้งและร�ยปี 

จ�กเอกส�รข่�วลงเรื่องบ้�นหิมพ�นต์ ทำ�ให้ทร�บว่� มีก�รสร้�ง

โรงละคร กระโจมแตร ในบริเวณบ้�นมีกรงเลี้ยงสัตว์ต่�งๆ มีสระว่�ยน้ำ� 

สน�มหญ้� มีเข�ก่อด้วยหินขน�ดใหญ่ มีถ้ำ�ให้เข้�ไปเที่ยว มีสระหน้�เข�

ประดับประด�ด้วยเครื่องทะเล ภ�ยในถ้ำ�มีท�งขึ้นสู่ยอดเข�ประดิษฐ�น

พระพุทธรูปให้สักก�รบูช� ภ�ยหลังจ�กบ้�นหิมพ�นต์สร้�งเสร็จและ

เปิดใช้ง�นได้เพียง 2-3 ปี ป๊�กส�มเสนปิดตัวลง เหตุจ�กเจ้�ของบ้�น

ดำ�เนินกิจก�รผิดพล�ดทำ�ให้ล�ออกจ�กผู้จัดก�รแบงก์ ถูกฟ้องล้มละล�ย 

ตรีนุช เทียนทอง

เปิดตำ�น�น‘บ้�นหิมพ�นต์’ทรงคุณค่�สู่วชิรพย�บ�ล

ปั
บ้านหิมพานต์ งดงามโก้หรูด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก

อาคารวชิรานุสรณ์ วชิรพยาบาล หรือตึกเหลือง

ออกแบบตกแต่งภายในตึกเหลืองงดงาม

ดื่มด่ำาศิลปะสถาปัตยกรรมภายในบ้านพระสรรพการ

หิรัญกิจ

ติดเชื้อร่วมระหว่�งโรคไข้หวัดใหญ่กับโรค

โควิด-19 ได้ ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 

กลุ่ม ควรเข้�รับบริก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นก�รดูแลสุขภ�พตนเอง 

โดยส�ม�รถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คู่กับวัคซีน

โควิด-19 ได้ ต�มคำ�แนะนำ�ของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข” เลข�ธิก�ร สปสช.กล่�ว

สำ�หรับข้อคว�ม SMS ส่งให้กับประ 

ช�ชนกลุ่มเสี่ยงมีดังนี้ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

ม�แล้ว! สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป และผู้

ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! 

ที่สถ�นพย�บ�ลใกล้บ้�น ไม่ต้องจอง ไปก่อน

ได้ก่อน ตั้งแต่ 1 พฤษภ�คม-31 สิงห�คม 

2565 หรือจนกว่�วัคซีนจะหมด ส�ม�รถ

ค้นห�สถ�นพย�บ�ลใกล้บ้�นผ่�นกระเป๋�

สุขภ�พได้ตั้งแต่ 1 พฤษภ�คม 2565 เป็น               

ต้นไป”  

ทั้งนี้ สอบถ�มเพิ่มเติมก�รใช้สิทธิ

บัตรทอง ส�ยด่วน สปสช. 1330 หรือช่อง

ท�งระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี                   

@nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ 

Facebook: สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ

แห่งช�ติ https://www.facebook.com/NHSO.

Thailand

สุภัทร จำาปาทอง
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11บันเทิง

ด้ดูกันหรือยังล่ะ?

ผมหมายถึง “หม่ำาฮา 5 ทุ่ม” รายการ

ใหม่ของช่องเวิร์คพอยท์ 23 ที่เพิ่งออน

แอร์ตอนแรกไปเมื่อวันพุธที่ 6 เมษา.ที่

ผ่านมาน่ะ!

ผม..บังเอิญ (จริงๆ) กดรีโมตไปจ๊ะเอ๋

เข้าพอดี เห็นคุณหม่ำากำาลังนั่งสนทนาถาม-

ตอบประกอบมุกฮาอยู่กับคุณโก๊ะตี๋ อารามบอย” 

เรื่องการเลี้ยงไก่ชน ก็เลยดูเพลินไปจนจบ

ต้องบอกเลยว่า เป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้ากับสไตล์ของ

คุณหม่ำา จ๊กมก คือดูเป็นธรรมชาติ สบายตา สบาย

อารมณ์..

แถมยังมีเพลง-มิวสิกของศิลปิน-นักร้องค่าย “ยุ้ง

ข้าว เรคคอร์ด” มาสลับให้เพลินตา-เพลินหูอีกต่างหาก 

แม้บางคนอาจไม่คุ้นหน้า-คุ้นตา..

แต่..ฟังเพลง-ฟังน้ำาเสียงแล้วต้องยอมรับว่า..ไพ 

เราะ-เสนาะหูทุกคนเลย!

นี่..ก็เป็นผลพวงจากการได้ผ่านเวทีประกวดร้อง

เพลงจากรายการในช่องเวิร์คพอยท์ ได้ผ่านการกลั่น

กรองจากครูเพลง-กรรมการตัดสิน..

ไม่ว่าจะครูสลา คุณวุฒิ คุณสุนารี ราชสีมา คุณ

โน้ต เชิญยิ้ม และศิลปินคุณภาพท่านอื่นๆ มาอย่าง

เคี่ยว เข้มข้น!

 นักร้องแต่ละคนจึงโดดเด่นในน้ำาเสียง แต่ที่ไม่

เปรี้ยงปร้าง “เด่น ดัง โด่ง” นั่นด้วยขาดผู้เชี่ยวชาญ 

มือทำางานที่เข้าถึง-เข้าใจในวิถีเพลงลูกทุ่ง 

จนกระทั่ง คุณหม่ำาได้ขันอาสาเข้าไปนั่งแท่นผู้

บริหารเมื่อไม่นานมานี้แหละ จึงเริ่มจะได้เห็นความ

เคลื่อนไหวของนักร้องในสังกัดถี่ตาขึ้น..

 และ “หม่ำาฮา 5 ทุ่ม” ก็น่าจะเป็นเจตนา-ความ

ตั้งใจที่จะให้เป็นรายการส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุนนัก

ร้องของยุ้งข้าวฯ ได้ออกสู่หู-ตาชาวบ้านให้กว้างไกลอีก

ช่องทางหนึ่ง

ซึ่งจะประสบความสำาเร็จมากน้อยแค่ไหนเป็น

เรื่องอนาคต แต่ปัจจุบันมองได้ว่า คุณหม่ำาไม่ธรรมดา

กับบทบาท-หน้าที่การเป็น “นายห้างเพลง”!

ก็..ไม่ได้จะเชียร์ เพียงแต่อยากแนะนำา เชิญชวน

สำาหรับผู้ที่กำาลังเผชิญกับภาวะความเครียดสารพัด

รอบตัว ให้ลองเปิดดู “หม่ำาฮา 5 ทุ่ม” เผื่อจะช่วยทำาให้

พอผ่อนคลายลงได้บ้าง

เพราะไม่ได้มีคุณหม่ำานั่งจัดรายการอยู่คนเดียว

ซะที่ไหน ทุกคืนวันพุธจะมีศิลปินตลกสลับสับเปลี่ยน

เวียนหน้าไปนั่งเล่าเรื่องโจ๊ก เรื่องลับให้ได้สนุกสนาน

เฮฮา

 หรือหากไม่ถูกชะตา ไม่ชอบหน้า-มุกขำาของคุณ

หม่ำา ก็ยังมีอีกหลายหน้า หลายรายการในช่องเวิร์ค

พอยท์ 23 ให้ได้เลือกดู เลือกยิ้ม เลือกหัวเราะ

อย่าง “ก่อนบ่ายคลายเครียด” เจ้าตำารับ-ตำานาน 

“เสียงหัวเราะ” มานานกว่า 3 ทศวรรษ นี่ก็เปิดดูได้ทุก

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 น.

ยิ่งตอนนี้มีการเสริมทัพอัดแน่นด้วยตลกหน้า

เก่า-หน้าใหม่..ดูทีไรก็ได้ยิ้ม-ได้หัวเราะทีนั้น!

พูดถึงก่อนบ่ายฯ เวลานี้เจ้าของรายการ ดร.เป็ด 

เชิญยิ้ม กำาลังมีความสุข นั่งยิ้มน้อย-ยิ้มใหญ่ กับผล

กำาไรที่ได้จากธุรกิจตัวใหม่..

“น้ำ�ปล�ร้�เชิญยิ้ม” ไง..ใครชิมก็ติดใจ ลอง

เลย!.

จากหม่ำาฮา..ถึงปลาร้าเชิญยิ้ม

ไ

อเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำ�คัญที่ม�เพิ่ม

อรรถรส ให้ซีรีส์เรื่องเจ้าหญิงหลงยุค 

ของค่ายไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น จำากัด 

ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 มีความ

กลมกล่อมมากขึ้น สำาหรับ ซูซี่-สุษิรา แน่นหนา 

กับบทบาท พอลล่า นางแบบสาวสวย ที่เป็น

เพื่อนสนิทของ รัฐ (คิมม่อน-วโรดม เข็มมณฑา) 

และเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ กรรณิกา (ฟ้าใส-ปวีณ

สุดา ดรูอิ้น) โดยซูซี่ได้ออกตัวว่าเรื่องนี้ถึงแม้

จะต้องมาเล่นร้ายแต่ก็น่ารัก รับรองคนดู

ไม่เกลียดแน่นอน

“สำาหรับเรื่องเจ้าหญิงหลงยุค ซู

ซี่รับบทเป็นพอลล่าค่ะ เป็นนักแสดง-

นางแบบ บุคลิกเป็นสาวเปรี้ยวๆ มี

ชีวิตที่หรูหรา เป็นลูกคุณหนู และ

เป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวมากๆ 

ชอบเอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนที่แยกไม่

ค่อยออกว่าอะไรถูกไม่ถูก อะไรดีไม่ดี แต่

เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงในชีวิตมากๆ 

เป็นเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์กับทั้งชีวิต ทั้ง

เรื่องส่วนตัวไปจนถึงเรื่องการงาน 

พอลล่ารักพระเอก (คิมม่อน วโรดม) 

มาก ต้องการให้เขาเป็นของเรา

คนเดียว ซึ่งบางครั้งก็เลยดูเป็นคน

ชอบบงการ ต้องการเป็นเจ้าของเขา

คนเดียว ถ้ามีผู้หญิงคนอื่นมาสนใจ

พระเอกก็จะยอมไม่ได้ ต้องสู้เพื่อคนที่

เรารัก เพื่อสิ่งที่เรา

มุ่งมั่นในชีวิต ทั้งเรื่อง

ความรักและเรื่อง

งาน ซึ่งตอนที่เรา

ทำาสิ่งต่างๆ ที่ผิด

เราก็ยังไม่รู้สึก

ว่าเราทำาอะไร

ผิดนะ แต่ซูซี่ว่า

ทีหลังเขาอาจจะ

มาแก้ตัวได้ 

เรื่องนี้

คือร้ายแต่คนดูน่า

จะเกลียดไม่ลงนะ คือมันเป็นซีรีส์

คอมิดี แล้วเราก็อยากเล่นให้มันมีอะไร ให้มันดู

มีมิติในการเล่น มีอะไรสนุกๆ ให้ผู้ชมดู ซูซี่ชอบ

มากเลยคอมิดีเนี่ย มันสนุก ที่ผ่านมาก็เล่นแนว

นี้หลายเรื่องเหมือนกัน ยากไหม มันก็ไม่ได้ยาก

มาก เพราะเรื่องนี้มันร้ายแบบโก๊ะๆ ซูซี่เคยเล่น

บทฝาแฝดที่เป็นตัวดีตัวหนึ่ง ตัวร้ายแบบโรคจิต

เลยอีกตัวหนึ่ง อันนั้นคือร้ายมาก อันนี้จะออก

แนวน่าหมั่นไส้ ขำาๆ มากกว่าค่ะ แล้วเรื่อง

นี้ก็เป็นการร่วมงานกับช่อง 9 ครั้งแรกด้วย

ค่ะ ปกติซูซี่เป็นนักแสดงอิสระแต่เพิ่งได้มา

ร่วมงานกับทางช่อง 9 ทุกคนก็เหมือนจะ

ใหม่ๆ กัน แต่เขาก็ตั้งใจทำางานกันค่ะ ก็มี

บ้างที่เราแนะนำา ถ้าเราเห็นว่ามีตรงไหน

ที่เราช่วยได้หรือมีเทคนิคอะไรต่างๆ ที่จะ

ช่วยได้ก็ช่วยแนะนำาบ้างค่ะ”. 

ถื

ค สุปรีด�” หรือที่เร�รู้จักกันดีใน

นามของ “MOTLEY FLOWER (มอท 

ลีย์ ฟลาวเวอร์)” เขาคือศิลปินนัก

ร้องและนักแต่งเพลงสไตล์ Bedroom Pop ผสม 

Indie พ่วงตำาแหน่งผู้บริหารค่าย “BLAQ LYTE 

DIGITAL” และยังเป็นเจ้าของ “BLAQ LYTE” 

ไนต์คลับสุดว้าวแห่งปี จัดอันดับ

โดย “BK Magazine” รวมถึงงานคอนเสิร์ต

ประจำาปีที่หลายคนรอคอยอย่าง “Bangkok Block 

Party” รวมถึง Art Space เปิดใหม่บนถนน

พระรามสี่อย่าง “Future Factory” และโปรเจ็กต์

อื่นๆ อีกมากมาย โดยชื่อ “MOTLEY FLOWER” 

มีที่มาที่ไปที่น่าค้นหา และมีความหมายสุด

ละเมียดละไมอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึง 

เริ่มจากแต่ก่อนเขาได้ใช้ชื่อ “Motley Nick” 

มาโดยตลอด มาจากความชื่นชอบวง “Mötley 
Crüe” ซึ่งเป็นวงดนตรีฮาร์ดร็อกอเมริกัน 

นอกจากนี้ คำาว่า “MOTLEY” ยังมีความ

หมายว่า การผสมผสานกันอย่างหลากหลาย รวม

เข้ากับ “FLOWER” แปลตรงตัวก็คือ “ดอกไม้” 

โดยดอกไม้ที่เขาชื่นชอบคือ “ดอกดาหลา” 

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเพราะคุณแม่ของเขาชื่นชอบ

นั่นเอง จนกลายมาเป็น “MOTLEY FLOWER” 

ที่แปลว่า “เรานั้นเป็นทั้งดอกไม้ที่มีความหลาก

หลาย ไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวย หรือจะมีสีสัน

อะไรก็ตาม” เรียกได้ว่าลึกซึ้งตั้งแต่ที่มาของชื่อเลย

ทีเดียว

“MOTLEY FLOWER” มีใจรักในเสียงเพลง 

ชื่นชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ก่อนหน้านี้เขาเคย

ปล่อยซิงเกิลมาแล้วถึง 4 ซิงเกิลด้วยกัน ได้แก่

เพลง “FUNKY DOG” ที่ได้ “YOUNGGU” มาฟี

เจอริง 

ตามมาด้วยเพลง “Tennis 

Shoes Sister” ที่เขาได้มีโอกาส

ทำางานร่วมกับ “KIRIN” ศิลปิน

ชื่อดังจากประเทศเกาหลี ต่อด้วย

เพลง “Real Eyes” ที่ได้คิวป๊อป           

สตาร์สายอินดี้ชื่อดังอย่างหนุ่ม “เป้ 

อารักษ์” และนักร้องสาวเสียงดีอย่าง 

“Numcha” มาร่วมร้องให้เพลงเพราะ

มากยิ่งขึ้น และปิดท้ายด้วยเพลงก่อน

หน้าอย่าง “Mount High”

การเดินทางบนสายดนตรีของ

เขากำาลังเข้มข้น เมื่อล่าสุดเขาปล่อย

ซิงเกิลสากล ที่จะฉุดดึงอารมณ์คน

อกหัก ชวนน้ำาตาซึมไปกับความรักที่

เศร้าและผิดหวังลงซิงเกิลที่ 5 อย่าง 

“Leave Me Dry” เพลงที่เขาเล่าว่า

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ตัวเองอกหัก และห้วง

อารมณ์ในตอนนั้นมีแต่เศร้า เหงา และดิ่งไปหมด 

จึงทำาให้ “MOTLEY FLOWER” ใช้เวลาแต่งเพลง

นี้ร่วมกับโปรดิวเซอร์ในสตูดิโอเพียงไม่กี่ชั่วโมง

เท่านั้น

ในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลง “Leave Me 

Dry” เขาได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนสนิทพร้อม

ทีมจากประเทศฝรั่งเศส ที่ได้มาช่วยกำากับ ตัดต่อ 

และวางสตอรี่บอร์ดมาให้แบบถูกใจเจ้าตัวสุดๆ มี

ความเข้มข้นทั้งเนื้อเรื่อง แสง สี และซาวด์ดนตรี 

นอกจากนี้ “MOTLEY FLOWER” ยังมี

ข่าวดีมาฝากแฟนเพลง โดยเขาได้เล่าว่า “แม้ช่วง

นี้ผมจะปล่อยเป็นเพลงช้า ออกไปทางอกหักๆ อยู่

บ่อยๆ  

แต่หลังจากนี้มันจะเป็นเพลงที่แฮปปี้มาก

ขึ้นแน่นอน และที่สำาคัญเลย ในช่วง Summer นี้

ผมคาดว่าจะปล่อย EP ของตัวเองออกมาให้แฟนๆ 

ได้รับฟังกันอย่างแน่นอนครับ หรือแฟนเพลงคน

ไทยและต่างชาติ ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา สามารถ

ไปชมการ Perform ของผมครั้งแรกได้ในงาน 

Summer Camp Music Festival ในวันที่ 27-29 

เม.ย.นี้ ณ เมือง Chillicothe, Illinois อย่าลืมมากัน

เยอะๆ นะครับ”

“นิ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘Leave Me Dry’ซิงเกิลใหม่ชวนน้ำ�ต�ซึม

จ�กหนุ่มป๊อปอินดี้ MOTLEY FLOWER

Netflix เอ�ใจคอหนังไทยต่อเนื่อง 

ประกาศวันสตรีม

ภาพยนตร์ไทย

กระแสดี One 

for the Road 

วันสุดท้าย ก่อน

บายเธอ และ 

4 Kings ให้ผู้ชม

ชาวไทยได้รับชม

พร้อมกันในเดือน

พฤษภาคมนี้ หลัง

ประสบความสำาเร็จ

ในการพาหนังไทย

ในตำานานที่หลายคน

คิดถึงกลับมาให้ดูกัน

อีกครั้งในเดือนแห่ง

สงกรานต์ ภายใต้

แคมเปญ #ฉายแล้ว

วันนี้ที่Netflixรามา Netflix ผู้นำาบริการสตรีมมิง

ความบันเทิงระดับโลก เดินหน้าสนับสนุนหนัง

ไทยและเอาใจคอหนังไทยอีกครั้ง ด้วยการนำา

ภาพยนตร์ไทยใหม่ๆ ที่เพิ่ง

ลาโรงไปไม่นานกลับมาลง

จอให้ผู้ชมได้ดูกันถึงบ้าน

อีกครั้ง

พฤษภาคม

นี้เตรียมพบกับ

ภาพยนตร์ที่เรียกเสียง

ฮือฮาและประสบ

ความสำาเร็จอย่าง

ล้นหลามอย่าง One for 

the Road วันสุดท้าย…

ก่อนบายเธอ ภาพยนตร์

รักว่าด้วยเรื่องราวของ

เจ้าของร้านเหล้าที่

กลับไปพบเพื่อนรักใน

ประเทศไทยเพื่อเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยกันอีกสัก

ครั้ง หลังจากทราบว่า

เพื่อนกำาลังจะเสียชีวิตด้วยโรคร้าย นำาแสดงโดย 

ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัต

ยาภรณ์ ซึ่งนอกจากความสำาเร็จในประเทศแล้ว 

ภาพยนตร์ โดยผู้กำากับบาส-

นัฐวุฒิ พูนพิริยะ และโปร 

ดิวเซอร์หว่อง กาไว เรื่อง

นี้ ยังคว้ารางวัล World 

Dramatic Special Jury 

Award ในสาขา Creative 

Vision จากเทศกาล

ภาพยนตร์ Sundance Film 

Festival 2021 มาครองได้

อีกด้วย ใครที่พลาดหรือ

อยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ซ้ำา

อีกครั้ง สามารถรับชมได้ทาง Netflix พร้อมกัน

วันที่ 10 พฤษภาคมนี้

สำาหรับคอหนังดรามาและมิตรภาพ 

เตรียมอินไปกับภาพยนตร์ 4 Kings ภาพยนตร์ที่

เล่าเรื่องราวของนักเรียนอาชีวะในยุค 90 ความ

‘Netflix’ไม่ปล่อยให้รอนาน!

ดึงหนังไทยเรื่องดังลงจอสตรีมมิง

เลิกกันได้2เดือน‘รอนนี-ไลล�’ลมหวน

ข�ดฉันแล้วเธอจะรู้สึก เลิกกันไวๆ ตอน

นี้รอนนี โอ’ซัลลิแวน เหมือนจะกลับมาครอง

รักกันกับคู่หมั้นที่คบหากันมายาวนาน ไลลา รู

อาส อีกครั้งแล้ว หลังหุนหันแยกทางกันไปเมื่อ 

2 เดือนที่แล้ว

นักสนุกเกอร์วัย 46 กับนักแสดงจาก 

Footballers Wives วัย 50 สะบั้นรักแยกทางกัน

อย่างเด็ดขาดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

หลังจากคบหากันมา 10 ปี

แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะกลับมาคบหากันต่อ

แล้ว เมื่อมีรายงานว่ารอนนีกลับไปนอนที่บ้าน

ที่เอสเซ็กซ์แล้ว ขณะที่ไลลาเองก็กลับมาสวม

แหวนหมั้นให้เห็นอีกจากภาพที่สื่อดังอย่างมิร์

เรอร์ได้มา

ทางมิร์เรอร์ นอกจากลงภาพแล้วยัง

บอกด้วยว่า หลังจากแยกทางกันไป 2 เดือน 

ทั้งคู่อาจกลับมาสปาร์กกันอีก โดยที่เพื่อนคน

หนึ่งของทั้งคู่บอกด้วยว่า “The love is still 

there” ตัดเยื่อแต่ยังเหลือใย รอนนีกับไลลา

ตกลงที่จะให้ โอกาสกับความรักของทั้งคู่อีกครั้ง.

 

interthaipost69@gmail.com

ขัดแย้งของนักเรียนช่างจาก 4 สถาบัน ที่นำาไป

สู่บทเรียนชีวิตที่พวกเขาได้พบ โดยตัวภาพยนตร์

ยังผสมผสานไปด้วยเศษเสี้ยวประสบการณ์

ตรงส่วนหนึ่งของผู้กำากับ

พุฒิพงษ์ นาคทอง โดย

มีเป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ,         

จ๋าย-อิชณน์กร พึ่งเกียรติ

รัศมี, ภูมิ รังษีธนานนท์, 

โจ๊ก-อัครินทร์ อัครนิธิเมธ

รัฐ, ทู-สิราษฎร์ อินทร

โชติ, ณัฏฐ์ กิจจริต, แหลม-

สมพล รุ่งพาณิชย์ และ

บิ๊ก-อุกฤษ วิลลีย์ บรอด 

ดอนกาเบรียล (D Gerrard)                                                 

นำาทีมถ่ายทอดเรื่องราว ภาพยนตร์ 4 Kings จะ

ลงจอให้รับชมบน Netflix ในวันที่ 27 พฤษภาคม

นี้.

‘ซูซี่ สุษิร�’ร่วมง�น‘ช่อง9’ครั้งแรก

‘เจ้าหญิงหลงยุค’เล่นร้ายแต่น่ารัก
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอาทิตยา หนูชวย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง

เลขบัญชี ๐๒๙-๑-๖๑๐๘๕-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวกรรณิการ หนูชวย

- นางสาว

กรรณิการ 

หนูชวย

๑๑๖,๕๙๔.๒๑ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง

เลขบัญชี ๕๑๓-๒-๗๕๓๐๘-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวกรรณิการ หนูชวย

- นางสาว

กรรณิการ 

หนูชวย

๘๐,๓๐๕.๕๘ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสงเลขบัญชี 

๐๖๒-๑-๔๕๗๑๐-๑ ช� อบัญชี นางสาว

กรรณิการ หนูชวย

นางสาว

กรรณิการ 

หนูชวย

๔,๗๕๙.๑๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง

เลขบัญชี ๐๒๙-๑-๖๐๘๔๒-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวอาทิตยา หนูชวย

- นางสาว

อาทิตยา 

หนูชวย

๓,๐๒๖.๓๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ประมาณ ๒๐๔,๖๘๕.๒๓ บาท (สองแสนส่ีพัน

หกรอยแปดสิบหาบาทย่ีสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวอาทิตยา หนูชวย กับพวก

(นางสาววรรณพร ปดตานัง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

หกรอยแปดสิบหาบาทย่ีสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวมนฤดี พูลสวัสด์ิ กับพวก รวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซต www.sbobet.com กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสินสาขาถนนลพบุรี

ราเมศวร เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓-๑-๗๘๘๗๒๖-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสด์ิ 

- นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสด์ิ

๑๑๕,๒๕๗.๙๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม 

ที่ ย. ๑๘/๒๕๖๕  

ลงวันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

เฟสติวัล หาดใหญ เลขที่

บัญชี ๙๘๙-๙-๗๕๕๑๙-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสดิ์ 

นางสาวมนฤดี 

พูลสวัสดิ์

๑,๙๑๕.๕๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

มกราคม๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒ ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม 

ที่ ย. ๑๘/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๑๗,๑๗๓.๕๕ บาท (หน่ึงแสน

หน่ึงหม� นเจ็ดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบสามบาทหาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายทนงศักดิ์ สิมพา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

หน่ึงหม� นเจ็ดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบสามบาทหาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

ชวยผูปวยติดเตียง    พล.ท.สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาสงเสริมปลูกกัญชา

ทางการแพทย รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิรน (UMT) และ รศ.ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับชุมนุมวิสาหกิจแหงประเทศไทย ถือฤกษดี‘วันกัญชา

โลก’รวมเปดโครงการชวยผูปวยติดเตียงเขาถึงสิทธิการรักษา นํารอง จ.เพชรบุรี กอนขยาย

ผลทั่วประเทศ

คิดกอนทิ้ง      ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปดโครงการ The First Bangkok 

Zero Waste Park : สุขุมวิท คิดกอนทิ้ง ตนแบบสวนสาธารณะบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน 

แหงแรกในประเทศไทย ณ อุทยานเบญจสิริ โดยมี วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่

บริหาร กลุมการตลาด บจก.เดอะมอลล กรุป ใหการตอนรับ พรอมดวย วิรัตน มนัสสนิทวงศ, 

ปยธิดา นิยม, มารีญา พูลเลิศลาภ และณวัสน ภูพันธัชสีห รวมงาน ณ อุทยานเบญจสิริ 

โรงพยาบาลเจาพระยา ชวนทาลมรอน

อยางมั่นใจกับซัมเมอรนี้แดดแรงแคไหนก็

ไมหวั่น มอบสวนลด 30% Hello Summer 

คอรสหนาใสไรฝา Transderm+FEM จํานวน 

5 ครั้ง ลดราคาเหลือ 29,400 บาท (จาก

ปกติ 42,000บาท) และคอรสหนาใสไรริ้ว

รอย Tightening จํานวน 5 ครั้ง ลดราคา

เหลือ 35,000 บาท (จากปกติ 50,000บาท) 

สามารถซื้อไดตั้งแตวันนี้ - 31 พฤษภาคม 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยสุขภาพผิว

และความงาม โทร. 0-2022-7639 

เพาเวอรบาย จัดงาน งานมหกรรม

เคร� องใชไฟฟา และสินคาไอทีสุดย่ิงใหญแหงป 

POWER BUY EXPO 2022 ยกขบวนสินคา

ใหม สินคานวัตกรรม เคร� องใชไฟฟา และ

เทคโนโลยีล้ําสมัยมาจัดแสดงและจําหน�าย

ในราคาลดพิเศษสูงสุดถึง 60%  พรอมโปรโม

ชั่นสุดคุม 4 ตอที่พลาดไมได ตั้งแตวันที่ 22 

เมษายน - 1 พฤษภาคม  ณ ไบเทคบางนา 

ฮอลล 103 เวลา 10.00 -21.00 น.

เคร� องสําอาง COVERMARK (คัฟ

เวอรมารค) จาก โอซีซี กรุป มอบโปรพิเศษ

สุดคุม สําหรับสมาชิก เม� อชอป Cell 

Advanced Serum WR เซรั่มที่ชวยคืนความ

กระชับ และฟนฟูใหผิวดูออนเยาว ชุมชื้น 

แลดูสุขภาพดี ในราคาพิเศษ 4,770 บาท 

(จากราคาปกติ 5,300 บาท) รับฟรี ! ของ

ขวัญขนาดทดลอง มูลคารวม 4,400 บาท 

ไดแก Moisture Charge Serum, Cell 

Advanced WR Mask, Cell Advanced WR 

Serum และ Cell Advanced WR Cream 

ตั้งแตวันนี้ - 30 เมษายน 2565 ที่เคานเตอร 

COVERMARK ณ หางสรรพสินคาชั้นนํา 

ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และเง� อนไข

เปนไปตามที่บริษัทกําหนด

ศูนยการคาฟวเจอรพารค  รวมกับ

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล จัดงาน Central 

Toys Fair & Back to School เนรมิตพื้นที่

ใหเปนอาณาจักรสินคาของเลนยอดฮิตสุดทัน

สมัยเพ� อคุณหนูวัยเรียนรู ท้ังเส้ือผา, รองเทา, 

กระเปา, ส� อการเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบ ที่ชวยเสริมสรางทักษะควบคูการ

พัฒนาสมองเด็ก  ฯลฯ  จากหลากหลาย

แบรนดดัง อาทิ Disney Group, Sanrio, Angle 

Kids, SCS, Breaker, Catcha, Popteen, 

Nike, Adidas, Carson, Gplus, Goldcity, 

Underme, Hello Kitty&Barbie, Adda, Simba, 

Wang Dek, Nichiworld, Kiddo, Wisher 

Toys, K.Charoen, Rainflower ฯลฯ ที่ยก

ขบวนมาใหเลือกแบบจุใจ ในราคาลดกระหนํ่า 

ในราคาลดสูงสุดถึง 70% ชอปเพลินสบาย

กระเปา กับงาน “Central Toys Fair & Back 

to Schol ไดตั้งแตวันที่ 21 เมษายน – 2 

พฤษภาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี ศูนยการ

คาฟวเจอรพารค

กลับมาอีกครั้งตอเน� องเปนครั้งที่ 9

แลวสําหรับ “Bangkok International Digital 

Content Festival 2022” หรือ “BIDC 

2022” เทศกาลดิจิทัลคอนเทนตท่ีย่ิงใหญแหงป 

กับคอนเซ็ปต “Metaverse” พรอมหลากหลาย

กิจกรรมที่ตองหามพลาดระหวางวันที่ 5  -  

27 พฤษภาคม ในรูปแบบ Virtual Event เต็ม

รูปแบบ !!! ตั้งแต พิธีเปดและงานประกาศ

รางวัลดานดิจิทัลคอนเทนต BIDC Awards 

ที่จะไดพบกับเหลาคาแรคเตอรช� อดัง พรอม

ท้ัง Virtual Emcee บนเวทีเสมือนจริงคร้ังแรก!  

การจัด Webinar จากกูรูวงการดิจิทัลคอนเทนต

ที่มีผลงานระดับโลกทั้งชาวไทยและตางชาติ 

เจาะลึกทุกประเด็นเก่ียวกับ Game, Animation 

CG VFX, Character, e-Learning, Emerging 

Technology รวมทั้งหัวขอในกระแสอยาง 

Metaverse, Blockchain, Gamefi, Avatar, 

NFT ฯลฯ พรอม Workshop ติดอาวุธให

คุณพรอมใชงานจริงจากวิทยากรขั้นเทพใน

วงการดิจิทัลคอนเทนต ทั้งไทยและตาง

ประเทศ กวา 30 ทาน และที่พลาดไมได 

กิจกรรมเจรจาการคาออนไลน รวบรวม

ผูประกอบการทั้งไทยและตางชาติเกือบ 100 

รายมาพบปะกันแบบ One-on-one Virtual 

Business Matching งานใหญขนาดนี้ DITP 

กระทรวงพาณิชย จับมือกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ 

TCEB, depa และ CEA รวมกับ 5 สมาคม

ดิจิทัลคอนเทนตไทย TGA, BASA, DCAT, 

e-lat และ TACGA ทั้งผลักทั้งดันขนาดนี้ 

รับรองตลาดดิจิทัลคอนเทนต ไทยขยายไป

ไกลระดับโลกแน�นอน ผูที่สนใจติดตามราย

ละเอียดไดทาง www.facebook/bidc.fest 

และwww.bidcfest.com 

ปลุกมูดใหซัมเมอรนี้หลอมละลายไป

กับความสุขสนุกสนานและความประทับใจ

ครั้งใหม ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

ชวนปกหมุดคลายรอนซัมเมอรนี้ ในงาน 

“The Market Summer Melt 2022” พบกับ

บรรยากาศการตกแตงศูนยภายใตธีม Summer 

Melt Town เพลิดเพลินไปกับเมือง แหงการ

หลอมละลายรับซัมเมอรนี้สนุกสดใสโดนใจ

สายหวาน ดวยการตกแตงสีสันสไตลพาสเทล

สุดน�ารักที่ทางศูนยฯ ตั้งใจทําขึ้นเพ� ออยาก

ชวนใหทุกคนแวะมาชม และกลมกลืนไป

กับฉากถายรูป เช็คอิน และแชรภาพรวมกับ

ชาวแกงคดวยกันอยางสนุกสนาน ณ 

ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก ตั้งแต

วันที่ 6 เมษายน – 31 พฤษภาคม 

สมาคมผูประกอบการรถยนตใชแลว 

โดย ภิญโญ ธนวัชรภรณ นายกสมาคมฯ 

รวมกับ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และ 

เว็บไซตวันทูคาร www.one2car.com ,

บริษัท ไอคาร เอเชีย (ประเทศไทย) โดย 

ณัฐธนธร ฟอรด ผูจัดการประจําประเทศไทย 

จัดพิธีลงนามบันทึกความเขาใจทวิภาคี 

“โครงการรถมือสองคุณภาพผานการ

ตรวจสอบแลว” ผานแพลทฟอรมมารเก็ตเพลส

อันดับหนึ่ง เว็บไซตวันทูคาร เพ� อยกระดับ

คุณภาพของรถยนตมือสอง และ อุตสาหกรรม 

ดวยการตรวจสภาพรถยนตและจัดหมวดหมู 

โดยมี วันทูคาร อินสเปคชั่น เปนตัวกลางใน

การตรวจสภาพรถยนตเพ� อสรางความมั่นใจ

ใหกับผูบริโภค โดยพิธีลงนามบันทึกความ

เขาใจทวิภาคี ไดรับเกียรติจาก สุวิทย วิจิตรโสภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

รวมลงนาม และ ผูบริหารจากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา รวมเปนสักขีพยาน ในวันศุกรที่ 

29 เมษายน เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ณ หองประชุม ออดิทอเรียม ศูนยประชุม

วายุภักษ ฮอลล โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการฯ 

แจงวัฒนะ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ศูนยการคาเซ็นทรัล ชลบุรี โดยบริษัท 

เซ็นทรัลพัฒนา รวมกับ การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย สํานักงานพัทยา จัดงาน 

“เทศกาลชลบุรีขนมดี ซีฟูดเด็ด Taste of 

CHONBURI 2022” โปรโมทของดีประจํา

จังหวัด นําเสนอเสน�หแหงอัตลักษณทองถิ่น

หลากหลายรูปแบบ ท้ังผลิตผลทางการเกษตร 

สินคาแปรรูป สินคาหัตถกรรมของดีของจังหวัด 

พรอมแนะนําแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด 

เพ� อดึงดูดนักทองเที่ยว สรางเม็ดเงินสะพัด 

กระจายรายไดสูทองถิ่น สะทอนบทบาทการ

เปน Place maker ที่ตองการเปนมากกวา

พื้นที่ศูนยการคา แตเพ� อมอบประสบการณ

ที่มีความหมาย และเปนพื้นที่ของการใชชีวิต

สําหรับทุกคนอยางแทจริงภายใตวิสัยทัศน

องคกร Imagining better futures for all

ภายในงาน “เทศกาลชลบุรีขนมดี 

ซีฟูดเด็ด Taste of CHONBURI 2022” 

เตรียมอิ่มอรอยกับของดีของเด็ด และของใช

ตางๆ ที่ขึ ้นช� อมากมายของจังหวัดชลบุรีที่

รวมมาไวในที่เดียว พรอมบูธจําหน�ายสินคา

และอาหารเลิศรสกวา 30 บูธ อาทิ ราน

เกี๊ยวบางทราย อรอยเนนเต็มคํากับเกี๊ยว

ทรงเคร� อง ตนตํารับบางทรายเจาแรกของ

จังหวัด, รานแกละไอศกรีม เจาดังเมืองชล 

ขึ้นช� อเร� องไอศกรีมรวมมิตรกะทิสด ทั้งลอด

ชองตัวโต ขนุนเนื้อแน�น อัดแน�นอยูในเนื้อ

ไอศกรีม หอมหวานอรอย, ขนมกุยชายเจ

ผอง (เกาะขนุน) ของดีเมืองชล แปงบาง ไส

แน�น น้ําจิ้มรสเด็ด, ขนมจีนน้ํายาปูเนื้อแน�น

สุดฟน จากรานเชฟ เอริน, เตาหูฟูกับขาวแช 

จากราน Down to The Earth, จักสานชุมชน

หลากหลายสไตลจากพนัสนิคม และ สินคา

ผามัดยอม จากรานครามฮัก เปนตน ตกแตง

อยางสวยงามสไตลตุรกี สีสันสดใสเพิ่ม

อารมณในการชอปปงมากยิ่งขึ้น พรอมรับ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 

– 5 พฤษภาคม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 

(ทั่วทั้งศูนยการคาฯ) พิเศษ ในวันอาทิตยที่ 

1 พฤษภาคม 2565 รวมกิจกรรม Workshop 

เมนูเคกขาวหลาม กับเชฟบีม ภวินวัชร 

Top Chef Thailand เจาชายขนมหวานคน

แรกของประเทศไทย โดยไดเนนย้ําคุมเขม

มาตรการปองกันขั้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด 

มั่นใจ Safe Plus+ เพ� อความมั่นใจและ

ปลอดภัยของทุกคนตลอดงาน

 เซ็นทรัล ชลบุรี ชูของดีเมืองชล มนตเสน�หตะวันออก ในงาน

“เทศกาลชลบุรีขนมดี ซีฟูดเด็ด Taste of CHONBURI 2022”  

คาเฟ แคนทารี เปดตัวขนมอบยอดนิยม 

พบกับครอฟเฟล 4 เมนูใหม จากวัตถุดิบ

สุดพรีเมียม อบสดใหมจากเตาทุกวัน หอม

กรุนอรอยสุดฟนกับความกรอบนอกนุมใน 

เลเยอรแปงเปนชั้นๆ สอดไสหลากหลายรส

อรอยที่เขากันอยางลงตัว เริ่มดวย 2 เมนู

สุดฮอต “ไสนูเทลลาสตรอเบอรรี” ราคาสุทธิ 

135 บาท และ “ไสแซลมอนครีมชีส” ราคา

สุทธิ 120 บาท พรอมใหลิ้มลองกันไดแลว

วันนี้ที่คาเฟ แคนทารี ทั้ง 10 สาขาไดแก 

สาขาเชียงใหม, ภูเก็ต, โคราช, เกาะยาวนอย, 

ปราจีนบุรี, อยุธยา, บางแสน, ศรีราชา, ระยอง 

คาเฟ แคนทารี เปดตัวขนมอบยอดนิยม พลาดไมไดกับ “ครอฟเฟล” 

กรอบนอกนุมในสอดไสความอรอยเนนๆ 4 เมนูใหม

และระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร) 

พิเศษสุดๆกับ “ไสแกงกะหร่ีหมูทอด” ราคาสุทธิ 

100 บาท เฉพาะสาขาปราจีนบุรี, อยุธยา, 

บางแสน, ศรีราชา, ระยอง และระยองบาย

เดอะซี (หาดแสงจันทร) และ “ไสไขปลา

เมนไทโกะชีส” ราคาสุทธิ 130 บาท เฉพาะ

ที่สาขาบางแสน, ศรีราชา, ระยอง, ระยอง

บายเดอะซี (หาดแสงจันทร) สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชม

เว็บไซต www.cafekantary.com
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

Pink Ladies Group จัดกิจกรรม “Pink Ladies Celebrate Songkran”     Pink Ladies 

Group โดย มันจิต วาเลีย ประธานฯ จัดงาน “Pink Ladies Celebrate Songkran” เพ� อนํา

รายไดสมทบทุนศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถเพ� อโรคมะเร็งเตานม โดยมี รศ.นพ.กฤษณ-คุณหญิง

ฟโนลา จาฎามระ, มาดามนูรอ โซะมณี สเต็ปเป ผูกอตั้งโรงเรียนสอนทําอาหารและเชฟแหง

ภัตตาคาร บลู เอเลเฟนท และนายคราม-จิรัฎฐ จันทโรจวงศ ศิลปนเจาของบทเพลง “ราตรี

แหงความรัก” ใหเกียรติมารวมงาน ณ โรงแรม แรมแบรนดท

มธบ.เปดหองฝกบิน    ดร.ณัฏฐพงศ จันทราทิพย รองอธิการบดี สายงานพัฒนาดานกายภาพ  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (มธบ.) เปนประธานเปดกิจกรรม “One Day Pilot บินตามฝน 1 

วันกับเคร� องฝกบินจําลอง” จัดโดย สถาบันการบิน (DAA ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (มธบ.) 

สานฝนใหนองๆ เยาวชนที่สนใจไดฝกบินจริง ดวยเคร� องฝกบินจําลอง Flight Simulators  

ทั้งแบบเคร� องบินเบาขนาดเล็ก และ เคร� องบินไอพน โดยมี น.ต.ดร.วัฒนา มานนท คณบดี

วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน (CADT) มธบ. ใหการตอนรับ 

มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ(มสส.)ร่วมกับ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข

ภาพ(สสส.)จัดประชุมโฟกัสกรุป ถอดบทเรียน

เทศกาลสงกรานตที่เพิ่งผานพนไป  เพ� อระดม

ความคิดเห็นส� อมวลชน ในหัวขอ “2565 : 

สงกรานตหรือสงคราม ...แกปญหาอยางไร

ในมุมส� อ” จากปญหาอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท 

ผานระบบ Application Zoom เม� อวันที่ 21  

เมษายน 2565 โดยมีนายวิเชษฐ  พิชัยรัตน  

ส� อมวลชนอาวุโส เปนผูดําเนินรายการ 

นพ.ธนะพงศ จินวงษ ผูจัดการศูนย

วิชาการเพ� อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

กลาววาสงกรานตปนี้เริ่มผอนคลายมาตรการ

โควิดการเดินทางจึงเพิ่มขึ้น 6.2 เปอรเซ็นต  

เทียบกับ ป 2564 ท่ีน�าเปนหวงคือความรุนแรง

จากอุบัติเพิ่มขึ้นวัดไดจากการเสียชีวิตคาที่

เพิ่มจาก 50 เปอรเซ็นต เปน 60 เปอรเซ็นต 

สาเหตุหลักมาจากความเร็ว 56.8  เปอรเซ็นต 

และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนการด� มแอลกอฮอล

แลวขับนั้นพบวาคนที่บาดเจ็บ 1 ใน 4 พบ

แอลกอฮอลอยูในกระแสเลือด แตภาพรวม 

7 วันอันตราย การด� มแลวขับ ที่ทําใหเสียชีวิต 

ลดลงจาก 21.5 เปอรเซ็นต เหลือ 16.5 เปอรเซ็นต 

ของผูเสียชีวิต สวนยานพาหนะที่เกิดเหตุ

รถจักรยานยนตยังคงเปนกลุมหลัก รองลง

มาคือ รถกระบะ ถาเปรียบเทียบความรุนแรง

ตอจํานวนครั้งการเกิดเหตุ พบวารถกระบะ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมากวาจักรยานยนตถึง 

2.18 เทา ท้ังน้ีเพราะมีปจจัยเร� องของความเร็ว

และการใชอุปกรณนิรภัยรวมดวย โจทยสําคัญ 

ที่ตองหามาตรการปองกัน คือ แนวโนม

ปญหาความรุนแรงอุบัติเหตุ ที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งในเทศกาลและชวงปกติ จําเปนตองมี

มาตรการมาจัดการเรื่องนี้อย่างบูรณาการ

และเปนระบบทั้งสวนกลางและพื้นที่ ทั้งใน

ดานกายภาพและดานการบังคับใชกฎหมาย 

ซึ่งส� อมวลชนจะมีบทบาทกระตุนสงสัญญาณ

ใหมีการจัดการและปรับสภาพแวดในพื้นที่

เพ่ิมบทบาทดานหนาคือทองถ่ินชุมชน หน�วยงาน

องคกรตางๆในการจัดการความเส่ียงสําคัญ ไดแก 

การลดความเร็ว ไมขับจ้ี เวนระยะหาง ด� มไมขับ 

และเพิ่มการใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย

 นายวิษณุ  ศรีทะวงศ  ผูจัดการแผน

งานนโยบายสาธารณะสํานักงานเครือขาย

องคกรงดเหลา (สคล.)ที่ทํางานบุญประเพณี

ปลอดเหลาปลอดภัยกลาววา หลายพื้นที่มี

การปรับตัวโดยจัดงานประเพณีสงกรานต

เน้นการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้

ความสําคัญกับเร� องมาตรการความปลอดภัย

ในการควบคุมปจจัยเสี่ยง โดยภาพรวมความ

ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานตป นี้ถือวาดีขึ้น 

อาจจะเปนเพราะประเด็นการควบคุมเคร� อง

ดื่มแอลกอฮอล์เริ่มกลายเป็นเรื่องที่หลาย

หน�วยงานกลาที่จะออกมาส� อสารผานส� อตางๆ  

ชุมชนหลายพื้นที่เขมแข็งลุกขึ้นมาออกแบบ

และจัดการพื้นที่ของตนเอง  อยางไรก็ตาม

การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นปัญหาที่นําไปสู่

ความรุนแรง การทะเลาะวิวาทในหลาย พื้นที่ 

อาทิ ที่มุกดาหาร นครราชสีมาและอีกหลาย

พื้นที่ รวมทั้งธุรกิจน้ําเมายังคงมีอิทธิพลและ

แทรกแซง นโยบายในหลายพื้นที่ แฝงตัว

สนับสนุนหลักกับหน�วยราชการตางๆ 

นายวิษณุ กลาววาปญหาของสงกรานต

ปนี้คือหลายพื้นที่ขาดการทํางานเชิงรุกใน

จุดเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่เลนน้ําหรือพักผอน

ของคนจํานวนมาก ขาดหน�วยงานหรือกลไก 

ในการเฝาระวังอยางจริงจัง ขาดการสราง

กระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน รานคา 

ในพื้นที่ และยังพบวาธุรกิจแอลกอฮอลยัง

คงเขามาสงเสริมการตลาดโดยจัดใหมีลาน

เบียรในจุดที่ ไมมีการควบคุมดูแล ระยะยาว

ตองเปลี่ยนความคิดทําใหวัยรุนเห็นคุณคา

ความหมายคุณคาที่แทจริงของงานสงกรานต 

เพราะพฤติกรรมของเยาวชนมีแนวโนมจะ

ออกมาใชชีวิตเลนน้ําสงกรานตชวงค่ํา-กลาง

คืนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจผล

ประชาชนในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ โดย

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา(สคล.) 

รวมกับ สสส. พบวา ประชาชนรอยละ 84.0 

รูสึกกังวลกับการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

มากที่สุดรองลงมาคือ กังวลเร� องอุบัติเหตุจาก

การเดินทางรอยละ 82.7 และกังวลเร� องการ

ทะเลาะวิวาท รอยละ 76.6 กังวลเร� องคนเมา

รอยละ 68.6 และมีถึงรอยละ 97 เห็นวาการ

จัดงานสงกรานตแบบปลอดเหลาทําใหรูสึกปลอดภัย   

นางชุติมา บูรณรัชดา รองบรรณาธิการ

บริหาร หนังสือพิมพเดลินิวส อดีตนายก

สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยกลาววา

ปญหาการเสียชีวิตจํานวนมากจากอุบัติเหตุ

ไมใชเฉพาะชวงสงกรานตแตเกิดทุกวันตลอด

ทั้งปตายไมต่ํากวา 20,000 คน ดังนั้นควรให

ความสําคัญกันตลอดทั้งป นอกจากปจจัย

เร� องเมาและความเร็วแลวปญหาการกอสราง

ถนนหนทางทั่วประเทศกอสรางตลอดทั้งปก็มี

สวนใหเกิดอุบัติเหตุดวย  ทางแกที่ยั ่งยืน

คือการสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูอ� นและ

ตอสังคม มีการการบังคับใชกฎหมายจริงจัง

จะตองทําตอเน� องไมทํากันแบบไฟไหมฟาง 

เชนเดียวกันกับการทะเลาะวิวาทกันไมไดเกิด

เฉพาะชวงสงกรานตแตเกิดขึ้นไดทุกงาน

ส� อมวลชนประชุมรวมภาคีสสส.ถกปญหาเทศกาลสงกรานต ป 65 รุนแรงตายคาที่ เพิ่มขึ้นจากขับรถเร็ว 

แฉสูญเสียไมตางจากสงคราม  15 ปสงกรานต ไทยตายไป 6,183 คน เจ็บอีกเกือบ 400,000 คน 

เรียกรองสรางจิตสํานึกรับผิดชอบ เพิ่มบทบาททองถิ่น บังคับใชกฎหมายจริงจัง อยาทําแบบไฟไหมฟาง

ทั้งงานบวช งานบุญสาเหตุไมใชมาจาก 

แอลกอฮอลอยางเดียว อาจเปนเพราะนิสัย

คนไทยหม่ันไสกันงายพอเหลาเขาปากก็ขาดสติ 

บทบาทส� อมวลชนจึงทําหนาที่ในการสะทอน

มุมมอง สะทอนเหตุการณ กระตุนเตือนสังคม

อยามองวาเปนเร� องชาชิน ปญหานี้อยูที่คน

รับผิดชอบในระดับโครงสราง ระดับนโยบาย

จะตองเห็นความสําคัญและเอาจริงเอาจัง 

ขณะท่ีส� อมวลชนท้ังสวนกลางและภูมิภาค 

ที่เขารวมประชุมไดแสดงความเห็นที่น�าสนใจ

เชน นายวิเชษฐ  พิชัยรัตน ส� อมวลชนอาวุโส 

กลาววาขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขมี

การสรุปสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวง

เทศกาลสงกรานตยอนหลังแลวพบวาคนไทย

เสียชีวิตไมตางจากสงครามในยูเครน คือนับ

ตั้งแตป 2551 จนถึงลาสุดสงกรานตป 2565 

รวม 15 ป  คนไทยตายไป 6,183 คน บาดเจ็บ 

391,691 คน ตองเขาแอดมิดในโรงพยาบาล 

73,548 คน ถาหากรวมเทศกาลปใหม เทศกาล

เขาพรรษาและทุกๆ วันคงมีจํานวนมหาศาล  

นายศักดา แซเอียว หรือเซีย การตูนนิสต 

ไทยรัฐ เสนอวาตองลดพ้ืนท่ีเลนสนุกสงกรานต

ลงแลวเพิ่มพื้นที่สรางสรรค ใหชุมชนจัด

กิจกรรมงานบุญมากขึ้นชุมชนไหนทําดีไมตี

กันไมมีแอลกอฮอลก็ใหรางวัลระดับชาติไปเลย 

นอกจากนี้สสส.และภาคีควรทํางานกับผูนํา

ทองถิ่นที่เพิ่งไดรับการเลือกตั้งเขามามากขึ้น 

นายประเสริฐ เอ่ียมสนิทอมร บรรณาธิการ

บริหารหนังสือพิมพขาวอีสานไทยแลนด จาก  

จ.ขอนแกน  กลาววาควรแกกฎหมายเพิ่มบท

ลงโทษคดเีมาแลวขบัชนคนตายใหหนกักวาเดมิ 

และอยากให้กวดขันการด่ืมแอลกอฮอล์นอก

พ้ืนทีเลนนํ้าสงกรานตท้ังกอนและหลังการ

จัดงาน ดานน.ส.กาญจนา นิตยเมธา ผูชวย

บรรณาธิการขาวสปริงคนิวสกลาววาการ

รณรงคและแกปญหาจะตองทําอยางตอเน� อง 

จริงจัง และยั่งยืน ที่ผานมาพอเกิดเหตุทุกคน

ต� นตัวสนใจแตหลังจากน้ันก็กลับไปเหมือนเดิม

พิธีประกาศผลทูบี ไอดอลรุน 12 ภาคเหนือ     นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

พรอมดวย นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม , มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขา

มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะผูบริหาร รวมถายภาพเปนที่ระลึกในพิธี

ประกาศผลการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจําป 

2565 รุนที่ 12 ระดับภาคเหนือ ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเชียงใหม แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม

THE LOLA BAG – กระเปารุน

คลาสสิกท่ีไดรับการรังสรรคโดย ริคคารโด ทิสซ่ี 

ผานมุมมองท่ีเปนหัวใจหลักสําคัญ – แข็งแกรง 

เซ็กซี่ ฉลาด และรวมสมัย โดยกระเปา Lola 

มาในรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนทรง

คลาสสิคที่ถูกรังสรรคขึ้นจากผาแคชเมียร

ลาย Burberry check ตัดขอบดวยหนังแกะ 

หรือทรงบัคเก็ตที่ถูกตัดเย็บจากหนังแกะฟอก

อิตาลี 

งานนี้จัดขึ้นที่ ไพรเวท เรสซิเดนซใน

เวสตฮอลลีวูด โดยไดเนรมิตอาคารใหเปลี่ยน

เปนสีเบจอันเปนเอกลักษณของ Burberry 

หองตางๆ ไดสรางชวงเวลาแหงพลังงาน 

และความใกลชิด ต้ังแตฟลอรเตนรําไปจนถึง

เลานจทั้งอินดอร และเอาทดอร เพ� อใหแขก

BURBERRY HOSTS EVENT TO CELEBRATE THE LOLA

BURBERRY และริคคาร โด ทิสซี่ ผูอํานวยการฝายสรางสรรค 

ไดจัดงานเพ� อเปนการเฉลิมฉลองกระเปารุน Lola ที่เมืองลอสแองเจลิสในค่ําคืนที่ผานมา

ผูเกียรติที่มารวมงานได ใชพื้นที่แหงความ

สนุกสนานไดอยางเต็มเปยม

ภายในงานมีดีเจจากวง American 

Dance Ghosts, Br0nz3_G0dd3ss, Drew 

Byrd, LSDXOXO, Tygapaw และเซ็ทดีเจที

โดย Erykah Badu

โดยแขกที่มารวมงาน อาทิ Anitta, B. 

Akerlund, Benny Blanco, Bloom Twins, 

Brent Faiyaz, Chloe Bailey, Chloe Caillet, 

Christina Ricci, Devon Lee Carlson, Dixie

D’Amelio, Ella Richards, Fai Khadra, 

Frankie Rayder, Gia Bab, Gunna, Honey 

Dijon, Irina Shayk, Jaime Xie, Kelvin 

Harrison Jr., Ladyfag, Laura Harrier, Lea T, 

Loli Bahia, Lori Harvey, Lotta Volkova, 

Lourdes Leon, Madonna, Mariacarla Bo-

scono, Michèle Lamy, Natalia Bryant, 

Patti Harrison, Reggie, Role Model, Sami 

Miro, Sarah Paulson, Stella Maxwell, 

Tinashe, Xue Huizi and Zack Bia.

การจัดงานในครั้งนี้เปนการนําเพ� อน

และครอบครัว Burberry มารวมกันเปนศูนย

รวมของพลัง และจิตวิญญาณของ Lola

ดอยคํา มอบผลิตภัณฑ สารสกัดฟาทะลายโจร และ เคร� องด� มกระชายสกัดเขมขนผสม

น้ําผึ้งและมะนาว แก สภากาชาดไทย     ชนันนัทธ พลปถพี รองผูจัดการใหญ ดานขาย

และการตลาด บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด เปนผูแทนสงมอบผลิตภัณฑ สารสกัด

ฟาทะลายโจร และ เคร� องด� มกระชายสกัดเขมขนผสมนํ้าผ้ึงและมะนาว มูลคารวม 453,024 บาท 

ใหกับสภากาชาดไทย เพ� อสนับสนุนการดําเนินงาน รักษาพยาบาลแกผูปวยโรคโควิด-19 ของ

สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ และการดําเนินงานอันเปนประโยชนตอสังคม

อ� นๆ ของสภากาชาดไทย โดยมี เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปนตัวแทนผูรับมอบ 

ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

บริษัท สยามแม็คโคร โดย ศิริพร 

เดชสิงห รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายงาน

การส� อสารองคกร บริษัท สยามแม็คโคร 

ขานรับภาครัฐ ประกาศความสําเร็จ หยุด

ขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ 

รับวันคุมครองโลก ภายใตการดําเนินโครงการ 

เลอเลิศ อมรสังข ผูจัดการประชาสัมพันธ

โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล เปนประธานในพิธี

เปดโครงการฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล

รอบกลุมไทยออยล หลักสูตร G Diploma 

ประจําป 2565 ใหกับบุคลากรและผูฝกสอน

กีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบัง 

เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรผู้ฝึกสอน

กลุมไทยออยลจับมือสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

และ พีทีที อะคาเดมี ฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล

ของโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบังสรางความแข็งแกรงใหวงการฟุตบอลไทย

ฟุตบอลใหมีมาตรฐานพรอมกาวไปสูหัวหนา

ฝกสอนระดับมืออาชีพได โดยกลุมไทยออยล 

รวมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ และพีทีที อะคาเดมี 

ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แม็คโคร หยุดขายกลองโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาแลว 

ตอกย้ําธุรกิจรักษสิ่งแวดลอม

Say Hi to Bio, Say No to Foam ตลอด 4 ป 

ชวยลดขยะกลองโฟมบรรจุอาหารกวา

107 ลานชิ้น พรอมจับมือกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ที่ 4 

จากซาย) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปลุกกระแส

ผูประกอบการรานอาหาร รานคา ผูบริโภค 

หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกต่อ เนื่ อง 

ตอกย้ําการเปนศูนยกลางบรรจุภัณฑยอย

สลายไดแหงหนึ่งของไทย ในกิจกรรมเน� องใน

วันคุมครองโลก ณ หองประชุมอารียสัมพันธ 

ช้ัน 3 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เรือล่มที่ฮอกไกโดเจอร่าง 10 ศพ

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่าเกิดเหตุเรือท่องเท่ียวญ่ีปุ่นจม

ระหว่างล่องชมสถานที่ยอดนิยมในคาบสมุทรชิเรโตโกะใน

ภูมิภาคฮอกไกโด เมื่อวันเสาร์ หลังจากหน่วยกู้ภัยระดม

กำาลังตามหากันแบบข้ามคืนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาว

จัด มีรายงานว่าพบร่างผู้ โดยสารบนเรือแล้ว 10 รายในวัน

อาทิตย์ ส่วนใหญ่ไม่ตอบสนอง ซึ่งต่อมายืนยันแล้วว่าทั้ง 10 

รายเสียชีวิตทั้งหมด เรือเที่ยวชมเมือง Kazu I มีผู้ โดยสาร

ทั้งหมด 26 คน รวมเด็ก 2 คนและลูกเรือ 2 คน ออกจากฝั่ง

ไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์ การเที่ยวชมยังคงเดินหน้าต่อแม้

เกิดลมแรงและคลื่นสูง เรือ Kazu I ส่งสัญญาณแจ้งประสบ

ภัยถึงฝั่งเมื่อเวลา 13.15 น. เฮลิคอปเตอร์ยามชายฝั่งและ

เรือหลายลำาไปถึงจุดประสบภัยในอีกหลายชั่วโมงถัดมา ซึ่ง

เป็นแถวปลายสุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาค

ฮอกไกโด แต่ไม่พบสัญญาณจากเรือหรือผู้ที่โดยสารมากับ

เรือกระท่ังพบร่างในวันต่อมา มีท้ังท่ีพบในทะเลและตามแนว

ชายฝั่งขรุขระรวม 10 ราย ส่วนผู้สูญหายอีก 16 คน ทีม

กู้ภัยเดินหน้าค้นหาต่อ

ชาวนาอาร์เจนฯ ประท้วงหน้าทำาเนียบ

บัวโนสไอเรส • รอยเตอร์รายงานว่าชาวนาอาร์เจนตินาหลาย

พันคนรวมตัวประท้วงในกรุงบัวโนสไอเรสเมื่อวันเสาร์เพื่อต่อ                                                                    

ต้านประธานาธิบดีอัลแบร์ โต เฟร์นานเดซ ที่มีนโยบายควบ                                                                         

คุมราคาอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัตราเงินเฟ้อรุนแรง อาร์ 

เจนตินาเป็นหน่ึงในผู้ส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ของโลก และ

ภาคส่วนน้ีถือเป็นกุญแจสำาคัญต่อเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับ

สามของลาตินอเมริกา ผู้ประท้วงโบกธงอาร์เจนตินาและขับ

รถแทรกเตอร์ไปตามถนนหน้าคาซา โรซาดา ทำาเนียบประ 

ธานาธิบดีในเมืองหลวง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นนักใน

บัวโนสไอเรส เนื่องจากที่ผ่านมาพวกเขามักจัดการประท้วง

ในพ้ืนท่ีชนบท เฟร์นานเดซเข้าแทรกแซงภาคธัญพืชและเน้ือ 

สัตว์ ถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเคยจำากัดจำานวนส่งออกของผู้ผลิตเนื้อ                                                                                  

สัตว์แต่ละราย เนื่องจากต้องการให้เน้ือสัตว์มีเพียงพอต่อความ

ต้องการในประเทศ ผู้ประท้วงถือป้ายมีข้อความเช่น “เรา

จ่ายค่าถนนแต่ได้หนองน้ำาแทน” และ “ลดภาษีซะ” 

ออสซี่กล่าวหาจีนจ่ายสินบนเพื่อข้อตกลง

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานว่า ปีเตอร์ ดัตตัน รัฐมนตรีกลาโหม

ของออสเตรเลียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์กรณีที่จีนสามารถตัด

หน้าออสเตรเลียได้อย่างไรในการทำาข้อตกลงความมั่นคงกับ

หมู่เกาะโซโลมอน ว่าจีนไม่ได้เล่นตามกฎของเรา คุณดูในสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึนในแอฟริกาจะเห็นว่ามีการจ่ายเงินสินบนมากมายเกิด

ขึ้น เราไม่สามารถแข่งขันในกลยุทธ์แบบนี้ ได้ เรามีค่านิยม

และมีหลักนิติธรรม พฤติกรรมที่ก้าวร้าวอย่างเหลือเชื่อของ

จีนในการแทรกแซงต่างประเทศ การพร้อมจ่ายสินบนเพื่อ

เอาชนะประเทศอื่นเพื่อข้อตกลงหรือสนธิสัญญาต่างๆ คือ

ความเป็นจริงของจีนสมัยใหม่.

นนี้เป็นวันที่ 61 ของสงครามยูเครน...เข้าสู่เดือนที่

สามโดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการเจรจาเรื่องสงบศึก

ได้เมื่อใด

แม้ว่าจะมีกำาหนดการให้เลขาธิการสหประชาชาติ 

Antonio Guterres ไปพบกับปูตินที่มอสโกวันพรุ่งนี้ และจะพบ

กับเซเลนสกีที่กรุงเคียฟในวันต่อมา

แต่ก็ยังมองไม่เห็นแสงสว่างแห่งสันติภาพที่ปลายอุโมงค์

แต่อย่างใด

ที่ประจักษ์ชัดแจ้งก็คือสิ่งที่รัสเซียประกาศเมื่อปลาย

สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าต้องการอะไรใน “ปฏิบัติการทางทหาร

พิเศษ” ในยูเครนภาค 2 

นายพลรัสเซียกล่าวในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลรัสเซีย

ต้องการที่จะยึดครองดินแดน “ทางใต้และทางตะวันออก

ทั้งหมดของยูเครน”

และยังเผยเป็นครั้งแรกว่าทหารรัสเซียจะขยายปฏิบัติ

การทางทหารรอบนี้ ไปสู่ดินแดน Transnistria ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของประเทศ Moldova ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านไปทางตะวันตกเฉียง

ใต้ของยูเครน

Transnistria ประกาศแยกตัวออกจาก Moldova แต่ไม่

เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

รัสเซียอ้างว่าประชาชนในดินแดนแห่งนี้มีเชื้อสายรัสเซีย

เป็นจำานวนมาก มอสโกจึงมีสิทธิที่จะปกป้องคนเหล่านั้น

แต่ความจริงก็น่าจะเป็นว่า ถ้าพิจารณาจากภูมิศาสตร์

แล้ว หากรัสเซียยึด Transnistria (ชื่อทางการ Pridnestrovian 

Moldavian Republic หรือ PMR) มอสโกก็ต้องการจะยึดจุดนี้

เพื่อสามารถล้อมยูเครนจากทางตะวันตกด้วย

ยุทธการ “ล้อมปราบ” ของรัสเซียต่อยูเครน คือการที่

สามารถยึดดินแดนจากตะวันออกมาทางใต้ (ซึ่งต้องเผด็จศึก

ยึด Mariupol ให้ได้เสียก่อน) ตลอดชายฝั่งของทะเลดำาไปถึง 

Transnistria

แต่รัฐบาล Moldova เมื่อได้ยินคำาประกาศของรัสเซียว่า

จะมายึด Transnistria ด้วย ก็

เชิญทูตรัสเซียมาเพื่อ “แสดง

ความกังวลอย่างยิ่ง” ต่อการ

แถลงข่าวเช่นนั้น

นั่นคือการประท้วง

ทางการทูตต่อสิ่งที่ตีความได้

ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของ

ประเทศอื่น

ทำาให้ประธานาธิบดีเซ

เลนสกีของยูเครนออกมาเตือน

ทันทีว่ารัสเซียไม่ได้จะหยุดการ

รุกรานเฉพาะที่ยูเครน 

แต่มีแผนที่จะบุกเข้า

ประเทศอื่นด้วย

และยกตัวอย่างของ 

Transnistria เป็นสัญญาณ

เตือนภัยสำาหรับประเทศอื่นๆ 

ที่เป็นเพื่อนบ้านยูเครนทาง

ตะวันตก

ส่วนประเทศ Moldova นั้นเป็นประเทศเล็กๆ ประชากร

ประมาณ 2.5 ล้านคน

ในปี 1992 เกิดการสู้รบระหว่างรัฐบาล Moldova กับกลุ่มแยก

ดินแดน Transnistria รัสเซียเข้ามาแทรกแซง เข้าข้างฝ่ายแยกดินแดน

การสู้รบจบลงด้วยการหยุดยิงและประกาศ “โซนรักษา

สันติภาพ” ที่มีทหารจากรัสเซีย, มอลโดวาและทรานส์นีสเตรีย

ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ Maia Sandu ซึ่งโอนเอียงไป

ทางยุโรปตะวันตก

แทนอดีตประธานาธิบดี Igor Dodon ซ่ึงมีนโยบายสนับสนุนรัสเซีย

พอรัสเซียบุกยูเครน ประธานาธิบดี Sandu ออกมาประณาม

มอสโก

นายกรัฐมนตรี Natalia Gavrilita ประกาศว่ามอลโดวาควร

จะรีบสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และได้ยื่นใบสมัครไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมปีนี้

ข่าวที่สร้างความกังวลกับรัฐบาลมอลโดวาคือคำาประกาศของ

รัสตัม มินเนคาเยฟ (Rustam Minnekayev) รองผู้บังคับบัญชากอง

กำาลังทหารส่วนกลางของรัสเซียที่บอกว่า

รัสเซียมีแผนท่ีจะยึดแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครน

ท้ังหมดซ่ึงเชื่อมต่อไปถึงคาบสมุทรไครเมีย และยึดพ้ืนท่ีภาคใต้ของ

ยูเครน ท่ีจะเปิดทางให้รัสเซียเข้าถึงแคว้น Transnistria น่ีเอง

ทันใดนั้นก็มีคำาเตือนจากตะวันตกว่าแผนการล่าสุดนั้น

ตอกย้ำาว่ารัสเซียจะไม่หยุดแค่ที่ยูเครน

ปูตินเคยกล่าวว่ารัสเซียไม่มีความต้องการใดๆ 

ที่จะยึดครองเมืองต่างๆ ของยูเครนอย่างถาวร 

แต่ในปี 2014 การผนวกไครเมียเข้ากับรัสเซีย

ทำาให้ถ้อยคำาของปูตินไม่ได้รับความเชื่อถือจากทาง

ตะวันตกเท่าใดนัก

ท่ีกรุงเจนีวา สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติแถลงว่ามีหลักฐานเพ่ิมมาก

ข้ึนว่ารัสเซียได้ก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนแล้ว

มิเชลล์ บาเชเลต์ (Michelle Bachelet) ข้าหลวง

ใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนอ้างว่าทหารรัสเซียได้ยิงใส่และทิ้งระเบิด

ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ ทำาให้พลเรือนที่ไม่เกี่ยวกับการสู้

รบต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต 

อีกทั้งยังมีการสร้างความเสียหายให้ โรงพยาบาล 

โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างของพลเรือนทั่วไป เข้าข่ายการก่อ

อาชญากรรมสงคราม

ปูตินประกาศว่ามาริอูโปล ซึ่งเป็นเมืองท่าทางใต้ที่กลาย

เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของยูเครน ได้รับการ “ปลดปล่อย” 

แล้ว หลังการสู้รบมาเกือบสองเดือน 

เหลือด่านสุดท้ายของทหารยูเครนที่ทหารรัสเซียจะไม่

สามารถเจาะเข้าไปถึงคือโรงงานผลิตเหล็กกล้าอาซอฟสตาล 

(Azovstal) 

ปูตินสั่งให้ทหารรัสเซียอย่าบุกเข้าไปในโรงงานเหล็กแห่ง

นี้ ให้ปิดล้อมไว้อย่างเหนียวแน่น

“แม้แต่แมลงวันสักตัวก็อย่าให้เล็ดลอดออกมาได้” 

ตีความได้ว่ารัสเซียอาจจะต้องการรักษาชีวิตทหารรัสเซีย

เอาไว้ หรือให้ทหารและพลเรือนชาวยูเครนที่ติดอยู่ในโรงงาน

แห่งนี้อดอาหารจนต้องยกธงขาว

แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน บอกว่า “ไม่มีหลัก

ฐานว่าเมืองมาริอูโปลพ่ายแพ้แล้ว” 

แต่ยอมรับว่ามาริอูโปลได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการ

โจมตีด้วยระเบิดของรัสเซียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์

รายงานข่าวหลายด้านยืนยันตรงกันว่ายังมีชาวบ้านกว่า 

100,000 คนที่ยังตกค้างอยู่ในเมืองมาริอูโปล 

เมืองนี้เคยมีประชากรกว่า 400,000 คนก่อนที่กองทัพ

รัสเซียจะบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

เซเลนสกียืนยันว่าทหารยูเครนยังปักหลักสู้ที่มาริอูโปล 

และเจ้าหน้าที่ของยูเครนอ้างว่ามีภาพถ่ายและหลักฐาน

แสดงให้เห็นถึงหลุมฝังศพขนาดใหญ่นอกเมืองมาริอูโปล อย่าง

น้อย 200 แห่ง

อีกด้านหนึ่งผู้นำายูเครนยังได้บอกธนาคารโลกว่า ยูเครน

ต้องการเงินทุนมากถึงเดือนละ 7 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชย

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

และยังต้องการเงินอีกหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟู

ประเทศ

อเมริกาโหมความช่วยเหลือทางทหารมาไม่ได้ขาด

ล่าสุด รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติความช่วยเหลือทางทหารให้

กับยูเครนเพิ่มอีก 800 ล้านดอลลาร์ 

ความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่รวมถึงปืนใหญ่พลังโจมตี

สูง ปืนใหญ่ ‘เฮาวิตเซอร์’’ พร้อมกระสุนจำานวน 144,000 นัด

ไบเดนอ้างว่าปูติน “จะไม่มีวันยึดครองพื้นที่ทั้งหมดของ

ยูเครนได้สำาเร็จ ปูตินไม่สามารถทำาตามความต้องการอันยิ่ง

ใหญ่ของเขาได้ เพราะเคียฟยังคงยืนหยัดอยู่อย่างชัดเจน”

ไบเดนบอกว่าจะส่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับ

ยูเครนเป็นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ 

พร้อมปรับปรุงระเบียบเพื่อให้ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนสามารถ

อพยพมายังสหรัฐฯ ให้รวดเร็วขึ้น 

พร้อมกับประกาศมาตรการใหม่ห้ามไม่ให้เรือสัญชาติ

รัสเซียเข้าเทียบท่าของสหรัฐฯ โดยสิ้นเชิง.

วั

ยูเครนฉลองอีสเตอร์ในสงคราม
เคียฟ • คริสตชนในยูเครนเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์                                                                              

เมื่อวันอาทิตย์ ท่ามกลางสงครามการรุกรานของรัสเซียที่ดำา 

เนินเข้าสู่เดือนที่ 3 ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าสงครามครั้งนี้จะจบในเร็ว

วัน และมีเสียงเรียกร้องจากผู้นำาศาสนจักรออร์ โธดอกซ์ตะวัน

ออกให้เปิดเส้นทางอพยพให้กับพลเรือนออกจากเมืองมารีอู       

โปล

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ว่า 

คริสตชนในยูเครนแม้จะอยู่ใน

ภาวะของสงคราม แต่พวกเขา

ยังมาเข้าโบสถ์เพื่อเฉลิมฉลอง

วันอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์เม่ือวัน                            

อาทิตย์ในหลายเมือง เพื่อรำาลึก

การฟ้ืนคืนชีพของพระเยซูคริสต์

เจ้า ท่ามกลางสงครามในยูเครน

ที่ดำาเนินเข้าสู่เดือนที่ 3 

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าฯ จัง

หวัดลูฮันสก์ภาคตะวันออกของ

ยูเครนที่กำาลังโดนทหารรัสเซีย

โจมตีอย่างหนัก เขียนทางเทเล

แกรมว่า ปกติแล้วในวันอาทิตย์

อีสเตอร์ พวกเราจะไปที่โบสถ์

ของเราพร้อมกับตะกร้าอีสเตอร์ 

แต่ปีน้ีเราทำาเช่นน้ันไม่ได้ มีโบสถ์ 

7 แห่งในจังหวัดนี้ที่ถูกปืนใหญ่

ของรัสเซียโจมตีได้รับความเสีย

หาย

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ

เลนสกี ของยูเครนกล่าวอวยพร

วันอีสเตอร์ทางวิดี โอที่ถ่ายทำา

จากอาสนวิหารเซนต์ โซเฟียใน

กรุงเคียฟที่เก่าแก่ถึง 1,000 ปี 

บอกว่า เรามีความเชื่อว่า ไม่ว่า

ความชั่วร้ายใดๆ ก็มิอาจทำาลาย

เราได้ ขอให้เราภาวนาวอนขอ

พระเจ้า โปรดประทานความ

เพียรทนให้กับบรรดาพ่อแม่ที่

ไม่มีโอกาสได้เห็นลูกๆ ของพวก

เขากลับจากแนวหน้า

เซเลนสกีเผยว่า แอนโท

นี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประ 

เทศสหรัฐ และลอยด์ ออสติน 

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ จะเดิน                                                 

ทางมาเยือนกรุงเคียฟในวันอาทิตย์

เพื่อเจรจาในเรื่องข้อเรียกร้องจาก

ยูเครน ท่ีต้องการให้สหรัฐส่งอา 

วุธหนักที่มีประสิทธิภาพให้กับ

ยูเครนเพิ่มขึ้น เพื่อยูเครนจะได้

นำามาใช้ในการยึดคืนดินแดนที่

ถูกรัสเซียยึดไป

สหรัฐอเมริกาและบรรดา

ชาติพันธมิตรนาโต แสดงความ

พร้อมที่จะส่งอาวุธหนักและระ                                         

บบอาวุธที่มีความล้ำาหน้าให้กับ

ยูเครนเพิ่มขึ้น อังกฤษสัญญาว่า

จะส่งยานพาหนะทหารและกำาลัง

พิจารณาส่งรถถังของอังกฤษ

ให้ โปแลนด์ เพื่อโปแลนด์จะได้

ส่งรถถัง ที-72 ที่ออกแบบโดย

รัสเซียให้กับยูเครน 

ยูเครนเผยเมื่อวันอาทิตย์

ว่า ทหารรัสเซียเร่ิมกลับมาโจมตี

โรงงานเหล็กกล้าในเมืองมารีอู

โปลอีกครั้ง หลังรัสเซียประกาศ

ชัยชนะในการยึดเมืองนี้และ

บอกว่าจะไม่โจมตีโรงงานแห่ง

นี้

ไมไคโล โปโดเลียก ที่

ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดี

ยูเครนเขียนทางทวิตเตอร์ว่า

รัสเซียท้ิงระเบิดทางอากาศและ

ยิงปืนใหญ่อย่างหนักเข้าใส่โรง 

งานเหล็กกล้าในเมืองมารีอูโปล 

และเรียกร้องให้มีการหยุดยิง

อย่างแท้จริงในวันอีสเตอร์ท่ีเมือง

มารีอูโปล 

อัครบิดาบาร์ โธโลบิว ผู้ 

นำาทางจิตวิญญาณของศาสนา

คริสต์นิกายออร์ โธดอกซ์ตะวัน

ออกทั่วโลก เรียกร้องให้เปิดเส้น

ทางมนุษยธรรมอพยพพลเรือน

ออกจากเมืองมารีอูโปล และ

พื้นที่อื่นในยูเครน ระบุว่าสิ่งที่

เกิดขึ้นในยูเครนขณะนี้เป็นโศก 

นาฏกรรมของมนุษยชาติท่ีสุดจะ

พรรณนาได้.

เซี่ยงไฮ้ทำารั้วกั้นอาคารที่อยู่อาศัยคุมโควิด

เซ่ียงไฮ้ • เจ้าหน้าท่ีนครเซ่ียงไฮ้

ทำาร้ัวปิดก้ันด้านนอกอาคารท่ีอยู่

อาศัยหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ทำาให้ย่ิงเพ่ิมความไม่พอใจ

กับชาวเมือง และมีรายงานผู้ติด

เชื้อเสียชีวิตเพิ่มอีก 39 ราย 

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน

อาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565 เผย

ภาพของเจ้าหน้าท่ีใส่ชุดป้องกัน

เช้ือโรคสีขาวทำาร้ัวปิดก้ันทางเข้า

อาคารท่ีพักอาศัยหลายแห่งใน

นครเซ่ียงไฮ้ และนำาร้ัวสีเขียว

ท่ีมีความสูงราว 2 เมตรมาปิด

ถนนหลายแห่งซ่ึงเผยแพร่ทางโซ

เชียลมีเดีย ทำาให้ชาวเมืองตั้ง

คำาถามและแสดงความไม่พอใจ 

ผู้ใช้เว่ยป๋อรายหน่ึงโพสต์

วิจารณ์ว่าการกระทำาเช่นน้ีเป็นการ

ไม่เคารพอย่างย่ิงต่อสิทธิของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอาคารท่ี

ถูกปิดทางเข้าด้วยเครื่องกีดขวาง

โลหะ ทำาให้พวกเขาไม่ต่างจาก

สัตว์เลี้ยง ขณะที่ผู้ใช้เว่ยป๋ออีก

รายโพสต์ต้ังคำาถามว่า การทำาเช่น

น้ีจะเป็นอันตรายถ้าเกิดไฟไหม้ข้ึน 

มีการเผยแพร่วิดีโอท่ีผู้พัก

อาศัยตะโกนจากระเบียงห้องต่อ                      

ว่าคนงานท่ีกำาลังทำาร้ัวปิดทางเข้า

อาคาร ก่อนท่ีคนงานจะยอมล่า

ถอยไป และมีวิดีโอท่ีประชาชน

พยายามพังรั้ว

เจ้าหน้าท่ีนครเซ่ียงไฮ้ทำา

ร้ัวปิดก้ันอาคารหลายแห่งท่ีพบ

ว่ามีผู้ติดเช้ือโควิด-19 อย่างน้อย 

หน่ึงรายในอาคารน้ัน เป็นการ

ห้ามผู้พักอาศัยในอาคารเหล่าน้ัน

ออกนอกอาคาร

ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงาน

ด้วยว่า ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา พบ 

เห็นตำารวจใส่ชุดป้องกันเช้ือโรค

เดินลาดตระเวนตามถนนในนคร

เซ่ียงไฮ้, ปิดก้ันถนนบางสาย และ

ขอให้ประชาชนท่ีอยู่บนทางเท้า

กลับบ้าน 

ชาวเซ่ียงไฮ้จำานวนมากหัน                                             

มาระบายความไม่พอใจท่ีได้รับ

จากการล็อกดาวน์ทางอินเทอร์ 

เน็ต โดยใช้ถ้อยคำาสุภาพเพื่อไม่

ให้ โดนเซ็นเซอร์ มีการรีโพสต์

วิดีโอเพลง “Do You Hear The 

People Sing?” จำานวนมาก 

และกล่าวถึงหนังเรื่อง “Les 

Miserables” ทางแอปวีแชตเมื่อ

วันเสาร์มากกว่า 90 ล้านครั้ง

เซ่ียงไฮ้มีรายงานผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์

อีก 39 ราย และมีผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ท่ีไม่แสดงอาการ 19,657 

ราย และผู้ติดเช้ือท่ีแสดงอาการ 

1,401 ราย.

ฉลองอีสเตอร์ • คริสตชนยูเครนรับพรมน้ำ�เสกจ�กบ�ทหลวงด้�นหน้�โบสถ์เซนต์ โวโลดีมีร์ กรุงเคียฟ ในวันอีสเตอร์ออร์ โธดอกซ์ เมื่อ

วันที่ 24 เมษ�ยน.

สงครามเข้าเดือนที่ 3 : รัสเซีย

เผยแผนยึดตะวันออกและใต้ยูเครน
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พบแรงงานกัมพูชาลักลอบข้ามแดน

ตราด • เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 24 เม.ย.65 นาวาเอกพงษ์

ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มอบ

หมายให้นาวาโทภัทรฉัตร รุ่งแสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ

นาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก สั่งการให้กำาลังพลฐานมหามนตรี 

จัดชุดปฏิบัติการ/จัดกำาลังลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ตามช่องทาง

ธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ หลังได้รับรายงานว่าจะมีแรงงาน

ลักลอบข้ามแดน ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา และ

ในช่วง 03.00 น.เศษ ตรวจพบกลุ่มคนกำาลังลักลอบเข้ามาใน

ประเทศไทยบริเวณใกล้กับทางโค้งชุมสายโทรศัพท์ บ้านหาด

เล็ก ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จึงเข้าจับกุมและ

ส่งมอบให้นาวาโทภัทรฉัตรดำาเนินการสอบสวน พบเป็นชาว

กัมพูชา 31 คน เป็นชาย 17  คน หญิง 11 คน และเด็ก 3 

คน และในเวลา 10.00 น.วันเดียวกัน นาวาโทภัทรฉัตรได้ส่ง

มอบและควบคุมแรงงานกัมพูชาทั้งหมดไปที่ (ฐานมหามนตรี) 

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ

พร้อมทั้งซักถามข้อมูลขั้นต้นก่อนส่งตัวให้ สภ.คลองใหญ่

ดำาเนินการผลักดันกลับประเทศตามกฎหมายต่อไป 

ล้งไต้หวันถอนตัวตั้ง รง.หมาก ท.ร่มเมือง

พัทลุง • วันที่ 24 เม.ย.65 นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายก

เทศมนตรีเทศบาลตำาร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง เปิดเผยว่า  จากที่

ล้งไต้หวันซึ่งรับซื้อพลูเขียวจากเกษตรกรในเขตเทศบาลตำาบล

ร่มเมือง และเขตเทศบาลตำาบลท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง ที่มี

อยู่ประมาณ 10 ล้ง มีแผนการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูปหมากอ่อนส่งไต้หวัน ในพื้นที่เขตเทศบาล ต.ร่มเมือง 

จำานวน 3 ไร่ ขณะนี้ปรากฏว่าได้ล้มแผนการลงทุนแล้ว แต่

ยังคงรับซื้อพลูเขียวเพื่อส่งออกไปยังไต้หวันเท่านั้น สำาหรับ

ราคาพลูเขียวตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 30 บาท/กก. ทั้งนี้ 

เนื่องจากมีกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน ได้เข้ามาลงทุน

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปหมากอ่อนที่ อ.บางกล่ำาแล้ว ดัง

นั้นหมากอ่อนก็จะส่งป้อนไปยังโรงงานดังกล่าว และมีพ่อค้า

หมากจาก อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่เข้ามารับซื้ออยู่เป็นประจำา

แล้ว จึงไม่ส่งผลแต่อย่างใด โดยมีการเจรจามาอย่างต่อเนื่อง

ระหว่าง ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์กับนัก

ลงทุนประเทศจีน, อินเดีย, ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการซื้อหมาก ราคาหมาก การตลาดทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และการปลูกหมากเพื่อป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรมแปรรูปหมากเป็นผลิตภัณฑ์และเพื่อส่งออก มา

ตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงขณะนี้ โดยเฉพาะที่ อ.บางกล่ำา กลุ่ม

นักลงทุนจีนได้ลงทุนเบื้องต้นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท อยู่

ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์การผลิต เช่น เตาต้มหมากอ่อน, เตาอบ

หมากอ่อน มาประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว.

พาคน

ได้นำาเครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาวหวาน ร่วมสัก

การะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ศาลเจ้าท่ีประจำาพรรค ท่ีต้ัง

อยู่บริเวณสวนหย่อมท่ีทำาการช้ัน 7 เพื่อความ

เป็นสิริมงคล จากน้ันคณะผู้บริหารพรรค แกน

นำาพรรค ส.ส.พรรค สมาชิกพรรค ได้เข้าร่วม

ประชุม โดยช่วงแรกมีการแสดงวิสัยทัศน์ของ

แกนนำาพรรคหลายคน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ท่ีปรึกษาหัวหน้า

พรรค พท. บรรยายพิเศษว่า วิกฤตของ

ประเทศ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา พรรคไทยรักไทย

เป็นตัวแสดงและเป็นผู้ถูกกระทำา แม้พรรค

ถูกยุบ แต่อุดมการณ์ยังอยู่ รัฐประหาร

ปี 2549 เป็นต้นตอวิกฤตท่ีผู้มีอำานาจไม่ยึด

โยงประชาชน ไม่ยอมให้ประชาชนกำาหนด

ความเป็นไปของประเทศ อุดมการณ์ของ

พรรคไทยรักไทยฆ่าไม่ตาย จึงเกิดพรรคพลัง

ประชาชนและพรรคเพื่อไทยในเวลาต่อมา 

พรรคเพ่ือไทยคัดค้านการรัฐประหาร แต่

นักการเมืองถูกกล่ันแกล้งและถูกดำาเนิน

คดี วิกฤตประเทศหนักข้ึน อำานาจไม่อยู่กับ

ประชาชน องค์กรอิสระอยู่ภายใต้อำานาจ คสช. 

เกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ รัฐบาลไม่ตอบ

สนองประขาชน ทำาอะไรไม่เป็น หายนะจึง

เกิดข้ึนกับประชาชน 8 ด้าน 1.เศรษฐกิจตกต่ำา 

2.ความยากจน ตกงานไม่มีรายได้ 3.หน้ี                                                                                                  

สาธารณะและหน้ีครัวเรือนสูง 4.ความเหลื่อม 

ล้ำา 5.ขีดความสามารถประเทศตกล้าสมัย 

6.สังคมสูงวัย 7.โรคร้าย และ 8.ไม่มีเสรีภาพ

และเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงเราเจอความท้าทาย 

8 ข้อ แต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ข้อเดียวก็ยังแก้ไม่ได้

“พรรคเพื่อไทยมี 2 มิติคือ แก้ปัญหา

พัฒนาประเทศ สร้างนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ และสามารถทำาได้จริง แต่พรรคเพื่อ

ไทยมุ่งม่ันต่อต้านเผด็จการให้บ้านเมืองเป็น

ประชาธิปไตย คือภารกิจบนบ่าของสมาชิก

พรรคเพื่อไทยทุกคน ต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็น

รัฐบาลแบบท่วมท้นถล่มทลาย แลนด์สไลด์

เพื่อไทย เพื่อร่วมให้ประสบการณ์ในอดีตและ

ความรู้ใหม่ๆ ให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤต และจะ

ทำาให้ดีย่ิงกว่าท่ีทำาในอดีต” นายจาตุรนต์กล่าว

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง

พรรค พท. กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 2560 เป็น

วิกฤตของชาติ ไม่เพียงทำาร้าย ไม่เห็นหัว

ประชาชน ยังเป็นอุปสรรคขวากหนามถ่วง

ความเจริญรัฐไทย เป็นการสืบทอดอำานาจพวก

พ้องตัวเอง ออกแบบยุทธศาสตร์ 20 ปีท่ีไม่มี

ใครสามารถทำาตามได้ แก้ไขได้ยาก ไม่เป็นไป

ตามหลักสากล การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่เป็นรูป

ธรรม และไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การ

ปฏิรูปสถาบันทหารก็ยังไม่เคยเกิดข้ึน 

“ขอยืนยันข้อเรียกร้องเดิมท่ีได้ประกาศ

ไว้เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ในงานพรุ่ง

น้ีเพื่อไทยท่ีจังหวัดขอนแก่นว่า ต้องปล่อย

นักโทษทางความคิด ท่ีมีความคิดเห็นต่างจาก

รัฐบาลทุกคน เพื่อฟ้ืนฟูหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

หลักยุติธรรม กฎหมายสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธิปไตยกันอีกคร้ังให้เป็นรูปธรรม”

นายชัยเกษมกล่าวว่า ก้าวแรกท่ีจะเดิน

ต่อนับจากน้ีคือการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อชีวิต

ใหม่ของประชาชนทุกคน ดังท่ีรัฐธรรมนูญ 

2540 เคยให้ความหวังแก่คนไทยทุกคน แก้ไข

ท่ีมาของนายกรัฐมนตรี แก้สิทธิของประชาชน

ท่ีเก่ียวกับสิทธิบุคคลและชุมชน ตนได้เคย

เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการปฏิวัติ 

ยืนยันจะยื่นใหม่อีกคร้ัง เมื่อมีโอกาสเพื่อไทย

เราจำาเป็นต้องคลายปมวิกฤตชาติดังกล่าว 

โดยใช้แลนด์สไลด์เป็นเครื่องมือสำาคัญ ต่อจาก

น้ีและอนาคตข้างหน้า รัฐธรรมนูญจะกลับไป

รับใช้ประชาชน ปิดทุกช่องโหว่ท่ีจะส่งเสริมรัฐ

เผด็จการและคณะรัฐประหาร

ปลุกเลือก พท.แลนด์สไลด์

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 

พท. กล่าวว่า ช่วยเพ่ือไทย จัดต้ังรัฐบาล 

เลิกทรมานประชาชน แลนด์สไลด์เพื่อไทย 

เพื่อคนไทยทุกคน ก่อนหน้าผู้บรรยายได้ฉาย

ภาพความส้ินหวังประเทศ ความล้มเหลว

จากการบริหาร โดยหน่ึงในความล้มเหลวคือ

รัฐธรรมนูญ มีการวางกลไก วางเงื่อนไขให้

คนไทยตกอยู่กับรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ไร้

ความหวัง ไม่ได้สร้างอนาคตให้ประชาชนคน

ไทย ทำาให้เกิดวิกฤต เกิดการซ้ือขายตัวนักการ

เมือง จนถูกประณามหยามเหยียดว่า รัฐสภา

กล้วยๆ มีการกู้เงิน สร้างหน้ีสาธารณะสูงสุด

เป็นประวัติการณ์ และยังเกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ในกลุ่มพวกพ้อง ส่ิงเหล่าน้ีล้วน

เป็นหลุมดำาท่ีเราต้องเผชิญ โดยมีนายกฯ ท่ีชื่อ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงเวลาแล้วท่ีเรา

จะออกจากวิกฤต คือเอาประยุทธ์ออกไป เพื่อ

ไทยของเราต้องกลับมา 

“เรากล้าบอกประชาชน กล้าพูดเต็ม

ปาก เรามีส่วนผสมท่ีลงตัว ระหว่างผู้ท่ีมี

ประสบการณ์ คนในยุคปัจจุบัน และคนรุ่น

ใหม่ท่ีอยากใช้ความรู้ ความสามารถเพ่ือ

เปล่ียนแปลงประเทศ วันน้ีถึงเวลาแล้ว ขอ

ประกาศ เราพร้อมแล้วท่ีจะมารับช่วงต่อ ยาม

ประเทศชาติมืดมน ประชาชนทุกข์ทรมาน 

เพื่อขจัดฝันร้ายให้ประชาชนการเลือกต้ังคร้ัง

ต่อไป ต้องชนะให้ขาด เลือกเพื่อไทยพรรค

เดียวอย่างแลนด์สไลด์ ให้มีเก้าอ้ี ส.ส.ในสภา 

253 คนข้ึนไป เผื่อไว้ 3 คน ให้เป็นประธาน

สภาฯ และรองประธานสภาฯ ท่ีสำาคัญจะเป็น

หลักประกัน ส.ว. 250 จะเกิดความละอาย 

ไม่ไปเลือกนายกฯ ท่ีมีเสียงข้างน้อยสนับสนุน 

จะได้รัฐบาลท่ีมีเสียงข้างมาก บริหารประเทศ

อย่างสมบูรณ์แบบ เราเกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาล 

ต้องการทำางานให้กับประชาชน ขอโอกาส

ให้เพ่ือไทยแสดงศักยภาพอีกคร้ัง เพ่ือให้

ประชาชนหลุดจากวิกฤตหลุมดำา เลือกเพื่อ

ไทยเพื่อร่วมสร้างประชาธิปไตย ร่วมสร้าง

รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนจัดต้ังข้ึน เลือกเพื่อ

ไทยแลนด์สไลด์อย่างถล่มทลาย เพื่อคนไทย

ทุกคน” นพ.ชลน่านกล่าว

ต่อมา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย

จะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาประเทศ 

ไม่หว่ันไหวต่ออุปสรรคใดๆ ท่ีเข้ามา โดย

เฉพาะการกอบโกยหาผลประโยชน์ท่ีกำาลัง

ดำาเนินการกันอยู่อย่างมากมายเพื่อพวกพ้อง

ของตัวเอง ไม่คำานึงความต้องการและชีวิต

ประชาชน วันน้ีคนไทยส่วนใหญ่ยากจนลง 

เพราะนโยบายท่ีกินได้ของไทยรักไทย พลัง

ประชาชนและเพ่ือไทย คนไทยส่วนใหญ่ 

ยังต้องการพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง ดังน้ันเพื่อ

เป็นการบรรลุไปสู่เป้าหมายน้ัน จึงขอส่ง

การบ้าน 5 ข้อ ได้แก่

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ 

กระจายอำานาจสู่ระดับประชาชน ให้ตัดสิน

ใจในระดับจังหวัด ไม่ต้องข้ึนกับส่วนกลาง 

โดยจะทำาให้กระทรวงต่างๆ เล็กลง ไม่

อุ้ยอ้ายเหมือนในปัจจุบัน รวมท้ังจัดให้มีการ

รายงานปัญหาของประชาชน และรับฟังข้อ

เสนอแนะผ่านแอปพลิเคชันแบบ real time 

2.ดึงศักยภาพคนไทยด้วยการใช้ soft power 1 

คนต่อ 1 ครอบครัว ประมาณ 16 ล้านครอบครัว 

เพื่อนำามาพัฒนาศักยภาพ นำามาซ่ึงมูลค่าทาง

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล 3.ใช้เทคโนโลยี Ai 

เพื่อการเกษตร เพื่อเกิดการวิเคราะห์แม่นยำา 

และผลผลิตสูง โดยการศึกษาดิน น้ำา ลมฟ้า

อากาศ ด้วยเทคโนโลยี Ai ปลูกพืชตามฤดูกาล

ที่เหมาะสม 4.ปรับเปลี่ยนภาครัฐและภาคเอก

ชนด้วยระบบ Digital Transformation คร้ังใหญ่ 

ด้วยการสร้างรัฐบาลดิจิทัล (Platform digital 

Government) ท่ีใช้ได้จริง เพื่อแก้ปัญหาระบบ

ราชการใหญ่โตและคอร์รัปชันมากมาย และ

ขาดประสิทธิภาพ 5.เตรียมคนไทยเข้าสู่ยุค 

Metaverse โลกเสมือนจริงจะนำาโลกท่ีเป็นจริง 

จะประกอบด้วย NFT (Non-Fungible Token) 

หรือสกุลเงินดิจิทัลรวมถึง Games และ E-

Sports เพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนเทคโนโลยี AR (Augmented reality) 

รวมถึง VR (Virtual reality)   

“วันท่ีรัฐบาลส่ังยุบสภา เราพร้อมหมด

แล้ว และม่ันใจว่าเราจะเปล่ียนประเทศไทย

จากสภาพท่ีเต็มไปด้วยหน้ี มองไม่เห็นอนาคต 

เราม่ันใจว่าหากพรรคเพ่ือไทยได้มีโอกาส

บริหารประเทศถึง 8 ปีเช่นน้ี เราจะไม่เห็น

ปรากฏการณ์คนอยากย้ายประเทศ รวมถึง

พ่ีน้องชาวไทยท่ีอยู่ต่างประเทศ ก็จะอยาก

กลับมาร่วมสร้างความสุข สร้างความม่ังค่ัง 

และสร้างความเจริญในประเทศไทย ต้องเกิด

ปรากฏการณ์สมองไหลกลับประเทศไทยในเร็ว

วัน ด้วยฝีมือของพรรคเพื่อไทย Reverse brain 

drain เป้าหมายต่อไป พรรคเพื่อไทยต้องแลนด์

สไลด์ เราต้องได้อำานาจรัฐ ทุกส่ิงท่ีกล่าวมาข้าง

ต้นจึงจะเป็นจริงได้” น.ส.แพทองธารกล่าว   

ปัด ‘ป้อม-แม้ว’ ดีลท่ีอังกฤษ

ภายหลัง นพ.ชลน่านให้สัมภาษณ์ว่า 

พรรคเพื่อไทยจะส่ง 3 รายชื่อเป็นแคนดิเดต 

นายกฯ แน่นอน รอหลังจากยุบสภาจะมี

การพิจารณายื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ใน

นามพรรคเพื่อไทย ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสม 

ส่วนกระแสข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปพบนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ ท่ีประเทศอังกฤษ ทำาให้

เกิดกระแสข่าวมีการไปพูดคุยตกลงอะไรบาง

อย่างน้ัน พรรคไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบเรื่อง

ดังกล่าว เพราะกระบวนการท่ีเกิดข้ึน พรรค

ไม่มีส่วนร่วมรู้เห็น ไม่ใช่กลไกพรรค เป็น

แค่เพียงกระแสข่าวท่ีเกิดข้ึนในโลกโซเชียล 

ยืนยันไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าสื่ออยากรู้ต้องไปถาม

ทางรัฐบาล อยากฝากไปถามว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ตอนน้ี เป็นการล้มรัฐบาลใช่หรือไม่

หัวหน้าพรรค พท.กล่าวถึงความพร้อม

ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หลังเปิด

สภาในวันท่ี 22 พ.ค.ว่า มติพรรคฝ่ายค้านจะ

ยื่นอย่างแน่นอน พร้อมสรุปส่งการบ้านในวัน

ท่ี 26 เม.ย.น้ี จะยื่นให้เร็วท่ีสุดในสมัยประชุม

น้ี ภายใต้เงื่อนไขข้อจำากัด โดยเฉพาะประเด็น

เรื่อง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ส.ส.เลือกต้ัง ถ้าไม่เสร็จ หลายคน

ก็เป็นห่วง ตามข้อกังวลจะเกิดทางตัน หรือ

เดดล็อกทางการเมืองข้ึน และถ้ารัฐบาลยุบ

สภา จะไม่สามารถเลือกต้ังได้รัฐบาลจะได้อยู่

ยาวไปเรื่อยๆ อาจมากกว่าเดือน มี.ค.2566 

เขาอาจใช้วิธีน้ีได้ วันท่ี 24 พ.ค. กรรมาธิการ

พิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง จะ

ส่งรายงานให้รัฐสภา หลังจากวันท่ี 24 พ.ค.ไป 

1 เดือน กฎหมายลูกน่าจะเข้าสู่ท่ีประชุมร่วม

รัฐสภา และจะเป็นจังหวะพอดีหลังจากน้ันจะ

ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์ว่า เรา

ไม่ต้องรอให้มีการกำาหนดวันเลือกต้ัง เพราะ

พรรคเพื่อไทยทำางานทุกวัน หาข้อมูล หา

แนวทางทุกวัน ไม่ได้รอว่าการเลือกต้ังจะ

เกิดข้ึนเมื่อใด แต่พรรคพร้อมเสมอเพื่อแก้ไข

ปัญหาให้ประชาชน สำาหรับแคนดิเดตนายกฯ 

น้ัน ถ้าเราบอกพร้อมท้ังท่ีในพรรคยังไม่เลือก

เราเลย ก็เลยยังบอกไม่ได้ แต่วันน้ีพวกเรา

ท้ัง 4 คนมาแสดงวิสัยทัศน์ และทีมทำางานมี

อีกเยอะ ทุกคนร่วมกันทำางาน พรรคเพื่อไทย

ทำางานหนัก เพื่อท่ีจะพร้อม เมื่อถึงวันของ

พรรคเมื่อไหร่ ในวันหน้าก็พร้อมท่ีจะช่วยแก้

ปัญหาบ้านเมือง คนในพรรคชัดเจนว่าใคร

เป็นหัวหน้าพรรค ใครเป็นหัวหน้าครอบครัว 

ดังน้ันในพรรคไม่มีใครสับสน ส่วนกระแสข่าว

เรื่องการดีลท่ีลอนดอนกับนายทักษิณน้ัน ตน

และครอบครัวเดินทางไปหาคุณพ่อท่ีนครดูไบ

ช่วงสงกรานต์ท่ีผ่านมา ตนพร้อมครอบครัว

อยากไปพบคุณพ่อ ซ่ึงก็อยู่ท่ีดูไบ

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวตอบโต้

แกนนำา พท.ทันทีว่า รัฐบาลชุดน้ีต้องมาใช้

หน้ีมากมายจากการทุจริตท่ีรัฐบาลชุดท่ีแล้ว

ท้ิงเอาไว้ โดยไม่เคยรับผิดชอบใดๆ ดังน้ัน 

รัฐบาลชุดน้ีจึงเข้ามาโดยไม่ได้เร่ิมต้นจาก

ศูนย์ แต่เร่ิมต้นจากติดลบ แต่เรามุ่งม่ันต้ังใจ

ท่ีจะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชน ส่วนท่ีบอกว่าหากพรรคเพื่อไทยมี

โอกาสบริหารประเทศถึง 8 ปีน้ัน ถือว่ายังเป็น

โชคดีของประเทศไทย เพระตนไม่อยากนึก

เลยว่าจะต้องมีอดีตนายกฯ และอดีตรัฐมนตรี

อีกก่ีคนท่ีต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือติดคุก 

เพียงเพราะความต้องการของคนเพียงไม่ก่ีคน

โต้ พท.แลนด์สไลด์เพื่อใคร

“แค่คำาพูดท่ีว่า จะไม่ท้ิงคนรากหญ้า ก็

ไม่น่าเชื่อถือแล้ว เพราะการกอบโกยหาผล

ประโยชน์จากโครงการจำานำาข้าวพิสูจน์ได้

ชัดเจนว่า เป็นการทำาเพื่อพวกพ้องของตัว

เอง ไม่ได้คำานึงถึงชาวนาและคนรากหญ้าเลย

แม้แต่นิดเดียว ส่วนปรากฏการณ์คนอยากย้าย

ประเทศน้ัน ก็เห็นมีแต่คนในพรรคเพื่อไทยท่ี

หนีไปต่างประเทศ เพราะไม่ต้องการรับโทษ

จากความผิดท่ีตัวเองก่อไว้ แล้วท้ิงให้ลูกน้อง

ติดคุกแทนตัวเอง อยากให้ย้อนถามตัวเองด้วย

ว่า ท่ีกำาลังทำาอยู่น้ัน เป็นความต้องการและทำา

เพื่อชีวิตของประชาชนหรือเพื่อใครกันแน่ คำา

พูดท่ีว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายค้าน เรา

เกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาล เป็นเครื่องพิสูจน์ได้

ชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยยอมรับกติกา

ใดๆ ถ้าตัวเองไม่ได้เปรียบ” นายธนกรกล่าว

ท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน

ช่ัน ถนนวิภาวดี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 โดย 

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ชทพ. 

ได้ข้ึนเวทีกล่าวเปิดใจถึงอนาคตชทพ.ว่า มี

คำาถามมาเยอะว่าอนาคต ชทพ.จะเป็นอย่างไร 

เร่ิมจากเรื่องท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงคือ เราจะสู้

ศึกเลือกต้ังในนาม ชทพ. จะไม่มีวันยุบรวม

กับพรรคใดเด็ดขาด กติกาแบบไหนมาเถอะ 

เราสู้ทุกรูปแบบ จะไม่มีวันรวมกับพรรคอื่น 

แต่ถ้าใครจะมาอยู่กับเรา เรายินดีต้อนรับ ขอ

แค่ให้มีแนวทางการทำางานสอดคล้องกัน เรา

จะไม่เปล่ียนการเป็นพรรคการเมืองท่ีทำางาน

การเมือง แต่ไม่เล่นการเมือง เราไม่นิยม

ความขัดแย้ง เราจะไม่เปล่ียนเรื่องความสัจจะ 

กตัญญู ท่ียึดถือมาตลอด จะรักษาและดำารงไว้

ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“ส่วนท่ีจะเปล่ียนแปลง ส่ิงแรกคือ 

บุคคลท่ีดำารงตำาแหน่งสำาคัญในพรรค ถึงเวลา

แล้วหรือไม่ท่ีจะให้มีรุ่นใหม่ถือธงนำาและให้คน

ท่ีมีประสบการณ์หนุนหลัง เป็นการผสมผสาน

กันระหว่างคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า เราจะเชิญ

คนนอกพรรคเข้ามาร่วมทำางานกับเรามาก

ข้ึน เราจะไม่ให้ถูกมองว่าเป็นพรรคท้องถ่ินใด

ท้องถ่ินหน่ึงอีกต่อไป ต้องเป็นของประชาชน

ท้ังประเทศ เราจะต้องได้ ส.ส.มากกว่า 25 

เสียง” น.ส.กัญจนากล่าว 

อ่านต่อหน้า 16

สงขลา • พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ 

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประธาน

รุ่น สวปอ.มส.SML3 เปิดเผยว่า ช่วงท่ี 

นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความม่ันคง

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.วปอ.SML3) เดิน

ทางไปดูกิจการพ้ืนท่ีภาคใต้ จ.สงขลา 

ระหว่างวันท่ี 25-26 เม.ย. จะร่วมกันทำา

กิจกรรมมอบแก่สังคมในวันท่ี 26 เม.ย.ท้ัง

ส้ิน 3 กิจกรรมด้วยกัน

ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 1 เวลา 

11.30 น. ณ ห้องประชุมทัพเรือภาค 2 

คณะนักศึกษา วปอ.SML3 จะมอบปัจจัย

และเงินบริจาค (ส่วนบุคคล) จำานวน 

200,000 บาท ให้แก่ครอบครัวทหารท่ี

เสียชีวิตหรือพิการ ท่ีได้รับผลกระทบจาก

ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

จำานวน 5 ครอบครัว

กิจกรรมท่ี 2 เวลา 13.00 น. ณ 

สโมสรเรือใบ คณะนักศึกษาจะน่ังรถราง

ชมเมืองเก่าของสงขลา โดยแบ่งเป็น 3 

กลุ่ม เพื่อแยกกันชมเมืองแต่ละสถานท่ี

หมุนเวียนสายละ 45 นาที สายท่ี 1 โรง

สีแดง, สายท่ี 2 บ้านนครใน, สายท่ี 3  

ศาลหลักเมือง โดยมีนายทหารจากกองทัพ

เรือควบคุมกำากับการเดินทาง พร้อม

อธิบายความเป็นมาของเมืองเก่า โดยใน

กิจกรรมน้ีจะมีการมอบโล่ในนามหลักสูตร

และในนามรุ่นเพื่อติดเป็นท่ีระลึกท่ีโรงสี

แดง พร้อมท้ังมอบเงินสนับสนุนในการทำา

หนังสือประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาสู่เมือง

มรดกโลกในนามรุ่น จำานวน 10,000 บาท

กิจกรรมท่ี 3 เวลา 16.45 น. คณะ

นักศึกษาพร้อมกันท่ีอนุสาวรีย์กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ เพ่ือเย่ียมชมศูนย์

เพาะพันธ์ุเต่าทะเลและมอบเงินบริจาค

สนับสนุนอาหารเต่า ในนามรุ่นจำานวน 

30,000 บาท หลังจากน้ันจะเดินทางไป

ท่ีหาดสมิหลาเพื่อปล่อยเต่าทะเลจำานวน 

99 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแพร่พันธ์ุ

เต่าทะเล พร้อมท้ังร่วมเก็บขยะบริเวณ

ชายหาดสงขลากับหน่วยงานต่างๆ ใน

จังหวัดสงขลา.

วปอ.SML3รนิน้ำาใจสู5่ครอบครวัทหารใต้

จ่อสึกเจ้าคณะอ.แม่ทะต้ังวงร่ำาสุรา

กรุงเทพฯ • มีรายงานว่า ในวันท่ี 25 

เม.ย.65 เวลา 09.00 น. ท่ีศาลอาญา 

ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำาพิพากษา

คดีหมายเลขดำา อ. 399/2565 ท่ี

พนักอัยการคดีอาญา 3 เป็นโจทก์

ฟ้อง ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ผบ.หมู่ 

กองร้อยท่ี 2 กองกำากับการ 1 กอง

บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 

(กก.1 บก.อคฝ.) เป็นจำาเลย กระทำา

ความผิดขับรถโดยประมาทหรือน่า

หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายต่อ

บุคคลหรือทรัพย์สิน และกระทำาการ

โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่

ความตาย และข้อหาอื่นๆ

กรณีเม่ือวันท่ี 21 ม.ค.65 

ส.ต.ต.นรวิชญ์ จำาเลย ข่ีจักรยาน

ยนต์บ๊ิกไบก์ ย่ีห้อดูคาติ รุ่นมอนส

เตอร์ ทะเบียน 1 กผ 9942 ชน พญ.                      

วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอ

กระต่าย จักษุแพทย์ ภาควิชาจักษุ

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ขณะกำาลังเดินข้าม

ทางม้าลายใกล้แยกพญาไท จนเสีย

ชีวิต ต่อมาวันท่ี 22 ก.พ. พนักงาน

อัยการได้นำาตัว ส.ต.ต.นรวิชญ์ไปยื่น

ฟ้องเป็นจำาเลยต่อศาลใน 9 ข้อหา

ซ่ึงศาลได้สอบคำาใ ห้การ 

ส.ต.ต.นรวิชญ์ จำาเลย โดยอ่านและ

อธิบายฟ้องแล้วสอบถามว่าจะให้การ

รับสารภาพหรือปฏิเสธ ซ่ึง ส.ต.ต.นร

วิชญ์แถลงให้การรับสารภาพ ไม่ต่อสู้

คดี 

ศาลจึงมีคำาส่ังให้พนักงานคุม

ประพฤติสืบเสาะประวัติการศึกษา 

สถานะทางครอบครัว และอื่นๆ ของ 

ส.ต.ต.นรวิชญ์ แล้วรายงานให้ศาล

ทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

โดยนัดฟังคำาพิพากษาวันท่ี 25 เม.ย.น้ี 

เวลา 09.00 น.

อย่างไรก็ตาม ส.ต.ต.นรวิชญ์ 

จำาเลย ได้รับการปล่อยช่ัวคราวไป

ระหว่างพิจารณา โดยตีราคาประกัน 

50,000 บาท.

ศาลนัดชี้ชะตา

ตร.ชนหมอตาย

ข้ามทางม้าลาย ลำาปาง • เจ้าคณะจังหวัดลำาปางจ่อสั่ง

สึกเจ้าคณะอำาเภอแม่ทะหลังมีคลิปตั้ง

วงร่ำาสุรา ขณะที่เจ้าตัวติดกิจนิมนต์เดิน

ทางไปต่างประเทศ ด้าน ผอ.สำานักงาน

พระพุทธฯ ลำาปางยันหากไม่กลับมาใน 

15 วันจะถูกปลดออกจากสารบบ ไม่มี

สังกัด

จากกรณีที่เพจแม่ทัพลิง 3/1 ได้

มีการโพสต์ข้อความว่า  “นึกแคปชั่นไม่

ออกเลยกู เขาว่าเป็นถึงเจ้าคณะอำาเภอ

แม่ทะ  ดื่มเหล้า ร้องเพลง กับแกล้ม

พร้อม มีความสุขกันเต็มที่ พระครูสิริชัย

พิพัฒน์ (สุรชัย สุหชุโต) สำานักงานเจ้า

คณะอำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง วัดศรี

อ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง  แต่

สถานที่ดื่มน่าจะเป็นบ้านสวนของท่าน” 

พร้อมคลิปวิดีโอซึ่งคาดว่าจะเป็นบุคคล

ที่อยู่ในวงเหล้าแอบถ่ายไว้ ในภาพจะ

เห็นพระสองรูป รูปหนึ่งนอนซึ่งคือเจ้า

คณะอำาเภอแม่ทะ และอีกรูปหนึ่งนั่งร้อง

เพลงและทำากับแกล้ม โดยเบื้องหน้าเป็น

โต๊ะมีขวดสุราอยู่หนึ่งกลมพร้อมอาหาร

และเครื่องดื่ม มีเครื่องเสียงขนาดเล็กอีก

หนึ่งเครื่อง คาดว่าเอาไว้ร้องคาราโอเกะ 

หลังจากที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวออก

ไปในโลกโซเชียลก็มีผู้มาแสดงความคิด

เห็นจำานวนมาก 

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัด

ศรีอ้วน แต่ไม่พบเจ้าคณะอำาเภอ จึง

สอบถามนางดวงฤทัย ศรีปินตา อายุ 56 

ปี ผู้ใหญ่บ้าน ทราบว่าติดกิจนิมนต์ที่ต่าง

ประเทศและจะกลับเดือนหน้า จากนั้น

ไปสอบถามพระอีกรูปที่ปรากฏในคลิป

คือ พระกล่ำา หรือพระอรวรรณ อุชุจา

โร อายุ 54 ปี ยอมรับว่าเป็นคลิปจริง

และคนที่ถ่ายคือคนขับรถของเจ้าคณะ

อำาเภอ ซึ่งเคยแบล็กเมล์แลกเงินกับเจ้า

คณะอำาเภอหลายครั้งแล้ว ส่วนตนเอง

พร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ล่าสุด เช้าวันที่ 24 เม.ย. พระ

จินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำาปาง 

เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา

ราม พระอารามหลวง เปิดเผยว่า ทราบ

เรื่องแล้วขณะนี้ต้องรอให้กลับมาจาก

ต่างประเทศ จากนั้นจะดำาเนินการตาม

กฎหมายของสงฆ์ โดยจะมีการสอบสวน

ก่อนและต้องปลดออกจากตำาแหน่ง แต่

ดูจากข่าวพบว่าเป็นภาพของเจ้าคณะ

อำาเภอแม่ทะจริง โดยผิดวินัยสงฆ์ด้าน

ดื่มสุราเป็นอาบัติปาจิตตีย์ และกฎของ

สงฆ์เกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ท้ายที่สุดก็

ต้องปลดออกจากตำาแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่ง

ได้ประสานงานไปยังสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดลำาปาง (พศจ.ลำาปาง) และ

รายงานให้สำานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ (พศ.) ทราบเบื้องต้นแล้ว 

ด้านนายสุเมธ วังคะออม นัก

วิชาการศาสนาชำานาญ  ผอ.กลุ่มอำานวย

การและกิจการคณะสงฆ์ พศจ.ลำาปาง 

เผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้น พศจ.ได้รับรายงาน

แล้ว ขณะนี้ต้องรอให้เจ้าคณะอำาเภอ

แม่ทะเดินทางกลับมาก่อนเพื่อทำาการ

สอบสวน  และปลดออกจากตำาแหน่ง

และทำาการสึกตามลำาดับ ส่วนที่เกรง

กันว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วนั้น นายสุเมธ

เผยว่า ไม่น่าจะมีปัญหา หากเจ้าตัวไม่

กลับมาภายใน 15 วันก็ถือว่าขาดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องถูกปลดและตัด

ออกจากสารบบของคณะสงฆ์ หรือเรียก

ง่ายๆ ว่าไม่มีสังกัดอีกต่อไป.

กรุงเทพฯ • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ คร้ัง

ท่ี 4/2565 ว่า ขอบคุณ สสส.ท่ีสนับสนุนการ

ทำางานของรัฐบาลและ สธ.ในหลายประเด็น 

โดยเฉพาะการควบคุมยาสูบ ปัจจุบันบุหร่ี

อิเล็กทรอนิกส์ หรือบุหร่ีไฟฟ้า กำาลังแพร่หลาย

ในหมู่เยาวชน และพบว่ามีความพยายาม

ผลักดันให้ถูกกฎหมาย ยืนยันว่า สธ.ไม่

ให้การสนับสนุนต่อการกระทำาใดท่ีจะทำาให้

บุหร่ีไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายแน่นอน 

เพราะนิโคตินไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ก็ไม่

ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ และนำามาสู่โรค

มากมาย และท่ีผ่านมาได้ส่ังการให้กองงาน

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรม

ควบคุมโรค (คร.) ทบทวนว่าต้องมีการออก

กฎหมายหรือแก้ไขกฎระเบียบในประเด็นใด

หรือไม่ เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงได้รับการยืนยัน

ว่ากฎหมายท่ีมีอยู่ยังสามารถสกัดก้ันบุหร่ี

ไฟฟ้าได้ ดังน้ันขอให้ สสส.และภาคีเครือข่าย

สบายใจได้ว่า สธ.จะไม่เห็นชอบกับข้อเสนอท่ี

ผู้ประกอบการยาสูบเสนอมาแน่นอน

“ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่อง

การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างมากจนเป็น

ท่ียอมรับในระดับโลก ความสำาเร็จเหล่าน้ี

มาจากการผลักดันของ สสส. รวมถึง ศ.นพ.

ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์

เพื่อการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงต้องขอแสดงความยินดี

กับ ศ.นพ.ประกิต ท่ีล่าสุดได้รับรางวัล Dr.LEE 

Jong-wook Memorial Prize for Public Health 

จากองค์การอนามัยโลก ท่านถือเป็นตัวต้ังตัว

ตีในเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” นาย

อนุทินกล่าว 

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ได้มอบหมาย

ให้ คร.ประสานกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจให้มากข้ึน 

เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไขปัญหา 

ไม่เช่นน้ันบุหร่ีไฟฟ้าจะกลายเป็นท่ีนิยมเพ่ิม

ข้ึน เพราะเข้าใจผิดว่าสามารถทดแทนบุหร่ี

แบบปกติ ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ ดังน้ันขอให้ 

สสส.ขับเคลื่อนรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึง

พิษภัยของบุหร่ีไฟฟ้ามากย่ิงข้ึน.

‘อนุทิน’ตอกฝาโลงบุหรี่ ไฟฟ้าถูกกม.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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พาคน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายก

รัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) 

กล่าวชี้แจงกรณี พล.อ.ฐิติวัจน์ กำาลังเอก 

รองหัวหน้าพรรค ได้ลาออกจากพรรคชาติ

พัฒนาว่า พล.อ.ฐิติวัจน์ กำาลังเอก หรือเอ็กซ์ 

ได้ร่วมเติบโต เรียนรู้งานด้านการเมืองใน

พรรคการเมือง ตั้งแต่พรรคปวงชนชาวไทย 

หลังจากเกษียณอายุราชการ พล.อ.ฐิติวัจน์

ได้มาเป็นรองหัวหน้าพรรค ชพน. ด้วยความ

ผูกพันกันตั้งแต่สมัยท่าน พล.อ.อาทิตย์ กำาลัง

เอก ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยงานกันอย่างเต็มที่ 

ล่าสุดได้มีการพบปะพูดคุยกัน โดย 

พล.อ.ฐิติวัจน์ ได้แจ้งให้ทราบว่า

มีปัญหาทางด้านสุขภาพ มีความ

ต้องการยุติบทบาททางการเมือง

เพื่อกลับไปดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น 

ที่ มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ

ธนบุรี พรรครวมพลังประชาชาติ

ไทย (รปช.) จัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาป ี2565 โดยนายเอนก เหลา่

ธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) และหัวหน้าพรรค รปช. เป็น

ประธานในการประชุม พร้อมด้วย

กรรมการบริหารพรรค ส.ส.ของ

พรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วม

ประชุม โดยมีนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ ที่ปรึกษาพรรค และนาย

ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง อดีตหัวหน้า

พรรคเข้าร่วมประชุมด้วย

รปช.เปลี่ยนชื่อ ‘รวมพลัง’

นอกจากน้ัน พรรค รปช.มี

การเลือกต้ังเลขาธิการพรรคและ

ตำาแหน่งกรรมการบริหารพรรค 

สำาหรับตำาแหน่งเลขาธิการพรรค

ท่ีประชุมมีมติเลือก ดร.พัชรินรุจา                                                   

จันทโรนานนท์ (ดร.ม้ิงค์) ท่ีปรึกษา                                               

รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นเลขาธิการ

พรรคคนใหม่ แทนนายดวงฤทธ์ิ 

เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ท่ีได้ลา

ออกจากตำาแหน่งเลขาธิการพรรค

ก่อนหน้าน้ี ขณะเดียวกันท่ีประชุม

มีมติเลือก ผศ.ศักราช ฟ้าขาว 

อดีตประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ และ พล.อ.ท.วัชระ 

ฤทธาคนี อดีตคณะเสนาธิการ

ร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบ

ทักษิณ (กปท.) เป็นกรรมการบริหาร

พรรคแทนตำาแหน่งท่ีว่าง และได้

มีการพิจารณาในวาระท่ีว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงข้อบังคับพรรค 

พิจารณาชื่อและตราประทับ (โลโก้

พรรค) โดยช่ือพรรคใหม่ท่ีได้รับ

การรับรองคือชื่อ “พรรครวมพลัง 

(Action Coalition Party)” สำาหรับ

ตราสัญลักษณ์พรรค ใช้สัญลักษณ์

เป็นรูปพญานาคสีเหลือง มีลายเส้น

สีม่วง มีตัวอักษร “พ” สีเหลือง วาง

อยู่ก่ึงกลางเหนือลำาตัวพญานาค 

อธิบายว่า ภาพรวมเป็นสัญลักษณ์

แห่งการรวมพลังอันย่ิงใหญ่ของปวง

ชนชาวไทยเพื่อพิทักษ์ธรรม

โดยนายเอนกกล่าวว่า การ

เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรครวม

พลัง เพราะชื่อพรรครวมพลัง

ประชาชาติไทยตอนต้นเป็นการ

ทำาให้ครบเนื้อหาสาระที่สุด แต่

คนจำายาก เราก็เลยตัวเหลือพรรค

รวมพลัง ส่วนสัญลักษณ์หรือตรา

พรรคของเดิมก็สวยงาม แต่ตอน

นี้ เราต้องเลือกตั้งครั้งหน้า น่า

จะมีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นอีกก็

จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมวีธิบีอกประชาชน

ว่าไปเลือกพรรคที่มีสัญลักษณ์ที่

เห็นได้ชัด จึงจะทำาสัญลักษณ์เป็น

พญานาค เพราะมพีลงัและปกปอ้ง

พระพุทธเจ้าได้ เป็นสัญลักษณ์ว่า

พรรคเราจะพิทักษ์ธรรม พิทักษ์

สิ่งที่ถูกต้อง ส่วนตัวย่อจะใช้คำา

ว่า “ร.พ.” 

นายสุเทพกล่าวถึงสถาน 

การณ์การเมืองหลังจากน้ีว่า เรื่อง

การเมืองไม่มีใครทำานายอนาคตได้ 

เราต้องยอมรับว่าเกิดอะไรข้ึนใน

ทางการเมืองได้ตลอดเวลา แต่คิดว่า

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์น่าจะอยู่ครบ

สมัย เพราะยังมีงานสำาคัญของประเทศท่ีรัฐบาล

ต้องทำาต่อเนื่องให้เรียบร้อย โดยเฉพาะการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ถ้าเปล่ียนรัฐบาล

ตอนน้ีรัฐบาลมาใหม่ก็เหนื่อย พูดกันตรงๆ ว่าวัน

น้ียังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จนกระท่ังจบเทอม 

หลังจากน้ันก็ต้องมาดูกันต่อ ซ่ึงตนก็ไม่มีบทบาท

อะไร เป็นแค่สมาชิกพรรคคนหน่ึง 

โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ล จ.ราชบุรี 

พรรคพลังธรรมใหม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปีคร้ังท่ี 1/2565 โดยมี นพ.ระวี มาศ

ฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค เป็น

ประธาน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค และ

สมาชิกพรรคแต่ละจังหวัดท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วม

ประชุมมากกว่า 300 คน โดยมีวาระท่ีสำาคัญ

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรค 

แทนตำาแหน่งท่ีว่าง จำานวน 9 ตำาแหน่ง  โดย 

นพ.ระวีกล่าวว่า การเลือกต้ังคร้ังหน้า ถึงเราจะ

เป็นพรรคเล็กๆ แต่เราจะไม่ยุบพรรคของเราไป

รวมกับพรรคใดอย่างแน่นอน เราจะต้องสู้ในชื่อ

พรรคพลังธรรมใหม่ เพื่อให้เราได้ ส.ส.เพ่ิมข้ึน ซ่ึง

เราต้ังเป้าไว้ว่าเราต้องได้ ส.ส. 3-5 คน

ทีอ่ำาเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรุ ีนาย

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้าง

อนาคตไทย พร้อมด้วยนายวัชระ กรรณิการ์ 

รองเลขาธิการพรรค ในฐานะประธานกลุ่ม

การเมืองภาคกลาง พบปะผู้นำาท้องถิ่น กลุ่ม

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำารุง 

(ท.ม.ร.) ตัวแทนกลุ่มคนรักสนธิรัตน์ประมาณ 

30 คน ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางการเมือง

และรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากคนในพื้นที่ 

ด้วยบรรยากาศชื่นมื่นและคึกคัก.

ลุยคุ้ย

ซึ่งมีความผิด 2 ข้อหา ฐานหมิ่นประมาทเจ้า

พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และหมิ่นประมาท

ดว้ยการโฆษณาผา่นการพมิพข์อ้ความทางเฟซ 

บุ๊ก แม้จะมีการเข้ามาขอโทษต่อตำารวจเมื่อ

เรื่องเกดิขึน้แลว้ แตผู่ก้ระทำาความผดิกต็อ้งรบั

ผิดชอบ ยอมความไม่ได้

ด้านนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ 

เรื่อง “Accountability” เพื่อรับผิดชอบ ไม่ใช่

หนปีญัหา!” วา่ เชื่อมาเสมอวา่สิง่ทีท่ำาใหพ้รรค                                                          

ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้มานานหลายสิบปีจนได้

ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมือง คือ ความศรัทธา 

และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเรา วัน

นี้พรรคกำาลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ และเรา

จะผ่านวิกฤตไปได้ก็เมื่อได้ทำาให้สังคมและ

ประชาชนกลบัมาศรทัธาและเชื่อมัน่เราเหมอืน

เดิม โดยตั้งแต่เกิดเรื่องในช่วงสงกรานต์ต่อ

เนื่องมา ปฏิกิริยาของผู้บริหารพรรคที่ออกมา

ขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

แตผ่า่นมาแลว้หลายวนั คำาถามของสงัคมและ

ประชาชนทีม่ตีอ่เรายงัคงอยู ่โดยเฉพาะคำาถาม

ที่ว่าจบแบบนี้ใช่หรือไม่ 

“เห็นด้วยที่ผู้บริหารพรรคกล้าออกมา

ขอโทษต่อสังคม แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า

เป็นปฏิกิริยาที่ช้าเกินไปก็ตาม แต่ในฐานะ

สมาชิกพรรคให้กำาลังใจ การมองว่าช้าหรือไม่

ช้า นั่นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ช้าแล้วเพียงพอที่จะ

เรยีกศรทัธาและความเชื่อมัน่ของพรรคใหก้ลบั

มาได้หรือไม่ต่างหากเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะ

วันนี้มีหลายคนมองว่าสิ่งที่ดำาเนินการไปยัง

ไม่เพียงพอ พูดง่ายๆ คือ คนยังไม่เชื่อใจพวก

เรา หากเป็นธนาคาร พวกเขายังคงถอนเงิน

ออกอย่างต่อเนื่องอยู่ เพราะไม่มั่นใจว่าเราจะ

บริหารสินทรัพย์ได้ดี”

นายพนิตกล่าวว่า ประชาชนต้องการ

ความมั่นใจมากกว่านี้ ดังนั้นต้องคิดให้ออก

ว่ายังมีอะไร หรือมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนว่า

เราจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้น รวมไปถึงความรับผิดชอบอะไรที่จะทำาให้

พวกเขากลับมาศรัทธาได้เหมือนเดิม ในภาษา

องักฤษมคีำาอยู ่2 คำา ทีเ่กีย่วกบัเรื่องความรบัผดิ

ชอบ คำาแรกคือ Responsibility หรือ ความรับ

ผิดชอบต่อหน้าที่ กับอีกคำาคือ Accountability 

หรือความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

หรือความรับผิดชอบต่อการกระทำาของบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง 2 คำานี้แตกต่างกันพอสมควร 

“ในอดีตคนในพรรคประชาธิปัตย์เอง 

เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรือ

รับผิดชอบต่อการกระทำาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

มาหลายคนแล้ว เช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

อดีตนายกรัฐมนตรี และนายอภิรักษ์ โกษะ

โยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งการรับผิดชอบด้วย

การลาออกไม่ใช่การทิ้งปัญหา หรือหนีปัญหา 

เพราะพรรคประชาธิปัตย์คือสถาบันการเมือง 

ที่ขับเคลื่อนและยืนหยัดในหลักการ ไม่ใช่

ตัวบุคคล ผมคิดเพียงแต่ว่าจะทำาอย่างไรให้

ประชาชนมั่นใจว่าเราคือสถาบันทางการเมือง

ที่ไว้วางใจได้” นายพนิตกล่าว

ขณะเดียวกัน ในโลกออนไลน์บรรดา 

กองเชียร์พรรค ปชป.ต่างก็ออกมาเคลื่อนไหว

อย่างคึกคัก โดยนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์  

ผู้สื่อข่าวอาวุโส พิธีกรการเมืองและความ

มั่นคงชื่อดัง โพสต์ว่า “นอนยันจากนักการ                      

เมืองเบอร์ใหญ่ ส.ส.หลายสมัยใน ปชป.ยังมี

ความพยายามดันมาร์คกลับมาเป็นหัวหน้า

พรรคอีกรอบ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ” 

ก่อนหน้านี้   นายเสริมสุขยังโพสต์

ข้อความถึงนางกาญจนี วัลยะเสวี หรือติ๊ง

ต่าง เจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับ  ที่ออก

มาเคลื่อนไหวขับไล่นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  

หัวหน้าพรรค ปชป.อย่างต่อเนื่องว่า “แม่ยก

สายมาร์คลุยแล้วจ้า ร่วมขย่มเรียกร้องจุรินทร์

ลาออกจากหัวหน้าพรรคกรณีฉาวอดีตรองหัว

หนา้ปรญิญ ์หลงั ส.ส.สายมารค์ปลอ่ยไลนก์ลุม่

ถล่มจุรินทร์ หวังสถานการณ์พลิกสถานการณ์

เอามาร์ค… อีกกลับมานำาทัพอีกรอบ”

ขณะที่เฟซบุ๊ก ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วร                                                                

วิชญ์ อาจารย์ประจำาคณะสถิติประยุกต์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ ว่า  

“555 และบอกว่า เอาเลย เอาให้พังพินาศไป

เลย พรรคประชาธปิตัย ์เชญิทำาตามติง่พีม่ารค์

เลยครับทำาเลย ทำาเลย ทำาเลย”

โดยโพสต์ของท้ังนายเสริมสุขและ 

ผศ.ดร.อานนท์ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง 

เช่นเดียวกันกับข้อความของนางกาญจนี  และ

ล่าสุดนางกาญจนี โพสต์ว่า  “ถ้าอภิสิทธ์ิได้กลับ

มาเก้าอ้ีลุงจะไม่ม่ันคง ดังน้ันจึงเกิดกระบวนการ

การกันทุกทาง ไม่ให้นายอภิสิทธ์ิได้กลับมา”.

ยอดติดเชื้อ

หายปว่ยเพิม่ขึน้ 22,846 ราย อยูร่ะหวา่งรกัษา 

183,154 ราย อาการหนัก 1,929 ราย ใส่ท่อ

ช่วยหายใจ 899 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 126 

ราย เป็นชาย 65 ราย หญิง 61  ราย เป็นผู้เสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 92 ราย มีโรคเรื้อรัง 

30 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 4,165,874 ราย มียอดหาย

ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,954,945 

ราย ยอดผูเ้สยีชวีติสะสมตัง้แตป่ ี2563 จำานวน 

27,775 ราย

สำาหรับ  10  จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด  

ได้แก่  กทม. 3,200 ราย,  ขอนแก่น  767 ราย ,                                                       

สมุทรปราการ  686 ราย, ชลบุรี  608 ราย,  

นนทบรุ ี 510 ราย,  นครปฐม  476  ราย,  บรุรีมัย์  

447 ราย,  ศรีสะเกษ  443 ราย,  นครราชสีมา  

431 ราย และร้อยเอ็ด  404  ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงกลาโหม ย้ำาใหป้ระชาชนและทกุภาค

ส่วนยังคงต้องเข้มข้นในการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

อยา่งเครง่ครดั เพื่อลดอตัราการตดิ

เชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้น แม้ผู้ติดเชื้อใน

ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาการ

สเีขยีวทีส่ามารถรกัษาได้ในรปูแบบ 

Home Isolation (HI), Community 

Isolation (CI) และแบบผู้ป่วย

นอก เจอ แจก จบ ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขได้กำาหนดแนวทางการ

รักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเป็น 4 

กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มที่ไม่มีอาการ ไม่

ต้องกินยาต้านไวรัส อาจให้ยาฟ้า

ทะลายโจร ขึ้นกับดุลยพินิจของ

แพทย์ 2.กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง 

ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 

พิจารณาให้ฟาวิพิราเวียร์เร็วที่สุด 

3.กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรง 

หรือกลุ่มที่มีปอดอักเสบ แต่ยังไม่

ต้องให้ออกซิเจน พิจารณาให้ยา

ตา้นไวรสัเรว็ทีส่ดุ โดยประเมนิจาก

ประวตัวิคัซนีและปจัจยัเสีย่งตอ่โรค

รุนแรง และ 4.กลุ่มที่มีอาการปอด

อกัเสบตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยออก

ซิเจน พิจารณาให้ยาเรมเดซิเวียร์

อย่างเร็วที่สุด

“สธ.ยังได้ดำาเนินการตาม

นโยบายและขอ้สัง่การนายกฯ ที่ให้

ความสำาคัญในการลดจำานวนผู้เสีย

ชีวิตให้น้อยที่สุด โดยเน้นการดูแล

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ที่มี

ความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสีย

ชีวิต และเร่งรณรงค์ให้ประชาชน

มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง

เขม็ปกตแิละเขม็กระตุน้ดว้ย” นาย

ธนกรกล่าว 

น า ย ธ น ก ร ก ล่ า ว อี ก ว่ า 

พล.อ.ประยุทธ์พอใจผลการดำาเนิน

งานการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ

เชื้อโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการ

แก้ไขสถานการณฉ์กุเฉนิดา้นความ

มั่นคง (ศปม.) ในส่วนต่างๆ ซึ่ง 

ศปม.ได้รายงานในที่ประชุม ศบค.

ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.

2565 โดยนายกฯ ชื่นชม ขอบคุณ

กำาลังพลฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสียสละเพื่อ

ประชาชนไทยและประเทศชาติ

ตลอดช่วงเวลาการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 พร้อมกำาชับให้

คุมเข้ม เฝ้าระวัง จับกุมแรงงาน

ตา่งดา้วลกัลอบเขา้ประเทศไทยโดย

ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

นายธนกรกล่าวว่า การ

ปฏิบัติของ ศปม.ในพื้นที่ชายแดน

ในการจับกุมสอบสวนแรงงาน

ต่างด้าวลักลอบเข้าราชอาณาจักร

โดยผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1- 20 

เม.ย. มียอดรวม 13,405 คน แบ่ง

เป็นพื้นที่ตอน ใน 919 คน ติด

ชายแดน 12,486 คน โดยในจำานวน

นี้เป็นผู้นำาพา 110 คน นอกจากนี้ 

ศปม.ได้มีการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ

การ (เฉพาะกิจ) เพื่อติดตามและ

กำากับดูแลผู้เดินทางเข้ามาในราช

อาณาจักร โดยจัดกำาลังร่วมปฏิบัติ

ในการติดตามและกำากับดูแลผู้เดิน

ทางเขา้มาในราชอาณาจกัร ใหเ้ปน็

ไปตามมาตรการปอ้งกนัควบคมุโรค

ที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด กำาหนด

เส้นทางและจุดรับ-ส่งผู้เดินทาง

จากท่าอากาศยานไปยังโรงแรม

ที่พัก ตรวจสอบและกำากับการเดิน

ทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประสานการปฏิบัติในการแก้ ไข

ปัญหาในกรณีที่ผู้เดินทางหลบหนี

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนด รวมทั้ง

บูรณาการและประสานความร่วมมือกับ ศปก.

กก. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

“นายกฯ พอใจการดำาเนินงานการ

ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชือ้โควดิ-19 ของ ศปม. 

พร้อมให้กำาลังใจกับทุกการทำางานเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยได้กำาชับให้เจ้า

หน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำารวจ คุมเข้ม 

เฝ้าระวัง จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้า

ประเทศไทยอย่างเข้มงวด ตามเส้นทางตลอด

แนวชายแดน และเส้นทางในการลักลอบเข้า

สู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำาว่าหากพบ

มเีจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งในขบวนการลกัลอบ 

หรอืปลอ่ยปละละเลยการปฏบิตัิหนา้ที่ จะตอ้ง

ถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด” นายธนกรกล่าว.


